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‘ปตท.’สงออน-ไอออนลุยต้ังปมชารจอีวี 

ปกหมุดตึกEncoกอนขยายอีกพันเคร� อง

ไทยโพสต • บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.) สงอรุณ พลัส เปดสถานีชารจ

รถยนต ไฟฟา ออน-ไอออน ณ ศูนย

เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ หรืออาคาร 

Enco อยางเปนทางการ ขานรับเทรนด

อีวีกําลังบูม พรอมโชวสเต็ปใหบริการ 

“จอง จอด จาย งายๆ แคปลายนิ้ว” จอ

เดินหนาขยายสถานีอัดประจุยานยนต

ไฟฟานอกสถานีบริการน้ํามันกวา 1,000 

เคร� อง ภายในป 2565    

นายนพดล ปนสุภา ประธานเจา                                                          

หนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจใหมและโครง 

สรางพื้นฐาน ปตท. และกรรมการบริษัท 

อรุณ พลัส จํากัด เปดเผยภายหลังเปด

สถานีอัดประจุยานยนตไฟฟา ออน-ไอออน 

(on-ion EV Charging Station) ที่ดําเนิน

การในเชิงพาณิชย แหงที่ 3 อยางเปน

ทางการ ณ อาคารจอดรถ 2 ชั้น 1 ศูนย

เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (เอ็นโก) โดยมี

นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู

จัดการใหญนวัตกรรม

แจงวัฒนะ • ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดี

ประวัติศาสตรการเมืองและสถาบันพระ

มหากษัตริยประเทศไทย มีมติ 8 ตอ 1 

ระบุพฤติการณแกนนําม็อบสามน้ิวเขาขาย                                                   

ลมลางการปกครอง ช้ีเคล� อนไหวเปนขบวน 

การ มีเจตนาซอนเรนเพ� อเซาะกรอนบอน

ทําลายระบอบการปกครองฯ อันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข หวดไมยั้ง ใชความ

รุนแรง-สรางความแตกแยกคนในชาติ สั่ง 

“อานนท-รุง-ไมค” และกลุมองคกร เครือ

ขาย เลิกกระทําการดังกลาวทันที แกนนํา

กราวไมยอมรับคําตัดสิน เดินหนาดัน 10 

ขอทะลุฟา แนวรวมจุดไฟเผาประทวงคํา

ตัดสิน 

เม� อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 พ.ย.64 ที่

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจงวัฒนะ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดอานคําวินิจฉัย

ในคดีที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษา

ประธานผูตรวจการแผนดิน ย� นคํารองขอ

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 49 วาการกระทําของกลุมแกนนํา

ม็อบคณะราษฎร 63 ที่ประกอบดวย นาย

อานนท นําภา, นายภาณุพงศ จาดนอก 

หรือไมค และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 

หรือรุง ซึ่งจัดชุมนุมปราศรัยเม� อวันที่ 10 

ส.ค.2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย

รังสิต เพ� อเสนอขอเรียกรอง 10 ขอเก่ียวกับ

สถาบันกษัตริย เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพ

เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิป 

ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหน่ึงหรือไม  

เจตนาลมลาง!

GC อวดกําไร

Q3 โต 671%

‘เสี่ยโจ’ รอด

คาน้ํามันเถ� อน-ฟอกเงิน

ไทยโพสต • “กนง.” มีมติเอกฉันทคงดอก                                                            

เบี้ยนโยบายไวที่ 0.50% ชวยประคองเศรษฐ 

กิจฟนตัว หลังประเมินภาพรวมพนจุดต่ําสุด

ไปแลว ชี้เงินเฟอพุงแคปจจัยชั่วคราวตาม

ราคาพลังงาน คาดตนปหนาทุเลา แนะเรง

มาตรการฟนฟูใหตรงจุด เนนสรางรายได

เม� อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายปติ 

ดิษยทัต เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน เปดเผยภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วาที่ประ                                                    

ชุม กนง.มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอก 

เบี้ยนโยบายไวที่ 0.50% ตอป โดย กนง.

ประเมินวาเศรษฐกิจไทยผานจุดตํ่าสุดแลว

ในไตรมาสที่ 3/2564 และเขาสูชวงฟนตัว

จากการผอนคลายมาตรการควบคุมการ

ระบาดและการเปดประเทศ รวมทั้งการเรง

กระจายวัคซีน สงผลใหความเสี่ยงดานต่ํา

ลดลง แตแนวโนมการฟนตัวยังเปราะบาง

และมีความไมแน�นอน

โดย กนง.เห็นวานโยบายการเงินที่

ผอนคลายตอเน� องจะชวยสนับสนุนการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นควรให

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว ประกอบกับ

มาตรการทางการเงินการคลังที่มีความตอ

เน� อง เนนการฟนฟูและยกระดับศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทสําคัญ

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” รับคําเชิญรวมงาน

เลี้ยงกระชับสัมพันธพรรครวมรัฐบาล ย้ํา

ทุกคนตองชวยกันทํา บางอยางก็ตองบูรณา                                                            

การ ไมใชทํางานเปนไซโลท่ีแยกจากกัน ยอม                                                                       

รับคุย “เฉลิมชัย” เร� องขอให ส.ส.ประชาธิ 

ปตยเขาประชุมสภา  กฎหมายสําคัญรอไม

ได ยังมีอีกหลายฉบับ วอนอยาสรางความ

ขัดแยงกันอีกเลย พอแลว

เม� อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  กลาว

ถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะ

เชิญไปรวมจัดกิจกรรมงานพบปะกระชับสัม 

พันธพรรครวมรัฐบาลวา  เชิญมาก็ไป เห็น

วาเขาจะเชิญ ถาไปไดก็ไปอยูแลว และถา

ไปไดมันก็ดี 

“คิดวามันดีอยูแลว โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งใน ครม. ผมคุยกับหัวหนาพรรคและ

เลขาธิการพรรค พรรครวมรัฐบาลไดตลอด

ทุกเร� อง ขอความรวมมือก็ชวยกัน เพราะ

ถือวาเปนผลงานรัฐบาลไปดวยกัน ไมใชของ

คนใดคนหน่ึง และไมใชของนายกฯ คนเดียว 

มันไมใช มันตองไปดวยกัน เปนนโยบาย

นายกฯ เปนนโยบายรัฐบาล พรรครวมรัฐ                                                      

บาล ครม. ถูกไหม ทุกคนตองชวยกันทํา 

ขณะเดียวกันบางอยางก็ตองบูรณาการ ไม 

ใชทํางานเปนไซโลท่ีแยกกันทํางานอยาง

เดียว”

พล.อ.ประยุทธยังกลาวถึงกรณีมีขาว

ชวงพักเบรกประชุม ครม.ไดหารือกับนาย

เฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ 

ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปตย เพ� อ

ขอความรวมมือให ส.ส.พรรคประชาธิปตย

เขารวมประชุมสภาวา ไดหารือพรรครวม

รัฐบาลแลว ไมมีปญหาอะไรหรอก บางทีก็

ไมเขาใจกันบางอะไรกันบาง บางทีก็เอะ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ยันจัดงานลอยกระทง

ได แตขอระมัดระวังยึดมาตรการปองกัน

โควิด-19 “ศบค.” ยังหวงการรวมกลุม ย้ํา

งานใหญตองขอ กก.โรคติดตอจังหวัดกอน 

เผยยอดติดเชื้อเพิ่ม 6,978 ราย เสียชีวิต 

62 ราย คลัสเตอรใหมโผลหลายจังหวัด 

“นายกฯ” นั่งหัวโตะประชุม ศบค.ชุดใหญ 

12 พ.ย. ประเมินผลเปดประเทศครบ 2 

สัปดาห “อนุทิน” พอใจสถานการณ โควิด 

คาดสิ้นปนี้ฉีดวัคซีนได 80% 

เม� อวันที่ 10 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ  

จันทร โอชา  นายก รัฐมนตรี และ  รมว.กลา 

โหม  กลาวถึงการจัดงานประเพณีลอยกระ 

ทงวา เร� องนี้ ไดใหทีมโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีชี้แจงไปแลว ซึ่งตอนแรกคง                                                

มีการเขาใจผิดกันนิดหน�อย เพราะเร� องยัง                                                    

อยูในศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

แตขณะนี้ ศบค.ไดพิจารณาขั้นตนแลว ก็

ไมไดมีปญหาอะไรในการจัดงาน ให โฆษกฯ

แถลงแลว ก็เปนไปตามน้ัน แตก็ตองระมัด 

ระวัง และมีมาตรการเฉพาะออกมา เพราะ

จะจัดงานใหญคนเยอะแน�นๆ แบบเดิมไมได

พล.อ.ประยุทธกลาววา เคยพูดหลาย

คร้ังแลว อยากไดเร� องความปลอดภัยสําหรับ

ประชาชน ทุกคนก็ตองชวยกันทํา อะไร

ดีก็ตองชวยกัน นั่นคือการทํางานรวมกัน                                                         

ระหวางรัฐบาลและประชาชน ไมไปกันคน 

ละทางสองทาง เพราะรัฐบาลไมสามารถ

กําหนดคนทุกคนได เพราะอัตราการแพร

ระบาดเกิดจากการใกลชิด คนหมูมาก ไม

สวมหนากาก ดังนั้นทุกคนตองรวมมือกัน 

ถาอยากจัดกิจกรรม อยากเปดประเทศ ทุก                                                            

คนก็ตองรวมมือ และถาสถิติการแพรระบาด

สูงขึ้นอีก ก็ตองจําเปนอีกนั่นแหละ

อานตอหนา 3
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อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9130

อิสรภาพแหงความคิด

กลุมมวลชนจุดไฟเผาอนุสาวรียประชาธิปไตยจําลอง บริเวณทางข้ึนฝงทิศเหนือศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ แสดง

สัญลักษณ ไมยอมรับคําตัดสิน ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาการปราศรัยของ 3 แกนนําราษฎร ในวันที่ 10 ส.ค. 

2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เขาขายลมลางการปกครอง

กนง.คงดอกเบ้ีย

ประคองศก.ฟน

ชวงเปราะบาง

หวง‘ลอยกระทง’

ศบค.สั่งเขมโควิด

จอประเมินเปดปท.
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เจตนาลมลางสถาบัน
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2 ในประเทศ

การบานที่ตองเก็บไปคิดใหมากๆ เขาไว
มมมม...ดูจากลักษณะลีลา ทวงที อากัปกิริยา ตลอด

ไปจนภาษาพูด ภาษากาย ภาษาใจแลว ทานนายกฯ 

คุณลุง “บิ๊กตู” ของหมูเฮา ทานไมน�าจะ “ผม...

พอแลว” เอางายๆ!!! โดยแนวโนม แนวนั่ง และแนวนอน 

ทาทางทานน�าจะ “ตีตั๋วยาวววว” ไมวาจะครบเทอม-ไม

ครบเทอม ไมวาจะยุบสภาฯ กันในตอนไหน? เม� อไหร? หรือ

ไม? และอยางไร? แตความพยายามที่จะฉุดกระชากลากถูใน

แตละสิ่ง แตละอยาง ใหไปไกล ไปแลว-ไปเลย ออกจะเปน

อะไรที่มุงมั่น มุงมาดปรารถนามิใชนอย...

ไมวาจะเปนเร� องการคิดจะเขาไป “มีสวนรวม” ในพรรค

พลัง พปชร. ดวยกรรมวิธีโนน กรรมวิธีนี้ ถึงขั้นเรียกประชุม

คณะรัฐมนตรี 3 ส. หรือกี่ ส. ตามขาวลา-มาลือ กันอยาง

เปนระบบและเปนกิจการ จริง-ไมจริง...ก็ยังไมถึงกับชัดเจน 

การเตรียมตัวรับมือกับ “คนใจราย” ที่คิดอาศัยเกมการเมือง

ในรัฐสภา สรางความปนปวนวุนวายใหกับรัฐบาล ชนิดอาจ

ตอง “เตรียมกลวย” เอาไวเปนเครือๆ เปนกระสอบๆ ภาย

ใตการยึดโยง เช� อมโยง กับ “วิปรัฐบาล” รายใหม ไปจนถึง

ขั้นการจัดงานรับขวัญ สรางขวัญ ใหกับบรรดา “พรรครวม

รัฐบาล” ทั้งหลาย ในอีกไมนาน-ไมชา โดยมี “พี่นอง 3 ป.” 

อยูกันครบทีม ฯลฯ อะไรตอมิอะไรเหลานี้นี่เอง...ที่พอจะ

ถือเปน “สัญญาณ” คอนขางชัดเจน วา...มัน-เอา-เรา-แน� 

(ประทานโทษ) วาทานน�าจะคิด “อยูยาวววว” อยูแลวแน�ๆ...

อันนี้นี่แหละ...เลยทําใหคงตองสารภาพตรงๆ วายัง

ไมถึงกับ “แน�ใจ-มั่นใจ” วาถาหากทานนายกฯ คุณลุง “บิ๊ก

ตู” ทานคิดจะ “อยูยาวววว” ขึ้นมาจริงๆ โดยเง� อนไข-เหตุ

ปจจัย-และสภาวะแวดลอม ในอนาคตเบ้ืองหนา มันจะเปน

อก-เปนใจ เปนตัวสรางความสอดคลอง-เหมาะสม ใหกับการ 

“อยูยาวววว” แบบที่เคย “อยูๆ กันไป” มาตลอด 7 ป เกือบ 

8 ป มาก-นอยเพียงใดจะมีโอกาส “ไปโลด” หรือ “ไปแลว-

ไปเลย” ไปจนถึงขั้น “ไปไมกลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี-หนี ไม 

พน” หรือไม? ประการใด? ดวยเหตุเพราะอนาคตทางการ

เมืองของทานนายกฯ คุณลุง “บิ๊กตู” นั้น คงมิอาจปฏิเสธได

เลยวา...ออกจะเกี่ยวพันกับ “อนาคตชาติบานเมือง” อยางมิ

อาจแยกขาด ตัดขาด ออกจากกันได โดยเด็ดขาด!!!

ดวยเหตุนี้นี่เอง...บรรดาผูที่มีความผูกพัน มีสวนเกี่ยว 

ของ หรือมีสวน “รับผิดชอบ” ตออนาคตความเปนไปของชาติ

บานเมืองมากบาง-นอยบางไปตามสภาพ คงตองหมั่นคิดหนา-

คิดหลัง คิดทบทวนใหถวนถี่ อาศัย “สติ” และ “ปญญา” มา

ใชเปนพ้ืนฐานในการใครครวญ พิจารณา ในแตละเร� อง แตละ

กรณี ใหละเอียด ประณีตและสุขุมรอบคอบเอาจริงๆ วาอะไร

ดี-ไมดี เหมาะ-ไมเหมาะ ควร-ไมควร สอดคลอง-ไมสอดคลอง 

กับความเปนไปของสภาวะแวดลอม ไมวาจะในระดับสังคมไทย 

หรือสังคมโลกก็ตามที จะเอาแตเฉพาะความรัก-ไมรัก เกลียด-ไม

เกลียด ตออุปนิสัย วาสนาและสันดาน ของปจเจกบุคคลลวนๆ 

คงไมน�าจะเหมาะอยูแลวแน�ๆ...

คือจะเอาแตความเปน “ติ่ง-ไมติ่ง” หรือเอาแตเฉพาะ 

“รสนิยม” ของใคร-ของมัน มาเปนตัวแยกแยะ พิจารณา คง

ไมน�าจะถูกเร� องดวยประการทั้งพวง เพราะรังแตจะกอใหเกิด

อาการ “สวิง” หรือ “สุดโตง” ไปทางดานโนน ดานนี้ ตามแตขีด

ความสามารถของพวก “ไอโอ” หรือไมก็พวก “ชังชาติ” ที่แทบ

ไมไดกอใหเกิดประโยชน โพดผลใดๆ เอาเลยแมแตนอย เพราะคง

ตองเอา “ผลประโยชนสวนรวม” หรือ “ผลประโยชนชาติ-บาน

เมือง” นั่นแหละเปนที่ตั้ง ถึงอาจพอหาขอสรุป หาขอยุติ สําหรับ

อนาคตทางการเมืองของทานนายกฯ “บิ๊กตู” และอนาคตความ

เปนไปของชาติบานเมือง ที่นับวันชักจะกลายเปน “คนละเร� อง

เดียวกัน” ยิ่งเขาไปทุกที...

ซ่ึงก็คงตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดเลยวา...อีกไมนาน-

ไมชา อีกไมกี่ปขางหนา หรืออีกไมเกิน “ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป” อยูแลวแน�ๆ อะไรตอมิอะไรไมวาในโลกใบนี้ หรือในสังคม

ไทยของหมูเฮาก็เถอะ มันออกจะซับซอน ซอนเง� อน เพ� อนทรยศ

เสียเหลือเกิน ชนิดไมอาจเตรียม “แปลน-บี” เอาไวสําหรับโลก

ที่ไมไดมี “โลก-บี” ไวเลยแมแตนอย มีแต “โลกแหงความจริง” 

อื
ที่สุดแสนจะเหี้ยมโหด อํามหิต โหดราย ทารุณ ยิ่งขึ้นเร� อยๆ 

ไมวาในแงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแมกระท่ัง “การ

ทหาร” ก็แลวแต ดังนั้น...ภายใตสภาพเชนนี้ อดีตนายทหาร

ผูเช่ียวชาญชํานัญการ ในการถือปน-แบกปูน-ไปโบกตึก มา

แทบตลอดทั้งชีวิต จะ “เอาอยู-เอาไมอยู” อันนี้นี่แหละ...ถือ

เปนเร� องสําคัญเอามากๆ...

ยิ่งตลอด 7 ป เกือบ 8 ปที่ผานมา...ก็คงตองยอมรับอีก

นั่นแหละวา น�าจะสงผลใหเคร� องเคราตางๆ ของทานนายกฯ 

คุณลุง “บิ๊กตู” ชักจะเริ่มหลวมๆ เริ่มโยกๆ คลอนๆ ไปมั่งไม

มาก-ก็นอย คือมันไมไดสดใส ตะติ๊งโหน�ง เฉียบขาด เฉียบคม 

เหมือนแตกอน แตหนักไปทางเดงเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะ

แร ตัดเวที ออกมาเปนเตนย็อกๆ แย็กๆ ซะเปนหลักใหญ เม� อ

ตองเจอกับความโหดราย ทารุณ ของโลกแหงความเปนจริง 

แถมดวยโลกแหงความเสมือนจริง แบบชนิด “Metaverse” 

เขาไปอีกดอก อันนี้นี่เอง...ที่เลยทําใหไมถึงกับ “แน�ใจ-มั่นใจ” 

มากมายซักเทาไหร วาทุกส่ิงทุกอยางจะเปนไปในแบบ...“เรา

จะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน ฮึ้มฮึม ฮึ้มหึ่ม” กันไป

ได โดยตลอด...

ดวยเหตุน้ี...มันจะมีอะไรมาเสริม มาเพ่ิม มาเติม หรือมา                                                                           

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แบบชนิดใหมหมดท้ังดาม หรือไม 

อยางไร คงตองเก็บไปคิดเปน “การบาน” น่ันแหละ สําหรับ

บรรดาผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง มีความผูกพัน เช่ือมโยง หรือผู้ท่ี

มี “หน้ีแผนดิน” ท้ังหลาย อยาเอาแต “รสนิยม” หรือความ   

ชอบ-ความชังส่วนตัว มาเป็นเคร่ืองวัดตัดสินแต่เพียงล้วนๆ 

เพราะถาหากสังคม ถาชาติบานเมืองอยูไมได ปจเจกบุคคลไม

วารายไหนรายน้ัน ยอมมิอาจ “อยูๆ  กันไปได” เชนเดียวกัน...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Rudyard Kipling” (อีก

ครั้ง)... “Nations have passed away and left no traces, 

And history gives the naked cause of it…One single, 

simple reason in all cases; They fell because their 

people were not fit. – หลายชาติสูญสิ้นไปอยางไรรอง

รอย และประวัติศาสตรแสดงใหเห็นถึงเหตุอันแจงชัด ดวย

เหตุผลงายๆ เพียงประการเดียวเทานั้นในทุกๆ กรณี นั่นคือ

ชาติเหลานั้นสูญสลายเพราะ...ประชาชนไมเขมแข็ง...”



















พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

ผมคุยกับหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค พรรครวม

รัฐบาลไดตลอดทุกเร� อง ขอความรวมมือก็ชวยกัน เพราะถือวา

เปนผลงานรัฐบาลไปดวยกัน ไมใชของคนใดคนหนึ่งและไมใช

ของนายกฯ คนเดียว มันไมใช มันตองไปดวยกัน เปนนโยบาย

นายกฯ เปนนโยบายรัฐบาล พรรครวมรัฐบาล ครม. ถูกไหม 

ทุกคนตองชวยกันทํา ขณะเดียวกันบางอยางก็ตองบูรณาการ 

ไมใชทํางานเปนไซโลที่แยกกันทํางานอยางเดียว.

แรงงานตางดาวทําใหถูกกม.

ลางเหลือบไรกินสวนตาง

าพแรงงานตางดาวท่ีทะลักเขามาทางชายแดน ท้ัง

เหนือ ตะวันตก และตะวันออกทุกวัน นับตั้งแต

ทางการสงสัญญาณเปดประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

เน� องจากผูประกอบการ สถานประกอบการ ตองการกลุม

คนเหลานี้เขามาทํางานในกิจการของตนเองไดเหมือนชวง

กอนสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหการประชุม

คณะรัฐมนตรีที่ผานมาตองหารือถึงแนวทางแก ไขปญหา

การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ไมผานขั้นตอนหรือ

มาตรการที่รัฐไดวางไวเพ� อปองกันการแพรระบาดของโควิด

อีกรอบ  

ในเบื้องตนแนวทางที่ใหมีการพิจารณาดําเนินการคือ 

การทําบันทึกความเขาใจ หรือเอ็มโอยู นําเขาแรงงานในสวน

ที่ขาดแคลน แตจะตองปลอดภัยจากโควิด โดยขอความรวม

มือจากผูประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก โดย

เฉพาะธุรกิจการกอสรางที่ตองหยุดชะงัก และบางกิจกรรม

ที่ขาดแคลน แมจะมีการสกัดกั้นและควบคุม รวมถึงการสง

กลับแรงงานที่เขามาอยางผิดกฎหมายทุกวัน ตลอดจนติดตาม

สืบสวนสอบสวนดําเนินคดีกับผูที่อยูเบื้องหลังขบวนการนําพา

แรงงานเถ� อนเขาประเทศ ไมวาจะเปนกลุมนายทุน ขาราชการ 

เรือ รถรับจาง ถือเปนขบวนการคามนุษย แตก็ยังมีผูนําพาเขา

มาไมหยุดหยอน

เม� อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผานมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

วาการกระทรวงแรงงาน ไดหารือกับหน�วยงานที่เกี่ยวของ 

เพ� อประสานไปยังชายแดนประเทศเพ� อนบาน ซึ่งมีกลุมเอ็นจี

โอแรงงานขามชาติและทูตชายแดนประสานงานอยู วาอยา

ใหแรงงานตางดาวเสียเงินเขามาในประเทศไทยในระยะเวลา

นี้ เพราะหากมาถึงแลวถูกจับกุมถือวาเสียเงินเปลา เพราะ

จะมีการประชุมพิจารณาเอ็มโอยูในเร็ววันนี้ ซึ่งกระทรวง

แรงงานไดเชิญกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงสาธารณสุข เพ� อหารือ

วากระทรวงแรงงานจะนําเขาแรงงานตามเอ็มโอยู

เร� องนี้มีกระบวนการเปนขั้นตอน ตองผานการพิจารณา

ของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) กอนนําเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

ภายใตความมั่นใจวาประเทศไทยมีความพรอม และมีวัคซีน

เพียงพอแลว จึงกลาตัดสินใจจะนําเขาแรงงานตามเอ็มโอ

ยู โดยมีเง� อนไขกักตัว 14 วัน และกอนจะครบกําหนด ทาง

กระทรวงแรงงานจะนําวัคซีนในโควตา มาตรา 33 มาฉีดให

กับแรงงานตางดาว เพ� อใหเขามาทํางานในประเทศไทยไมมี

การแพรเชื้อใหกับคนไทย สรางความอุนใจใหสังคม

อยางไรก็ตาม ในระยะเวลาชวงรอยตอท่ีคาดวาประมาณ 

20 วัน หรือไมถึง 2-3 สัปดาห ความพยายามของขบวนการ

ลักลอบนําเขาแรงงานตางดาวยังคงเรงหาแรงงานสงใหผู

ประกอบการอยางเรงดวน เพราะมีคาจางในการนําพาหลัก

หม� น นับเปนเม็ดเงินมหาศาล สอดรับกับผูประกอบการที่ตอง 

การแรงงานอยางเรงดวน เน� องจากตองใชรองรับการเปดประ                                                                           

เทศ แมทางการจะประกาศใชยาแรงในการจับกุมและใชกฎ 

หมายฟอกเงินเขาดําเนินการยึดทรัพยอยางเด็ดขาดและเอา

จริงเอาจัง แตก็ดูเหมือนวาจะไมเกรงกลัวกัน

ตองยอมรับวาที่ผานมาหน�วยงานตางๆ พยายาม

สกัดกั้นการนําพาแรงงานตางดาวเขามาในประเทศอยาง

ตอเน� อง แตสวนหน่ึงก็เล็ดลอดเขามาพื้นท่ีสวนในอยูไมนอย 

เนื่องจากมีเกลือเป็นหนอน เจ้าหน้าท่ีบางคนรับประโยชน์ 

ทั้งนี้ สังคมจึงคาดหวังวาการวางมาตรการท่ีกําลังจะออก

มา จะรัดกุม ครอบคลุม ไมมีการหักหัวคิว หรือมีเบี้ยบาย

รายทาง หลับตาขางเดียวปลอยกลุมที่ลักลอบเขามาสวมรอย

กับพวกที่มาอยางถูกตอง หักกลบลบหนี้ ระหวางผูประกอบ

การ ขาราชการ นักการเมือง แบงเคกในชวงเวลาทอง ฟอก

ขาวสีเทา ดํา ใหเปนสีขาว ปดจอบเปนคราวๆ ไป. 

ภ

านไปแลวสําหรับคดีที่ ไดรับการจับตามองอยางมาก 

วาจะเปนตัวกําหนดอุณหภูมิทางการเมืองไทยนับ

จากนี้ ได ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญไดอานคําวินิจฉัย

ในคดีที่ ณฐพร โตประยูร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง

ให อานนท นําภา, ภาณุพงศ จาดนอก, ปนัสยา สิทธิจิร

วัฒนกุล, พริษฐ ชิวารักษ, จุฑาทิพย ศิริขันธ, สิริพัชระ จึง

ธีรพานิช, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และอาทิตยา พรพรม 

เลิกการกระทําอันเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ� อลมลาง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 49  

โดย ณฐพร โตประยูร รองวา การปราศรัยของอานนท 

และพวกรวม 6 คร้ัง เปนการใชเสรีภาพอันเปนการลมลาง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข จากการชุมนุมและปราศรัยท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เม� อวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงสวนใหญเห็น

วา การกระทําและพฤติกรรมตอเน� องของผูถูกรอง 1-3 มี

เจตนาซอนเรน เซาะ กรอนบอนทําลาย เปนการใชสิทธิ

เสรีภาพมุงลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และกระทํากันเปนเครือ

ขาย ขบวนการอยางตอเน� อง 

นอกจากนี้ยังสั่งการใหผูถูกรองที่ 1-3 และเครือขาย

เลิกการกระทําดังกลาวอีกดวย 

อยางไรก็ดี แมศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยที่

ชัดเจน แตดูเหมือนการเคล� อนไหวของกลุม 3 นิ้ว จะไม

ไดหยุดเพียงเทานี้ และการเคล� อนไหวน�าจะรอนแรงมาก

ขึ้น หลัง ‘รุง ปนัสยา’ ยืนยันหลังรับทราบคําวินิจฉัยวาจะ

เคล� อนไหวตอ เพ� อเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบัน โดยอาง

วาไมใชการลมลางการปกครอง 

จริงๆ ทาทีของแกนนํา 3 นิ้ว แจมชัดตั้งแตศาล

รัฐธรรมนูญยังไมไดเริ่มอานคําวินิจฉัยแลวดวยซ้ํา ตั้งแต

การที่ทนายความผูรับมอบอํานาจจากนายอานนท ขอออก

หองประชุมไมฟงคําวินิจฉัยตามคําขอของนายอานนท 

นอกจากนี้แกนนําบางคนยังระบุวา ไมไดรับความเปนธรรม

ในการไตสวน 

ซึ่งพยายามจะชี้ใหเห็นวา ไมยอมรับ แมสุดทายพวก

เขาจะผิดก็ตาม 

สวนหนึ่งเพราะแกนนําแตละคนลวนเคยถูกดําเนินคดี

ขอหากระทําผิดตอประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กัน

มาแลวหลายกรรมหลายวาระ ตองเขา-ออกเรือนจํากันมา

แลวหลายครั้ง 

เปนไปอยางที่ นายปยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ

คณะกาวหนา เคยวิเคราะหถึงผลลัพธเอาไว 3 แนวทาง 

กอนคําวินิจฉัยจะออกมาไมกี่ชั่วโมง 

โดยนายปยบุตรชี้ถึงกรณีศาลวินิจฉัยออกมาวา 

เปนการลมลางการปกครองเอาไววา จะเทากับการ ‘ปด

ประตู’ การปฏิรูปสถาบัน  

และอาจเกิดเหตุการณเหมือนกับ กรณี Dred Scott 

v.Stanford ที่สหรัฐอเมริกา จนนําไปสูสงครามกลางเมือง

ในป 1865 จนสูญเสียนับไมถวน 

“หากเปนเชนนี้ สังคมไทยก็จะเดินมาสูทางเลือก

เพียงสองทางที่หลงเหลืออยู หนึ่ง อยูกันไปแบบนี้ กับ

ระบอบการปกครองแบบที่เปนอยูที่มีลักษณะโนมเอียงไป

ทางสมบูรณาญาสิทธิราชยจําแลงมากขึ้นนับแต คสช.กอ

รัฐประหาร หรือสอง ระบอบอ� น” 

ขณะที่ฝายรัฐ น�าสนใจอยางมากสําหรับคําวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญครั้งนี้ โดยเฉพาะการใหผูถูกรองทั้ง 3 คน และ

องคกรเครือขายเลิกการกระทําดังกลาว ซึ่งจะมีผลตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการรับมือกับการเคล� อนไหวใน

ลักษณะนี้อีกหลังจากนี้  

ที่ผานมาเจาหนาที่เองไมกลากระทําอะไรมาก แตเม� อ

คําวินิจฉัยออกมาแบบนี้ ซึ่งเปนการตอกย้ําวา พฤติกรรม

ของม็อบ 3 นิ้วเขาขายลมลางการปกครอง ก็ยอมมีความ

ชอบธรรมในการดําเนินคดี หรือปองกันการกระทําที่สราง

ความเสียหาย 

นอกจากนี้ยังน�าติดตามอีกวา จะมีคนนําคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญในเร� องนี้ เพ� อเขาไปแจงความดําเนิน

คดีกับผูถูกรองทั้งหมด เพ� อเอาผิดในขอหากระทําผิด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือไม 

รวมไปถึงคนที่จะเขารวมชุมนุมและแสดงพฤติกรรม 

ตลอดจนการปราศรัยในลักษณะเดียวกันหลังจากนี้ อาจจะ

กระทําไดไมงาย และอาจจะมีคนถูกดําเนินคดีมากขึ้นกวา

เดิมหรือไม 

กรณีนี้ถือวามีสวนสําคัญตอการกําหนดอุณหภูมิ

ทางการเมืองเปนอยางมาก ทางหนึ่ง ม็อบอาจเคล� อนไหว

ตอ โดยมีมวลชนเทาเดิม ทางที่สอง มวลชนนอยลง เพราะ

คนกลัวกระทําผิดกฎหมาย และสาม มีการจาบจวง กระทํา

ผิดมากกวาเดิม เพ� อแสดงความไมพอใจ อันนําไปสูความ

รุนแรงในอนาคต 

ถือเปนทาง ‘สามแพรง’ ของม็อบ 3 นิ้วเชนกัน. 

จับตาหลังคําวินิจฉัยลมลางปกครอง

แกนนําสูตอ-ติดดาบเจาหนาที่

ผ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ท่วมน้ำ�ขัง น้ำ�ทะเลหนุนจนเอ่อข้ึนม�ท่วมถนน                                                                     

เม่ือสามวันท่ีแล้ว ทำาให้ประชาชนริมสองฝ่ัง

แม่น้ำาเจ้าพระยาเดือดร้อน การจราจรติดขัด 

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่อาจปฏิเสธความ

รับผิดชอบได้ ท้ังท่ีรู้ก่อนล่วงหน้าก็ไม่มีการแจ้งเตือนและป้องกัน  

ฝนตกหนักทีไร กทม.ไม่เคยเอาอยู่ พอโดนชาวบ้านบ่นด่าที

นึงก็ออกมาขอโทษ และปล่อยให้เกิดปัญหาซ้ำาซากต่อไป

ล่าสุด พรรคกล้� นำาทีมโดย กรณ์ จ�ติกวณิช หัวหน้�

พรรค พร้อม “ทนายบอน” ณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผู้เสนอตัวสมัคร 

ส.ส. เขตคลองสามวา และ “มนูญ อินช่วย” ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ก. 

เขตคลองสามวา ลงพ้ืนท่ีติดตาม

ความคืบหน้า โครงก�รบึงรับน้ำ�

คู้บอน เขตคันน�ย�ว

“กรณ์” บอกว่า โครงการน้ี

เกิดข้ึนเพื่อแก้ปัญหาน้ำาท่วมในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครตะวันออก และ

ได้ออกแบบมาต้ังแต่ปี 2560 มีการ

ทำาประชามติ โดยชาวบ้านเห็นชอบ

พร้อมกันแล้ว 4 ปีผ่านมา แต่ประเด็น

สำาคัญ คือ “กทม.ก็ยังไม่สามารถออก

พระราชกฤษฎีกาเวนคืนพ้ืนท่ี ทำาให้

ยังไม่สามารถเร่ิมก่อสร้างได้”

ขณะเดียวกัน มีนายทุนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เร่ิม

รุกคืบออกแบบจัดสรรท่ีดิน เตรียมทำาหมู่บ้านจัดสรรบนพ้ืนท่ีท่ี 

กทม.กำาหนดไว้ว่ามีความจำาเป็นจะต้องยกพ้ืนท่ีเป็นบึงรับน้ำาเพื่อ

แก้ปัญหาน้ำาท่วม

นอกจากโครงการบึงรับน้ำาคู้บอน ยังมีโครงการอ่ืนๆ  

ลักษณะเดียวกันรวม 6 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำารวมกว่า 6 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมในเขตสายไหม มีนบุรี 

และคลองสามวา

หัวหน้�พรรคกล้� แสดงคว�มกังวลกับเหตุก�รณ์น้ีว่� ถ้า

ยังไม่ดำาเนินการ ไม่ผลักดันให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน

ท่ีดิน และปล่อยให้มีการรุกคืบพ้ืนท่ีเรื่อยๆ  โครงการน้ีจะไม่เกิดข้ึน 

การจะมีพ้ืนท่ีสีเขียว การจะมีแก้มลิง เพื่อรองรับและแก้ปัญหาน้ำา

ท่วม ก็จะเสียสูญโอกาสไปอย่างส้ินเชิง

ท้ังยังระบุอีกว่า กทม.ไม่เคยมีมติตัดสินใจหรือยกเลิก

โครงการน้ี เพียงแต่ชะลอ ดึง ทำาให้ทุกอย่างล่าช้า สุดท้ายคำาตอบ

ก็จะเป็นว่า ทำาอะไรไม่ได้ เพราะทางนายทุน ทางเอกชนได้สร้าง

หมู่บ้านจัดสรรทับพื้นที่นี้ ไปแล้ว

“กรณ์” ย้ำาว่าไม่อยากเห็นเรื่องนี้จบอย่างนั้น เพราะฉะนั้น

ก่อนที่จะสายเกินไป มาดูกันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และดูว่า

ความจริงใจที่จะดำาเนินการโครงการนี้มีหรือไม่ในส่วนของ กทม.

ทราบแล้วเปลี่ยน พ่อเมืองอัศวิน ขวัญเมือง อย่ามัวแต่

เงียบ ระวังคนกรุงจะไม่รักนะจ๊ะ หุหุ.

   	 มินนี่เม้าท์

ซุกใต้พรม กทม.

น้ำ�

นี่คือ ‘ใบเสร็จ’ ของกิ้งกือ

กรณ์ จาติกวณิช

ดเจนกันไปซะที

ว่าการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดี ให้แก้หรือ

ยกเลิกกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ก็ดี

ผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง ท่ีระบุว่า...

“บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้”

โดยเมื่อวาน (๑๐ พ.ย.๖๔)

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยออกมาแล้ว มีผลผูกพันทุกองค์กร

ทันที ใครละเมิด โทษอาญาสถานเดียว

สืบเนื่องจากปีก่อน “นายณฐพร โตประยูร” ร้องขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ ว่า 

“การกระทำาของ นายอานนท์ นำาภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก 

หรือ ไมค์ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง 

ชุมนุมปราศรัย ๑๐ สิงหา ๖๓ ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 

เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง ๑๐ ข้อ ในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึงหรือไม่?” 

แล้วศาลฯ ท่านก็มีคำาวินิจฉัยเมื่อวาน สรุปว่า

“พฤติกรรมผู้ถูกร้องท่ี ๑-๓ (อานนท์, ไมค์, รุ้ง).....

เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง”

และส่ังการให้ผู้ถูกร้องรวมท้ังกลุ่มองค์กรเครือข่าย เลิกกระทำา

การดังกล่าวท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตด้วย”

ในคำาวินิจฉัยตอนหน่ึง ยังระบุด้วย ว่า.......

“การเสนอข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยสถานะของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ยกเลิกกฎหมายป้องกันการหม่ินประมาท

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะเคารพสักกา

ระ เป็นผลให้เกิดความกระทบกระเทือนและเป็นการบ่อนทำาลายความ

ม่ันคงของประเทศชาติ”

เอ้า..ใครก็ได้.......ช่วยไปบอกพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย รวมท้ัง

คณะก้าวหน้าของธนาธร-ปิยบุตรให้ที ว่า ....ถ้าไม่อยากติดคุก

หยุดได้แล้ว กับการตะเกียก-ตะกายใช้ช่องทางรัฐสภาแก้มาตรา 

๑๑๒ น่ันน่ะ

และก็ช่วยไปบอกทักษิณกับชัยเกษมด้วย 

ผมมีข้อวิเคราะห์-ข้อเสนอ ๕ ข้อต่อขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 

ดังน้ี  

-ภารกิจสำาคัญของนักต่อสู้ทางการเมืองก็คือแปลงเอายุทธศาสตร์

ใหญ่ให้กลายเป็นข้อเสนอท่ีเป็นรูปธรรม และคิดค้นแผนการและวิธีปฏิบัติ

การท่ีจะทำาให้ข้อเสนอเหล่าน้ันเกิดได้จริง 

วิธีการหน่ึง ก็คือ นำาข้อเสนอต่างๆ เก่ียวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

มาแปลงเป็นร่างรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ 

ท่ามกลางข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในหลากหลายประเด็น บาง

ประเด็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ บางประเด็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติ 

บางประเด็นต้องปรับเปล่ียนธรรมเนียมปฏิบัติ และบางประเด็นก็เป็น

เรื่องพฤติกรรมของคนหรือองค์กร 

แต่หากเรานำาข้อเสนอมายกร่างเป็นกฎหมายและรณรงค์ท่ัวประเทศ 

อย่างน้อยข้อเสนอน้ัน ก็จะอยู่ในสถานะ “พร้อมใช้” และรอ

สถานการณ์ท่ีสุกงอมเพียงพอมาถึง 

ผมจึงขอใช้โอกาสน้ีนำาเสนอ “ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 

๒ พระมหากษัตริย์” 

พร้อมคำาอธิบายต่อสาธารณะ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต่อไป 

-การรณรงค์เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คร้ังน้ี เป็นการรณรงค์

แบบ “ปฏิรูป”

กล่าวคือ ยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีรูปของรัฐแบบราชอาณาจักร 

ไม่ใช่สาธารณรัฐ ประเทศไทยยังคงมีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ท่ีสืบทอด

ทางสายโลหิต

-ระบอบท่ีเป็นอยู่ “รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” และกฎหมายอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เราต้องควานหาช่องทางจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ เท่า

ท่ีมีอยู่เหล่าน้ี 

แล้วใช้มันเพื่อผลักดันข้อเสนอท่ีก้าวหน้าท่ีสุดของเราให้เข้าไปอยู่ใน 

“พ้ืนท่ีทางการ” “พ้ืนท่ีอำานาจรัฐ”

พร้อมสร้าง “พ้ืนท่ีปลอดภัย” ให้กับผู้รณรงค์และผู้สนับสนุน 

“หากปฏิบัติการเช่นน้ีได้ เราก็จะได้สองส่ิงไปพร้อมกัน” 

ส่ิงแรก ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ กลายเป็นประเด็น

สาธารณะ เข้าไปอยู่ในแดนอำานาจรัฐ อยู่ในสถานะ “พร้อมใช้” 

รอให้องค์กรผู้มีอำานาจรัฐยินยอมใช้อำานาจรัฐเปล่ียนข้อเสนอของเรา

ให้กลายเป็นผลสำาเร็จ

 ส่ิงท่ีสอง ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ กลายเป็นเรื่อง

ปกติ สามารถรณรงค์ได้ปลอดภัย เพราะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย เป็นการ

ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

 คนท่ีเห็นด้วยท่ียังกลัว ก็จะคลายความกลัว พร้อมเข้าร่วม

รณรงค์มากข้ึน 

 -เสนอให้ฝ่ายสนับสนุนต้ัง “คณะกรรมการรณรงค์การปฏิรูป

สถาบันกษัตริย์” เพื่อเดินสายรณรงค์ท่ัวประเทศ 

 ข้อ ๓ (น่ี สำาคัญ ปิยบุตรขยาย “ยุทธ-กลวิธี” ล้มสถาบันกษัตริย์ 

ต่อจากโพสต์แรก คือให้...)

 -ยกระดับข้อเสนอการ “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” ให้เป็นการ 

“ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” 

 แม้ข้อเสนอน้ีคือ “ปฏิรูป” ไม่ใช่ “ปฏิวัติ” แต่เราต้องพึงระลึก

ไว้เสมอว่า 

 การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในคร้ังน้ี ไม่ใช่งานจำาพวก “ปฏิรูปแบบ

ปฏิรูปนิยม” แต่มันคือ “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” 

 ในทางรูปแบบคือ

 “การปฏิรูป” ไม่ได้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ขีดเส้นยืนยันว่า “ยัง

รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่” ต่อไป 

 แต่ในทางเน้ือหา คือ “การปฏิวัติ” 

 เพราะเป็นเน้ือหาการ “ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” ท่ีก้าวหน้าท่ีสุด 

เท่าท่ีจะเป็นไปได้ภายใต้ระบอบน้ี  

 “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” จะเกิดข้ึนได้ ก็ต่อเมื่อเรายกระดับข้อเสนอ

เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์น้ีให้เป็น “ข้อเสนอข้ันต่ำา” 

 หมายความว่า....

ข้อเสนอท้ังหมด ก็เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ในระบอบ

ประชาธิปไตย ไม่สามารถถอยหรือลดไปกว่าน้ีได้ 

 หากไม่รับข้อเสนอเช่นน้ี ด้วยสถานการณ์แบบท่ีเป็นอยู่ ท่ี

ประชาชนก้าวรุดหน้ามากข้ึน ก็จะโหมเร่งให้รุดหน้ามากข้ึน 

 “สุกงอม” เพียงพอจน “ปฏิรูป” กลายเป็น “ปฏิวัติ”

ทำาข้อเสนอให้ราดิคัลท่ีสุด ก้าวหน้าท่ีสุด ไต่เพดานให้มากท่ีสุด เท่า

ท่ีเป็นไปได้ภายใต้ระบอบท่ีเป็นอยู่ 

แล้วไงล่ะทีน้ี...รุ้ง?

ปฏิรูปแบบปฏิวัติ คือการขุดรากถอนโคนระบบกษัตริย์ ตามท่ี

ก้ิงกือตัวพ่อสอนให้ทำาน่ะ หลักฐานจะแจ้งอย่างน้ีแล้ว ยังจะแถอีกหรือ

ว่า การปฏิรูปของพวกเธอ ไม่ใช่การล้มล้าง

เห็นปิยบุตรโพสต์ตอนเช้า (๑๐ พ.ย.) เปรยถึง “สงครามกลางเมือง” 

ถ้าคำาวินิจฉัยออกมาว่าเป็นการล้มล้าง

ก็ออกมาน่ีแล้วไง....!

กล�งเมืองวันไหน ถ้�ไม่ออกม�รำ�นำ�หน้�เอง “ลูกหม�ห้�

ร้อยช�ติ” นะ.

“รักษาหัวให้อยู่กับตัวดีๆ เน้อ”!

ศาลฯ วินิจฉัยเสร็จ รุ้ง-วอนนอนคุก อ่านแถลงการณ์ทันที

“.......ข้าพเจ้าขอยืนยันอีกคร้ังว่า 

ข้าพเจ้าไม่อาจเห็นด้วยกับคำาตัดสินดังกล่าว และขอเน้นย้ำาอย่าง

บริสุทธ์ิใจ ว่า 

ข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ

ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

อันเป็นการกระทำาท่ีมีเจตนาเพื่อทำาลายหรือล้างผลาญให้สูญส้ิน

สลายหมดไป ดังท่ีนาย ณฐพร โตประยูร กล่าวอ้าง” 

ผมขอป้องปากพูดแบบย่ีเกนิด.....

“โบราณว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด แต้รุ้งเดินตามหลังก้ิงกือ

ฝร่ังเศส ท่ีบอก ‘ปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้าง’ เลยตกท่อทำาเอาตัวพ่อสะดุ้ง”

สะดุ้งซี..ทำาไมจะไม่สะดุ้งล่ะ ก็อย่างท่ีบอก “คุณมีสิทธ์ิท่ีจะไม่พูด แต่

เมื่อพูด คำาพูดของคุณจะถูกนำาไปใช้ในช้ันศาล”

ปิยบุตรจำาได้ม้ัย......ตอนไปเย่ียมเมียแหม่มฝร่ังเศส โพสต์ ๕ ข้อเสนอ

ถึงขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เมื่อต้นสิงหา ๖๔ น่ันน่ะ

ถ้าจำาไม่ได้ ผมจำาได้ น่ีไง โพสต์วันแรกของคุณ 

Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล

ปฏิรูปแบบปฏิวัติทำาข้อเสนอให้ราดิคัลท่ีสุด ก้าวหน้าท่ีสุด ไต่เพดาน

ให้มากท่ีสุด เท่าท่ีเป็นไปได้ภายใต้ระบอบท่ีเป็นอยู่

ยกระดับให้ข้อเสนอน้ีเป็นข้อเสนอข้ันต่ำาท่ีเราจะไม่ถอยไปมากกว่าน้ี

หากข้อเสนอน้ีไม่ได้รับการสนองตอบ สถานการณ์จะสุกงอมจนลื่น

ไถลให้ปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัติ

น่ีคือ “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ”

วันต่อมา โพสต์ต่ออีก...

ชั

เจตน�ล้มล้�ง

  

โดยก่อนจะอ่านคำาวินิจฉัย ศาล

รัฐธรรมนูญได้แจ้งรายชื่อบุคคลท่ีเข้ามารับ

ฟังคำาวินิจฉัย โดยนายณฐพร ในฐานะผู้ร้อง 

ได้เดินทางมารับฟังคำาวินิจฉัยด้วยตนเอง 

ส่วนนายอานนท์ นำาภา ผู้ถูกร้องท่ี 1 มอบ

หมายให้นายกฤษฎางค์ นุตจรัส  เป็นผู้แทน

มาศาล, นายภาณุพงศ์ จาดนอก ผู้ถูกร้องท่ี 

2 มอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม 

เป็นผู้แทนมาศาล ส่วน น.ส.ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล ผู้ถูกร้องท่ี 3 เดินทางมารับฟัง

คำาวินิจฉัยเอง 

จากน้ัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อ่านคำาวินิจฉัยกลางในคำาร้องคดีดังกล่าว 

โดยมีเน้ือหาโดยสรุปว่า ศาลได้พิจารณา

คำาร้องคำาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาเอกสารช้ีแจง

จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วเห็นว่า 

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่าการกระทำาของ

ผู้ถูกร้องท้ัง 3 เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้ม

ล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหน่ึงหรือไม่

ข้อเท็จจริงตามคำาร้อง คำาช้ีแจง

พยานหลักฐานต่างๆ รวมท้ังบันทึกเสียงคำา

ปราศรัยของผู้ถูกร้องท้ัง 3 ฟังเป็นท่ียุติว่าผู้

ถูกร้องท้ัง 3 ปราศรัยในท่ีสาธารณะหลาย

คร้ังหลายสถานท่ีต่อเนื่องกัน ต้ังแต่วันท่ี 3 

ส.ค.63 เรียกร้องให้ดำาเนินการแก้ไขเก่ียว

กับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการชุมนุม

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เมื่อวันท่ี 

10 ส.ค.63 ผู้ถูกร้องท้ังอภิปรายเรียกร้องให้

มีการเปล่ียนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยข้อเรียกร้อง 10 ข้อ กรณีมีข้อโต้แย้ง

ท่ีต้องวินิจฉัยก่อนว่าคำาร้องคลุมเครือไม่

ชัดเจนครบองค์ประกอบตามมาตรา 49 

หรือไม่

คำาวินิจฉัยระบุว่า ศาลเห็นว่าเมื่อ

พิจารณาคำาร้องเป็นการอ้างถึงการท่ีผู้

ถูกร้องปราศรัยเมื่อวันท่ี 10 ส.ค.63 ใน

เวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน ท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มีเน้ือหาบิดเบือน

จาบจ้วง ล้อเลียน หม่ินพระบรมเดชานุภาพ

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการกระทำา

ท่ีมีเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 

โดยท่ีเอกสารต่างๆ รวมท้ังถอดคลิปเสียง

ท่ีแสดงถึงการกระทำาของผู้ถูกร้องท้ัง 3 

กับพวกประกอบมาท้ายคำาร้อง ซ่ึงถือเป็น

ส่วนหน่ึงของคำาร้องเช่นน้ีคำาร้องจึงมีความ

ชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทำาให้ผู้ถูกร้องท้ัง 

3 เข้าใจสภาพของการกระทำาท่ีเป็นข้อกล่าว

หาสามารถต่อสู้คดีได้ ข้อโต้แย้งน้ีของผู้ถูก

ร้องท้ัง 3 จึงฟังไม่ข้ึน

ประเด็นท่ีต้องวินิจฉัยมีว่าการ

กระทำาของผู้ถูกร้องท้ัง 3 เป็นการใช้สิทธ์ิ

หรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 49 วรรคหน่ึงหรือไม่ พิจารณา

เห็นว่า หลักการตามรัฐธรรมนูญรากฐาน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข คุณค่าทางรัฐธรรมนูญ

ซ่ึงเป็นแก่นของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ประกอบด้วยคุณค่าสำาคัญ

ได้แก่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชน

ชาวไทยตามรัฐธรรมนูญหมวด 3 ท้ังน้ี การ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคร้ังแรก 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม

พุทธศักราช 2475 มีการบัญญัติเรื่อยมาใน

รัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 

25 วรรคหน่ึง บัญญัติว่าสิทธิและเสรีภาพ

ของปวงชนชาวไทยนอกจากท่ีบัญญัติ

คุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ

แล้ว การใดท่ีไม่ได้ห้ามหรือจำากัดไว้ใน

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมี

สิทธิเสรีภาพท่ีจะกระทำาการน้ันได้ และได้

รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าท่ี

การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่าน้ันไม่กระทบ

กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคง

ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพของบุคคลอื่น 

คำาวินิจฉัยระบุอีกว่า บทบัญญัติดัง

กล่าวกำาหนดหลักประกันเก่ียวกับสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน สามารถแยกได้เป็น 

2 ส่วน คือส่วนท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

เป็นการเฉพาะ และส่วนท่ีรัฐธรรมนูญ

หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืนไม่ได้

มีการบัญญัติห้ามไว้ ปวงชนชาวไทยซ่ึง

มีสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวท้ังได้รับการ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

จึงให้การคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพทุก

กรณีท้ังท่ีบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ และ

ท่ีไม่ได้มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ

บทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นห้ามหรือจำากัด

ไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพ

ท่ีรัฐธรรมนูญคุ้มครองต้องไม่กระทบ

กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคง

ของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน เม่ือบุคคลมีสิทธิ

และเสรีภาพย่อมมีหน้าท่ีและความรับผิด

ชอบตามมาด้วย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำา

วินิจฉัยต่อไปว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 49 

วรรคหน่ึง บัญญัติว่า บุคคลจะใช้สิทธิและ

เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขมิได้ วรรค 2 บัญญัติว่า ผู้ใด

ทราบว่ามีการกระทำาตามวรรคหน่ึง ย่อมมี

สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการให้เลิกการกระ

ทำาดังกล่าวได้

วรรคสามบัญญัติว่า ในกรณีท่ี

อัยการสูงสุดมีคำาส่ังไม่รับดำาเนินการตามท่ี

ร้องขอ หรือไม่ดำาเนินการภายใน 15 วัน

นับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ ผู้ร้องสามารถ

ย่ืนคำาร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ก็ได้ และวรรคส่ีบัญญัติว่า การดำาเนิน

การตามมาตราน้ีไม่กระทบต่อการดำาเนิน

คดีอาญาของผู้กระทำาการตามวรรคหน่ึง 

โดยหลักการตามมาตรา 49 วรรคหน่ึง 

บัญญัติเป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 แก้ไข

เพ่ิมเติมพุทธศักราช 2495 มาตรา 35 และ

บัญญัติในทำานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ

ทุกฉบับ เป็นการวางหลักการเพื่อปกป้อง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากภัย

คุกคามอันเกิดจากการกระทำาซ่ึงเป็นการ

ใช้สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใน

ลักษณะมุ่งหมายให้กับกลายและคุณค่า

ของรัฐธรรมนูญท่ีรองรับการดำารงอยู่ของ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มิให้ล้มเลิกหรือสูญเสียไป

ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำาวินิจฉัย

อีกว่า ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคำาร้อง

คำาร้องเพ่ิมเติม คำาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา

และพยานหลักฐานต่างๆ ท่ีสำานักงาน

อัยการสูงสุดร่วมกับสถานีตำารวจภูธร

คลองหลวง จ.ปทุมธานี เลขาธิการสภา 

ความม่ันคงแห่งชาติ ผู้อำานวยการสำานัก

ข่าวกรองแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า เมื่อวันท่ี 10 

ส.ค.63 ผู้ถูกร้องท้ัง 3 จัดชุมนุมปราศรัย

เวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน ท่ีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การปราศรัยของนายอานนท์                     

นำาภา ผู้ถูกร้องท่ี 1 ปราศรัยถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ว่า “ท่ีเรามาชุมนุมกันใน

วันน้ี เพื่อยืนยันว่านอกจากข้อเสนอ 3 ข้อ

ท่ีเราพูดกันอยู่ทุกเวที ความจริงมีข้อเสนอ

ระหว่างบรรทัดท่ีเป็นข้อเสนอสำาคัญท่ีสุด

คือ การแก้ปัญหาการขยายพระราชอำานาจ

ของพระมหากษัตริย์ และผมขอยืนยันอีก

คร้ังว่าน่ีไม่ใช่ม็อบล้มเจ้า ไม่ใช่ม็อบจาบ

จ้วง แต่เป็นม็อบท่ีพูดความจริงเก่ียวกับ

ปัญหาบ้านเมือง ประเด็นสำาคัญท่ีผมจะ

พูดวันน้ีคือข้อเรียกร้องระหว่างบรรทัดของ

พวกเราระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน้ัน หมายถึง

กษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมือง และอยู่ใต้

รัฐธรรมนูญ พระราชกรณียกิจอันใดท่ีทำาให้

สถาบันพระมหากษัตริย์ยุ่งเก่ียวกับการเมือง

ต่อไปน้ีต้องถูกต้ังคำาถามดังๆ ต่อสาธารณะ 

เราอยากเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับ

ตัวเข้าหาประชาชน ไม่ใช่ให้เราปรับตัว

เข้าหาสถาบันพระมหากษัตริย์  การอยู่

ใต้รัฐธรรมนูญเป็นสาระสำาคัญของการ

ปกครองท่ีพวกเรามีอยู่ แต่ปัญหามันเกิด

ข้ึนเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามใช้

อำานาจผ่านการรัฐประหารปี 2557 พระ

มหากษัตริย์ ถ้ายังเป็นพระมหากษัตริย์ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ต้องไม่เซ็นรับรองการ

รัฐประหาร หากการรัฐประหารเกิดข้ึน 

พระมหากษัตริย์ต้องอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

เท่าน้ัน”

ส่วนนายภาณุพงศ์ จาดนอก ผู้

ถูกร้องท่ี 2 กล่าวถึงสถาบันพระมหา

กษัตริย์ว่า “นับแต่คณะราษฎรนำาโดย

ท่านปรีดี พนมยงค์ และท่านพระยาพหล

พลพยุหเสนาได้มีการปฏิวัติสยามจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ

ประชาธิปไตย และให้กษัตริย์อยู่ภาย

ใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน ผมคิดว่าการใช้

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยังใช้ยาว

มาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เพราะกษัตริย์อยู่

เหนืออำานาจอธิปไตยท้ัง 3 อำานาจ อำานาจ

ตุลาการ อำานาจบริหาร อำานาจนิติบัญญัติ 

ถามว่าทำาไมต้องพูดแบบน้ี ท่านเคยรู้หรือ

ไม่ครับว่าหมวดท่ี 2 ของรัฐธรรมนูญมาตรา 

6 วรรคสอง บอกไว้ว่าผู้ใดไม่สามารถฟ้อง

ร้องกษัตริย์ได้ เช่นน้ีแล้วแสดงว่าพระมหา

กษัตริย์อยู่เหนืออำานาจอธิปไตยท่ีประชาชน

เป็นเจ้าของ  เจตนาการพูดของผมในคร้ังน้ี

ต้องการให้พระมหากษัตริย์อยู่ในท่ีท่ีเหมาะ

สมร่วมกับประชาชนคนไทยได้ และท่ีบอก

ว่าอยู่เหนืออำานาจอธิปไตย คือการอยู่เหนือ

อำานาจของประชาชนโดยท่ีประชาชนไม่

สามารถแตะต้องได้ เพราะถ้าใครแตะต้อง

คนน้ันต้องโดนมาตรา 112”

และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒน

กุล ผู้ถูกร้องท่ี 3 ประกาศกลุ่มแนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม ฉบับท่ี 1 มี

สาระสำาคัญสรุปว่า “นับแต่คณะราษฎร

เกิดการอภิวัฒน์เปล่ียนแปลงการปกครอง

โดยหวังว่าประเทศจะมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขอยู่เหนือระบอบการเมือง

อย่างแท้จริง แต่หาเป็นเช่นน้ันไม่  พระ

มหากษัตริย์ยังคงทรงอำานาจแทรกแซง

เหนือการเมือง เมื่อเกิดรัฐประหารพระ

มหากษัตริย์ก็ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่ง

ต้ังหัวหน้ารัฐประหาร รวมท้ังถ่ายโอน

งบประมาณแผ่นดินเป็นทรัพย์สินส่วน

พระองค์ ทรงใช้พระราชอำานาจนอก

กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีผ่านประชามติ 

และให้สามารถเสด็จฯ ไปประทับนอกราช

อาณาจักรได้ โดยไม่ต้องแต่งต้ังผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ รัฐบาลเผด็จการ

ยอมสยบอยู่ภายใต้มือของพระมหากษัตริย์

ด้วยอำานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา เห็นได้ว่าพวก

เขาเหล่าน้ีสมประโยชน์กันเป็นปฏิปักษ์

ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ราษฎรท้ังหลาย

พึงรู้เถิดว่ากษัตริย์ประเทศไทยน้ีไม่ได้ทรง

อยู่เหนือการเมือง หากแต่เป็นรากเหง้า

ของปัญหาการเมืองตลอดมา นอกจากจะ

ทรงละเลยหน้าท่ีการเป็นประมุขยึดเหน่ียว

จิตใจของประชาชนแล้ว ยังเสด็จฯ ไป

เสวยสุขประทับอยู่ต่างแดน โดยใช้เงิน

ภาษีของราษฎรท้ังท่ีราษฎรประสบความ

ยากลำาบาก อีกท้ังยังมีสัมพันธ์แนบแน่น

กับกลุ่มกบฏผู้ก่อการรัฐประหาร กลุ่มแนว

ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจึงเรียก

ร้องให้มีการแก้ไขปัญหาสถาบันพระมหา

กษัตริย์จำานวน 10 ข้อ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยท่ีมีบทลักษณะการห้าม

ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 40 

มาตรา 63 รัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 68 

และรัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 49 และคำา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18-22/2555 

คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 3/2562 ได้

วางหลักคำาว่าล้มล้างว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อ

รัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตาม

รัฐธรรมนูญท่ีสุดวิสัยจะแก้ไขให้กลับคืนได้ 

นอกจากน้ันเป็นการกระทำาท่ีมีเจตนาเพื่อ

ทำาลายหรือล้างผลาญ สูญสลาย หมดส้ิน

ไป ไม่ให้ดำารงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไป การใช้

สิทธิเสรีภาพเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญท่ีว่าด้วยพระราชฐานะของพระ

มหากษัตริย์ท่ีทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่

เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองตาม

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีว่าพระมหา

กษัตริย์ทรงกระทำาผิดมิได้ และให้มีการ

ยกเลิกกฎหมายท่ีห้ามผู้ใดล่วงละเมิดหม่ิน

ประมาทพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ซ่ึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันพระ

มหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะท่ีเคารพ สักกา

ระ อันนำาไปสู่การสร้างความป่ันป่วนและ

ความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน 

เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเกินความพอเหมาะ

พอควร โดยมีผลทำาให้กระทบกระเทือน

หรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ 

ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน และจะนำาไปสู่การบ่อนทำาลาย

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในท่ีสุด

คำาวินิจฉัยระบุอีกว่า พระมหา

กษัตริย์กับชาติไทยดำารงอยู่คู่กัน นับแต่

อดีตถึงปัจจุบัน และจะดำารงอยู่ด้วยกันต่อ

ไปในอนาคต ประเทศไทยมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแล้ว ปวงชนชาวไทย

ยังเห็นพ้องร่วมกันอัญเชิญพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข เป็นสถาบันหลักคู่ชาติไทย 

และถวายความเคารพสักการะ ผู้ใดจะ

ละเมิดมิได้ ท้ังน้ี เพื่อธำารงความเป็นชาติ

ไทยไว้ ดังปรากฏใน พ.ร.บ.ธรรมนูญการ

ปกครองสยามช่ัวคราวพุทธศักราช 2475 

โดยมาตรา 1 บัญญัติว่าอำานาจสูงสุดของ

ประเทศน้ันเป็นของราษฎรท้ังหลาย มาตรา 

2 บัญญัติว่า เมื่อมีบุคคลและคณะบุคคล

ดังจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นผู้ใช้อำานาจแทน

ราษฎรดังท่ีจะกล่าวต่อไปในรัฐธรรมนูญ

คือ 1.กษัตริย์ 2.สภาผู้แทนราษฎร 

3.คณะกรรมการราษฎร 4.ศาล มาตรา 

3 บัญญัติว่ากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของ

ประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คำาวินิจฉัยของ

ศาลก็ดี การอื่นๆ ซ่ึงจะมีกฎหมายบัญญัติ

เป็นการเฉพาะก็ดี จะต้องกระทำาในนาม

กษัตริย์ ต่อมาเมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรสยามเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 

2475 ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว บทท่ัวไป

มาตรา 2 บัญญัติว่า อำานาจอธิปไตยย่อม

มาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์

ซ่ึงเป็นประมุขทรงใช้อำานาจน้ัน แต่โดย

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญน้ีหมวด 1 พระมหา

กษัตริย์ หมวด 3 บัญญัติว่า องค์พระมหา

กษัตริย์ทรงดำารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพ

สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ เป็นต้น 

“ ข้อ เ รียก ร้อง ท่ีขอใ ห้ยกเ ลิก

รัฐธรรมนูญมาตรา 6 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ี

รับรองพระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์

ในฐานะทรงเป็นประมุขของรัฐท่ีผู้ใดจะ

กล่าวหาหรือละเมิดมิได้น้ัน จึงเป็นการ

กระทำาท่ีมีเจตนาทำาลายล้างสถาบันพระ

มหากษัตริย์อย่างชัดแจ้ง การกระทำาของ

ผู้ถูกร้องท้ัง 3 เป็นการเซาะกร่อน บ่อน

ทำาลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข การออกมาเรียก

ร้องโจมตีในท่ีสาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นอกจากเป็นวิถี

ท่ีไม่ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำาหยาบคาย และยัง

ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีเห็น

ต่างได้ด้วย อันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้คนอื่น

ทำาตาม ย่ิงกว่าน้ันการกระทำาของผู้ถูกร้อง

ท้ัง 3 มีการดำาเนินงานอย่างเป็นขบวนการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

และการปราศรัยของผู้ถูกร้องท้ัง 3 เมื่อวัน

ท่ี 10 ส.ค.63  ณ เวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน 

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จะ

ผ่านไปแล้ว ภายหลังจากท่ีนายณฐพร โต

ประยูร ผู้ร้องยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ก็ยังปรากฏว่าผู้ถูกร้องท้ัง 3 ยังคงร่วมชุมนุม

กับกลุ่มต่างๆ โดยใช้ยุทธวิธีเปล่ียนแปลงรูป

แบบการชุมนุม วิธีการชุมนุม เปล่ียนแปลง

ผู้ปราศรัย ใช้กลยุทธ์แบบไม่มีแกนนำาท่ี

ชัดเจน แต่มีรูปแบบการกระทำาอย่างต่อ

เนื่องโดยกลุ่มคนท่ีมีแนวคิดเดียวกัน การ

เคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องท้ัง 3 และกลุ่มเครือ

ข่ายท่ีเก่ียวข้องมีลักษณะเป็นขบวนการ

เดียวกัน มีเจตนาเดียวกันต้ังแต่แรก ถูก

ผู้ถูกร้องท้ัง 3 มีพฤติการณ์กระทำาซ้ำาและ

กระทำาต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระ

ทำากันเป็นขบวนการ ซ่ึงมีลักษณะของการ

ปลุกระดม ให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ มีลักษณะ

ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงใน

สังคม” คำาวินิจฉัยระบุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านต่อไป

ว่า ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสำาคัญ 

3 ประการ 1.เสรีภาพ หมายถึงทุกคนมีสิทธ์ิ

คิด พูด และทำาอะไรก็ตามท่ีไม่มีกฎหมาย

ห้าม 2.เสมอภาค คือทุกคนมีความเท่า

เทียมกัน 3.ภราดรภาพ หมายถึงคนท้ัง

หลายมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ช่วย

เหลือเก้ือกูลกันฉันพ่ีน้อง มีความสามัคคี

กัน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน้ัน

ด้วยความผูกพันของปวงชนชาวไทยกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีมาหลายร้อยปี 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขจึงได้รับ

ความยินยอมจากปวงชนชาวไทยให้ทรงใช้

อำานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญผ่านทาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล  สถาบันพระ

มหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลัก

สำาคัญท่ีจะขาดเสียไม่ได้ ในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ดังน้ันการกระทำาใดๆ ท่ีมีเจตนา

เพื่อทำาลายหรือทำาให้สถาบันพระ

มหากษัตริย์ต้องส้ินสลายไป ไม่ว่า

จะด้วยวิธีการพูด เขียนหรือการ 

กระทำาต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นการ

บ่อนทำาลาย ด้อยคุณค่า หรือทำาให้

อ่อนแอลง ย่อมแสดงให้เห็นถึงการ

มีเจตนาเพ่ือล้มล้างสถาบันพระ

มหากษัตริย์ การใช้สิทธิเสรีภาพ

ของผู้ถูกร้องท้ังสามไม่เป็นไปตาม

หลักการประชาธิปไตยการกระทำา

ของผู้ถูกร้องท้ัง 3 เป็นการอ้างสิทธิ

เสรีภาพเพียงอย่างเดียว ไม่ได้คำานึง

ถึงหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ 

ผู้ถูกร้องท้ัง 3 ใช้เสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นโดยไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากบุคคล 

รวมท้ังล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของ

บุคคลอื่นท่ีเห็นต่างด้วย ด้วยการ

ด่าทอ รบกวนพ้ืนท่ีส่วนตัว ยุยง

ปลุกป่ัน ด้วยข้อเท็จจริงท่ีบิดเบือน

จากความเป็นจริง ซ่ึงปรากฏข้อ

เท็จจริงว่าการกระทำาของผู้ถูกร้อง

ท้ัง 3 มีการจัดต้ังกลุ่มในลักษณะ

เป็นองค์กรเครือข่าย มีการใช้ความ

รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
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และคุณคาของรัฐธรรมนูญที่รองรับการดํารงอยูของระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีใหลมเลิกหรือสูญเสียไป

หลักการตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง ปรากฏเปนครั้ง

แรกในรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 63 และบัญญัติในทํานองเดียวกันในรัฐ 

ธรรมนูญ 2550 มาตรา 68 เปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคกําหนดวา เม� อ

มีผูทราบถึงการกระทําอันเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บุคคลผูนั้นยอมมีสิทธิ์รองตออัยการสูง 

สุดเพ� อย� นตอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติเพิ่มเพ� อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

วาถาอัยการสูงสุดมีคําสั่งไมรับคํารองตามที่รองขอภายใน 15 วัน นับแต

วันที่ไดรับการรองขอ ผูรองสามารถย� นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ

เอง ไดบทบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองสิทธิของพลเมืองในการปกปอง

รัฐธรรมนูญจากการกระทําของบุคคล หรือกลุมบุุคคลที่ใชสิทธิหรือเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญในประการที่นําไปสูการลมลางการปกครองระบอบประ 

ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังน้ันการใชสิทธิ์ปกปองรัฐ                                                                                       

ธรรมนูญถือเปนกลไกหน่ึงของระบบยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญโดยบุคคลที่ใช                                                                                                 

สิทธิในการปกปองรัฐธรรมนูญจะตองย� นคํารองตออัยการสูงสุดเพ� อพิจาร                                                                                                

ณาตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองกอนเสนอเร� องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจาร                                                                                                 

ณาวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว อัยการสูงสุดมีคําส่ังไมรับดําเนิน

การตามที่รองขอหรือไมดําเนินการภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับการ

รองขอรัฐธรรมนูญก็รับรองสิทธิของผูรองในการย� นคํารองโดยตรงตอศาล

รัฐธรรมนูญไดเอง การรับรองสิทธิของผูรองในกรณีดังกลาวเปนการสราง

หลักประกันการธํารงไวซึ่งหลักการอันเปนสาระสําคัญแหงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เม� อใดที่ปรากฏ

การกระทําที่เขาขายเปนการใชสิทธิเสรีภาพเพ� อลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การกระทําในลักษณะดัง

กลาวยอมถูกกลาวหาเปนคดีในศาลรัฐธรรมนูญได

ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคํารองเพิ่มเติม คําชี้แจงแกขอกลาวหาและ                                                                                               

พยานหลักฐานตางๆ ที่สํานักงานอัยการสูงสุดรวมกับสถานีตํารวจภูธรคลอง 

หลวง จ.ปทุมธานี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานัก

ขาวกรองแหงชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ สงศาลรัฐธรรมนูญ ระบุวา เม� อวันที่ 10 ส.ค.63 ผูถูกรองทั้ง 3 จัด

ชุมนุมปราศรัย เวทีธรรมศาสตรจะไมทน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนย

รังสิต

การปราศรัยของนายอานนท นําภา ผูถูกรองที่ 1 ปราศรัยถึงสถาบัน

พระมหากษัตริยวา “ที่เรามาชุมนุมกันในวันนี้ เพ� อยืนยันวานอกจากขอ

เสนอ 3 ขอที่เราพูดกันอยูทุกเวที ความจริงมีขอเสนอระหวางบรรทัดที่เปน

ขอเสนอสําคัญที่สุดคือการแกปญหาการขยายพระราชอํานาจของพระมหา

กษัตริย และผมขอยืนยันอีกครั้งวานี่ไมใชม็อบลมเจา ไมใชม็อบจาบจวง แต

เปนม็อบที่พูดความจริงเกี่ยวกับปญหาบานเมือง ประเด็นสําคัญที่ผมจะพูด

วันนี้คือขอเรียกรองระหวางบรรทัดของพวกเรา ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น หมายถึงกษัตริยตองอยูเหนือการเมือง

และอยูใตรัฐธรรมนูญ พระราชกรณียกิจอันใดท่ีทําใหสถาบันพระมหากษัตริย

ยุงเก่ียวกับการเมืองตอไปน้ีตองถูกต้ังคําถามดังๆ ตอสาธารณะ เราอยากเห็น

สถาบันพระมหากษัตริยปรับตัวเขาหาประชาชน ไมใชใหเราปรับตัวเขาหา

สถาบันพระมหากษัตริย  การอยูใตรัฐธรรมนูญเปนสาระสําคัญของการปก                                                                                              

ครองท่ีพวกเรามีอยู แตปญหามันเกิดข้ึนเม� อสถาบันพระมหากษัตริยพยายาม

ใชอํานาจผานการรัฐประหารป 2557 พระมหากษัตริย ถายังเปนพระมหา

กษัตริยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตองไม

เซ็นรับรองการรัฐประหาร หากการรัฐประหารเกิดขึ้น พระมหากษัตริยตอง

อยูฝายประชาธิปไตยเทานั้น”

สวนนายภาณุพงศ จอดนอก ผูถูกรองที่ 2 กลาวถึงสถาบันพระมหา

กษัตริยวา “นับแตคณะราษฎรนําโดยทานปรีดี พนมยงค และทานพระยา

พหลพลพยุหเสนาไดมีการปฏิวัติสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

เปนระบอบประชาธิปไตยและใหกษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ ปจจุบันผม

คิดวาการใชระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยยังใชยาวมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน 

เพราะกษัตริยอยูเหนืออํานาจอธิปไตยทั้ง 3 อํานาจ อํานาจตุลาการ อํานาจ

บริหาร อํานาจนิติบัญญัติ  ถามวาทําไมตองพูดแบบนี้

ทานเคยรูหรือไมครับวา หมวดที่ 2 ของรัฐธรรมนูญมาตรา 6 วรรค

สอง บอกไววา ผูใดไมสามารถฟองรองกษัตริยได เชนนี้แลวแสดงวาพระ

มหากษัตริยอยูเหนืออํานาจอธิปไตยท่ีประชาชนเปนเจาของ เจตนาการพูดของ

ผมในคร้ังน้ีตองการใหพระมหากษัตริยอยูในท่ีท่ีเหมาะสมรวมกับประชาชน

คนไทยได และท่ีบอกวาอยูเหนืออํานาจอธิปไตยคือการอยูเหนืออํานาจของ

ประชาชน โดยท่ีประชาชนไมสามารถแตะตองได เพราะถาใครแตะตองคนน้ัน

ตองโดนมาตรา 112” และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ผูถูกรองท่ี 3 ประกาศ

กลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการชุมนุมฉบับท่ี 1 มีสาระสําคัญสรุปวา “นับ

แตคณะราษฎรเกิดการอภิวัฒนเปล่ียนแปลงการปกครองโดยหวังวาประเทศ

จะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

อยูเหนือระบอบการเมืองอยางแทจริง แตหาเปนเชนน้ันไม พระมหากษัตริย

ยังคงทรงอํานาจแทรกแซงเหนือการเมือง เม� อเกิดรัฐประหารพระมหากษัตริย

ก็ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงต้ังหัวหนารัฐประหาร รวมท้ังถายโอนงบประมาณ

แผนดินเปนทรัพยสินสวนพระองค ทรงใชพระราชอํานาจนอกกฎหมายแกไข                                                                                          

รัฐธรรมนูญท่ีผานประชามติ และใหสามารถเสด็จฯ ไปประทับนอกราชอาณา 

จักรได โดยไมตองแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองค รัฐบาลเผด็จการยอม

สยบอยูภายใตมือของพระมหากษัตริยดวยอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยท่ี

เปนประโยชนตอพวกเขา เห็นไดวาพวกเขาเหลาน้ีสมประโยชนกันเปนปฏิปกษ

ตอระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ราษฎรท้ังหลาย

พึงรูเถิดวากษัตริยประเทศไทยน้ีไมไดทรงอยูเหนือการเมือง หากแตเปนราก

เหงาของปญหาการเมืองตลอดมา นอกจากจะทรงละเลยหนาท่ีการเปนประมุข

ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนแลว ยังเสด็จไปฯ เสวยสุขประทับอยูตางแดน 

โดยใชเงินภาษีของราษฎรท้ังท่ีราษฎรประสบความยากลําบาก

อีกท้ังยังมีสัมพันธแนบแน�นกับกลุมกบฏผูกอการรัฐประหาร กลุมแนว

รวมธรรมศาสตรและการชุมนุมจึงเรียกรองใหมีการแกไขปญหาสถาบันพระ

มหากษัตริยจํานวน 10 ขอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีมีบทลักษณะการหามใชสิทธิ

และเสรีภาพเพ� อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขปรากฏในรัฐธรรมนูญ 40 มาตรา 63 รัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 

68 และรัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 49 และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-

22/2555 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 ไดวางหลักคําวาลมลาง วา

เปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุด

วิสัยจะแกไขใหกลับคืนได นอกจากนั้นเปนการกระทําที่มีเจตนาเพ� อทําลาย

หรือลางผลาญ สูญสลายหมดสิ้นไป ไมใหดํารงอยูหรือมีอยูอีกตอไป การใช

สิทธิเสรีภาพเพ� อเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญที่วาดวยพระราชฐานะ

ของพระมหากษัตริยที่ทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ อยูเหนือความรับผิดชอบ

ทางการเมือง ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วาพระมหากษัตริยทรงกระทํา

ผิดมิได และใหมีการยกเลิกกฎหมายที่หามผูใดลวงละเมิด หมิ่นประมาท

พระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงการแกไขรัฐธรรมนูญและกฎ 

หมายดังกลาวจะสงผลใหสถาบันพระมหากษัตริย ไมอยูในสถานะที่เคารพสัก

การะ อันนําไปสูการสรางความปนปวน และความกระดางกระเด� องในหมู

ประชาชน เปนการใชสิทธิเสรีภาพเกินความพอเหมาะพอควร โดยมีผลทําให

กระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจะนําไปสูการบอนทําลายการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในที่สุด

พระมหากษัตริยกับชาติไทยดํารงอยูคูกัน นับแตอดีตถึงปจจุบัน และ                                                                                             

จะดํารงอยูดวยกันตอไปในอนาคต ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชา                                                                                                   

ธิปไตยแลว ปวงชนชาวไทยยังเห็นพองรวมกันอัญเชิญพระมหากษัตริยทรง                                                                                                     

เปนประมุข เปนสถาบันหลักคูชาติไทย และถวายความเคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได ทั้งนี้เพ� อธํารงความเปนชาติไทยไว ดังปรากฏใน พ.ร.บ.ธรรมนูญ

การปกครองสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 โดยมาตรา 1 บัญญัติวา

อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย

มาตรา 2 บัญญัติวา เม� อมีบุคคลและคณะบุคคลดังจะกลาวตอไปนี้ 

เปนผูใชอํานาจแทนราษฎรดังที่จะกลาวตอไปในรัฐธรรมนูญคือ 1 กษัตริย 2 

สภาผูแทนราษฎร 3 คณะกรรมการราษฎร 4 ศาล มาตรา 3 บัญญัติวา

กษัตริยทรงเปนประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คําวินิจฉัย
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4 บทความ

องบอกวาเริ่มนับถอยหลังกันได สําหรับประเทศไทย

ที่กําลังจะกลายเปนประเทศที่ 24 ของโลกที่จะมีผูติด

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม หรือโควิด-19 ทะลุ

เกิน 2 ลานคน เพราะลาสุดที่ “พญ.สุมนี วัชรสินธุ” ผู

อํานวยการสํานักส� อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กรมควบคุมโรค ในฐานะผูชวยรองโฆษก ศบค.แถลงนั้น มีผูติด

เชื้อใหมรายวันอยูที่ 6,978 ราย ทําใหยอดรวมสะสมการติดเชื้อ

อยูที่ 1,989,473 รายแลว และหาก

อัตราการติดเชื้อที่ยังอยูระดับเกิน 5 

พันรายตอวัน ก็เช� อวาภายใน 2 วัน

นี้พี่ ไทยก็จะมีผูติดเชื้อเกิน 2 ลาน

รายแน�นอน เพราะลาสุดก็ขาดเพียง 

10,527 รายเทานั้น ...• หมอสุมนียัง

แถลงอีกวา มี “คลัสเตอร” ใหมๆ โผล

ขึ้นมาอีกหลายพื้นที่ ซึ่งสวนใหญก็จะ

เปนคลัสเตอรพิธีกรรมทางศาสนา 

ทั้งงานบวชและทอดกฐินทั้งนั้น ใน

ขณะที่คลัสเตอรจากการเปดประเทศ

นั้นยังไมเกิดขึ้น โดยตัวเลขของผูเขาประเทศตั้งแตวันที่ 1-9 พ.ย.มี

ยอดรวม 28,021 ราย ซึ่งมีผูติดเชื้อ 29 ราย หรือคิดเปน 0.10% 

สะทอนใหเห็นวาคนติดเชื้อภายในประเทศนั้นพุงขึ้นมาจากเชื้อ

ที่ฝงตัว หรือไมแสดงอาการ แตเม� อเปดกวางทั้งในเร� องกิจกรรม

ตางๆ รวมทั้งเวลาเคอรฟว ก็ทําให “เชื้อโรค” เริ่มขยายตัวนั่นแล 

...• งานนี้เลยตองลุนการประชุมใหญ “ศบค.” ในวันศุกรที่ 12 

พ.ย.นี้ วาจะมีการประเมินสถานการณที่ครบ 2 สัปดาหออกมาใน

รูปแบบใด ซึ่ง ลาสุด “พล.อ.สุพจน มาลานิยม” เลขาธิการสภา 

ความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ                                                       

ศูนยบริหารสถานการณ โควิด-19 

(ศปก.ศบค.) ก็แยมมาแลววา อาจ

ตองมีการปรับโซนสีจังหวัดใหมๆ ซึ่ง

ก็เช� อวาสีแดงเขมอาจไปโผลในพื้นที่

ดามขวานเสียเปนสวนใหญ ในขณะ

ที่พื้นที่ทองเที่ยวนั้นก็เช� อวารัฐบาลยัง

ไมกลาขยับอะไรมากนัก สวนเร� องของ

การด� มแอลกอฮอลนั้น ก็ตองลุนวา

จะมีการขยายเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 

เพราะอยาลืมวา การเปดประเทศนั้น                                   

หากไมปากวาตาขยิบกัน เร� องสุรา นารี                                      

พาชี และกีฬาบัตรนั้น เปนของคูกัน

มาแตไหนแตไร ...• หันมาเร� องการเมืองวาดวยมาตรา 112 กัน

บาง ตองบอกวา “โทนี่ วูดซัม” หรือสัมภเวสีแมว เลนสับขา

หลอกรายวัน รายสัปดาหทีเดียว เพราะหลังจากหัก “ชัยเกษม 

นิติสิริ” ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง 

พรรคเพ� อไทยมาหมาดๆ เม� อสัปดาหที่แลว ตนสัปดาหที่ผานมา 

“ทักษิณ” ก็กลับกลอกตามสไตล มาเสนอใหแกไขเสียแลว โดย

บอกวาโทษจําคุกรุนแรงเกินไป ...• งานนี้ก็ เลนเอาหัวหนาพรรค               

หุนเชิดอยาง “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” 

ส.ส.น�าน ก็ตองพลิกตามนายหัวตัว

จริงไปดวย แตพอกลัวถูกจับไดวามี                                                         

การครอบงําพรรคตามเร่ืองท่ีคาอยู่ท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง “หมอชล        

น�าน” ท่ีเคยไดเปนดาวสภาเม� อป 2552 

ก็หันมาเสนอญัตติดวนตั้งคณะกรรมา                         

ธิการวิสามัญเพ� อพิจารณาศึกษาและ

สอบหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวน 

การใชบังคับกฎหมายที่ลนเกิน และ

ขัดตอหลักนิติธรรม สําหรับผูตองขัง

ทางการเมือง พรอมกับแถไถไปวาไมเก่ียวกับเร� องมาตรา 112 

และ 116 แตเปนเร� องชวยเหลือเกี่ยวกับผูที่เห็นตางทางการเมือง 

หรือนักโทษทางความคิด!!! ...• งงกันจริงๆ นักโทษทางความคิด

นั้นมันอยูในกฎหมายขอไหนของประเทศไทยหรือของโลกกันจะ 

บรรดาผูตองหาที่ติดคุกกันนั้นเกิดจากการกระทําทั้งนั้น ไมใชเกิด

จาก “มโนสํานึก” อยางเดียว เพราะหากเกิดจากการมโน ตํารวจ

และอัยการ รวมถึงศาลจะไปจับกุมคุมขังหรือลงโทษไดอยางไร 

แหม! งานนี้ ไมรูวาผูส� อขาวรัฐสภาจะมีการทวงเกาอี้ดาวสภาคืน

หรือไม เพราะชวงหลังๆ ดูเหมือน 

“หมอชลน�าน” จะใชอารมณและความ                     

รูสึกมากกวาความเปนจริงนะตัวเอง 

...• ทิ้งทายดวยขาวใหญ และตอง

บันทึกในหนาประวัติศาสตร เม� อ ศาล

รัฐธรรมนูญไดอานคําวินิจฉัยในคดี                               

ที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึก                             

ษาประธานผูตรวจการแผนดิน ย� น                                   

คํารองขอใหศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรม 

นูญ มาตรา 49 วาการกระทําของ

กลุมแกนนําแนวรวมม็อบราษฎร คือ 

“อานนท นําภา-ภาณุพงศ จาดนอก หรือไมค ระยอง-ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล หรือรุง” ปราศรัยเม� อวันที่ 10 ส.ค.2563 เรียกรอง 

10 ขอทะลุเพดานเกี่ยวกับสถาบันกษัตริยนั้น มีเจตนาลมลาง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข เปนการใชสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดย

ไมสุจริต เจตนาละเมิดกฎหมาย งานนี้ก็ไมรูวา “ปยบุตร แสงกนก

กุล” เลขาธิการคณะกาวหนาและสมัครพรรคพวกทั้งหลายเก็บ

เสื้อผายัดใสกระเปาเดินทางไปฝรั่งเศสหรือยังเอย ...•

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

พญ.สุมนี วัชรสินธุ

พล.อ.สุพจน 

มาลานิยม

าลไดพิจารณาคํารองคําชี้แจงแกขอกลาวหาเอกสารชี้แจงจาก

หน�วยงานตางๆ ที่เกี่ยวของแลว เห็นวาคดีมีประเด็นตองวินิจฉัย

วาการกระทําของผูถูกรองทั้ง 3 เปนการใชสิทธิเสรีภาพลมลาง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข รัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม ขอเท็จจริงตามคํารอง 

คําชี้แจงพยานหลักฐานตางๆ รวมทั้งบันทึกเสียงคําปราศรัยของผูถูกรอง

ทั้ง 3 ฟงเปนที่ยุติวาผูถูกรองทั้ง 3 ปราศรัยในที่สาธารณะหลายครั้งหลาย

สถานที่ตอเน� องกัน ตั้งแตวันที่ 3 ส.ค.63 เรียกรองใหดําเนินการแกไขเกี่ยว

กับสถาบันพระมหากษัตริย โดยการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต 

เม� อวันที่ 10 ส.ค.63 ผูถูกรองทั้งอภิปรายเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงสถา

บันพระมหากษัตริย ดวยขอเรียกรอง 10 ประการ

คือ ยกเลิกมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ที่วาผูใดจะกลาวฟองรอง

กษัตริยมิได เพิ่มบทบัญญัติใหสภาพิจารณาความผิดกษัตริย ได เชนเดียวกับ

ที่เคยบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับคณะราษฎร 

2.ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 รวมถึงเปดใหประชา 

ชนไดใชเสรีภาพแสดงความคิดเห็นตอสถาบันกษัตริย ได และนิรโทษกรรมผู

ถูกดําเนินคดีเพราะวิพากษวิจารณสถาบันกษัตริยทุกคน

3.ยกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พ.ศ.2562 

และใหแบงทรัพยสินออกเปนทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยท่ีอยูภายใตการ

ควบคุมของกระทรวงการคลัง และทรัพยสินสวนพระองคเปนที่ของสวนตัว

ของกษัตริยอยางชัดเจน

4.ปรับลดงบประมาณแผนดินที่จัดสรรใหกับสถาบันกษัตริย ใหสอด 

คลองกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

5.ยกเลิกสวนราชการในพระองค หน�วยงานที่มีหนาที่ชัดเจน เชน 

หน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคใหยายไปสังกัดหน�วย

งานอ� น และใหหน�วยงานที่ไมมีความจําเปน เชน คณะองคมนตรีนั้น ให

ยกเลิกเสีย

6.ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด 

เพ� อกํากับใหการเงินของสถาบันกษัตริยอยูภายใตการตรวจสอบทั้งหมด

7.ยกเลิกพระราชอํานาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่

สาธารณะ

8.ยกเลิกการประชาสัมพันธและการใหการศึกษาเชิดชูสถาบันกษัตริย 

แตเพียงดานเดียวจนเกินงามทั้งหมด

9.สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหาร เขนฆาราษฎรที่วิพากษวิจารณ

หรือมีความเกี่ยวของใดๆ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย

10.หามมิใหลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหาร

กรณีมีขอโตแยงที่ตองวินิจฉัยกอนวา คํารองคลุมเครือไมชัดเจนครบ

องคประกอบตามมาตรา 49 หรือไม เห็นวาเม� อพิจารณาคํารองเปนการอาง

ถึงการที่ผูถูกรองปราศรัยเม� อวันที่ 10 ส.ค.63 ในเวทีธรรมศาสตรจะไมทน 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต มีเนื้อหาบิดเบือนจาบจวง ลอเลียน 

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย เปนการกระทําที่มีเจตนา

ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยที่เอกสารตางๆ รวมทั้งถอดคลิปเสียง

ที่แสดงถึงการกระทําของผูถูกรองทั้ง 3 กับพวกประกอบมาทายคํารอง ซึ่ง

ถือเปนสวนหนึ่งของคํารอง เชนนี้คํารองจึงมีความชัดเจนและเพียงพอที่จะ

ทําใหผูถูกรองทั้ง 3 เขาใจสภาพของการกระทําที่เปนขอกลาวหาสามารถตอ 

สูคดีได ขอโตแยงนี้ของผูถูกรองทั้ง 3 จึงฟงไมขึ้น

ประเด็นที่ตองวินิจฉัยมีวาการกระทําของผูถูกรองทั้ง 3 เปนการใช

สิทธิหรือเสรีภาพเพ� อลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม 

พิจารณาเห็นวาหลักการตามรัฐธรรมนูญรากฐานระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คุณคาทางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนแกนของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบ

ดวยคุณคาสําคัญไดแก การคุมครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตาม

รัฐธรรมนูญหมวด 3 ท้ังน้ีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีการ                                                                            

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามพุทธ 

ศักราช 2475 มีการบัญญัติเร� อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญ

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง บัญญัติวาสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดท่ีไม                                                                           

ไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ� น บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพท่ี

จะกระทําการนั้นได และไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญตราบเทาที่การ

ใชสิทธิและเสรีภาพเชนวานั้น ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความ

มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ� น บทบัญญัติดังกลาวกําหนดหลักประ 

กันเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สามารถแยกไดเปน 2 สวน 

คือ สวนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะ และสวนที่รัฐธรรมนูญ

หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายอ� นไมไดมีการบัญญัติหามไว ปวงชนชาวไทย

ซ่ึงมีสิทธิและเสรีภาพดังกลาวท้ังไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐ                                                                                               

ธรรมนูญจึงใหการคุมครองการใชสิทธิเสรีภาพทุกกรณีท้ังท่ีบัญญัติไวเปนการ

เฉพาะและที่ไมไดมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย

อ� นหามหรือจํากัดไว โดยมีเง� อนไขวาการใชสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ

คุมครองตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอ� น เม� อบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพยอมมีหนาที่และความ

รับผิดชอบตามมาดวย

หนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวเน� องกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองปรา 

กฏชัดในรัฐธรรมนูญหมวด 4 หนาที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 (1) (3) 

(6) ที่กําหนดใหบุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอ� น และไมกระทําการใดที่จะกอใหเกิดการแบงแยกหรือเกลียดชังของ

สังคม

มาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติวาบุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพเพ� อ

ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขมิได วรรค 2 บัญญัติวาผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่งยอม

มีสิทธิรองตออัยการสูงสุดเพ� อรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิก

การกระทําดังกลาวได

วรรคสามบัญญัติวาในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคําสั่งไมรับดําเนินการ

ตามที่รองขอหรือไมดําเนินการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ ผู

รองสามารถย� นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได และวรรคสี่ บัญญัติ

วาการดําเนินการตามมาตรานี้ ไมกระทบตอการดําเนินคดีอาญาของผูกระ 

ทําการของผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 49 เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณปกปองคุมครองระบอบการ

ปกครองของประเทศที่เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข ขอกําหนดใหผูท่ีทราบวามีการกระทําอันเปนการใช                                                                         

สิทธิหรือเสรีภาพลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุขรองตออัยการสูงสุดและกรณีที่อัยการสูงสุดไมรับ

ดําเนินการตามคํารองขอภายใน 15 วัน สามารถย� นคํารองโดยตรงตอศาล

รัฐธรรมนูญเองได

นอกจากนี้ยังกําหนดใหการดําเนินการตามมาตราดังกลาวไมกระทบ

ตอการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําการลมลางการปกครองในระบอบประ                                                                                                 

ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น รัฐธรรมนูญมาตรา  

49 มุงหมายใหปวงชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปองคุมครองและ 

พิทักษรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจในการ

ทําหนาที่ตรวจสอบและวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําที่เปนการลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐ 

ธรรมนูญมาตรา 49

โดยหลักการตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง บัญญัติเปนคร้ังแรกในรัฐ                                                                           

ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธ 

ศักราช 2495 มาตรา 35 และบัญญัติในทํานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุก

ฉบับ เปนการวางหลักการเพ� อปกปองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จากภัยคุกคามอันเกิดจากการกระทําซึ่ง

เปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในลักษณะมุงหมายใหกับกลาย 

ของศาลก็ดี การอ� นๆ ซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติเปนการเฉพาะก็ดี จะตอง

กระทําในนามกษัตริย ตอมาเม� อมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

สยามเม� อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว บททั่วไป 

มาตรา 2 บัญญัติวาอํานาจอธิปไตยยอมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหา

กษัตริยซึ่งทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น แตโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด 1 พระมหากษัตริย หมวด 3 บัญญัติวาองคพระมหากษัตริยทรงดํารง

อยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได

มาตรา 5 ระบุวาพระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหน�งจอมทัพสยาม

มาตรา 6 บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยคํา

แนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร

มาตรา 7 บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะ

รัฐมนตรี

มาตรา 8 บัญญัติวามหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาลที่ได

ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

จากบทบัญญัติใน พ.ร.บ.ธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว พุทธ 

ศักราช 2475 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามฉบับดังกลาวเห็นได

วา ประวัติศาสตรการปกครองของไทยนั้นอํานาจการปกครองเปนของพระ

มหากษัตริยมาโดยตลอดนับแตยุคสุโขทัย อยุธยา ตลอดจนรัตนโกสินทร 

พระมหากษัตริยซึ่งทรงเปนประมุขของไทยมีพระราชภารกิจที่สําคัญยิ่งเพ� อ

รักษาความอยูรอดของบานเมืองและประชาชน โดยจะตองดํารงตําแหน�ง

จอมทัพไทยเพ� อนํากองทัพตอสูปกปองและขยายอาณาจักรตลอดเวลาใน

ยุคกอนที่ผานมา ประกอบกับพระมหากษัตริย ไทยทรงถือหลักการปกครอง

โดยยึดหลักธรรมของพุทธศาสนา และยึดถือทศพิธราชธรรมเปนหลักในการ

ปกครองประเทศ พระมหากษัตริยของไทยจึงเปนที่เคารพและศรัทธา เปน

ศูนยรวมจิตใจความเปนหนึ่งเดียวกันของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดเปน

เวลามาหลายรอยป ดังนั้นแมจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของ

ไทยเม� อป 2475 คณะราษฎรผูกอการเปลี่ยนแปลงและประชาชนชาวไทย

จึงเห็นพองกันในการอัญเชิญสถาบันพระมหากษัตริยเพ� อทรงเปนสถาบัน

หลัก จะตองคงอยูกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองดังกลาว โดยเรียกรูปแบบการปกครองนี้วาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และราชอาณาจักรไทย

ไดคงไวซึ่งการปกครองนี้ตอเน� องมาโดยตลอด ทํานองเดียวกับประเทศตางๆ 

ที่มีความเปนมาของชาติและเอกราชแตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันประการ

หนึ่งคือเอกรัฐ หรือสัญลักษณของชาติ รวมถึงทรัพยสมบัติของชาติจะมีกฎ 

หมายหามกระทําการอันเปนมลทินที่ทําใหเส� อมสภาพ เสียหายหรือชํารุด

“ขอเรียกรองที่ขอใหยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 6 ซึ่งเปนบทบัญญัติ

ที่รับรองพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะทรงเปนประมุขของรัฐ

ที่ผูใดจะกลาวหาหรือละเมิดมิไดนั้น จึงเปนการกระทําที่มีเจตนาทําลายลาง

สถาบันพระมหากษัตริยอยางชัดแจง การกระทําของผูถูกรองทั้ง 3 เปนการ

เซาะกรอน บอนทําลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข การออกมาเรียกรองโจมตีในที่สาธารณะโดยอางการใชสิทธิเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญ นอกจากเปนวิถีที่ไมถูกตอง ใชถอยคําหยาบคาย และยังไป

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นตางไดดวย อันจะเปนกรณีตัวอยาง

ใหคนอ� นทําตาม ยิ่งกวานั้นการกระทําของผูถูกรองทั้ง 3 มีการดําเนิน

งานอยางเปนขบวนการเพ� อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย และการ

ปราศรัยของผูถูกรองทั้ง 3 เม� อวันที่ 10 ส.ค.63 ณ เวทีธรรมศาสตรจะไม

ทน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จะผานไปแลว ภายหลังจากที่

นายณฐพร โตประยูร ผูรองย� นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญก็ยังปรากฏวาผูถูก

รองทั้ง 3 ยังคงรวมชุมนุมกับกลุมตางๆ โดยใชยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การชุมนุม วิธีการชุมนุม เปลี่ยนแปลงผูปราศรัย ใชกลยุทธแบบไมมีแกน

นําที่ชัดเจน แตมีรูปแบบการกระทําอยางตอเน� องโดยกลุมคนที่มีแนวคิด

เดียวกัน การเคล� อนไหวของผูถูกรองทั้ง 3 และกลุมเครือขายที่เกี่ยวของ

มีลักษณะเปนขบวนการเดียวกัน มีเจตนาเดียวกันตั้งแตแรก ถูกผูถูกรอง

ทั้ง 3 มีพฤติการณกระทําซ้ําและกระทําตอไปอยางตอเน� อง โดยมีการกระ

ทํากันเปนขบวนการซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดม ใหขอมูลที่เปนเท็จ มี

ลักษณะกอใหเกิดความวุนวายและความรุนแรงในสังคม

ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ 1 เสรีภาพ หมาย

ถึงทุกคนมีสิทธิ์คิด พูดและทําอะไรก็ตามที่ไมมีกฎหมายหาม 2 เสมอภาค 

คือทุกคนมีความเทาเทียมกัน 3 ภราดรภาพ หมายถึงคนทั้งหลายมีความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่นอง มีความสามัคคีกัน 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

นั้น ดวยความผูกพันของปวงชนชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริยที่มีมา

หลายรอยป พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขจึงไดรับความยินยอมจากปวง                                                                              

ชนชาวไทยใหทรงใชพระราชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญผานทางรัฐ 

สภา คณะรัฐมนตรีและศาล สถาบันพระมหากษัตริยของไทยเปนเสาหลัก

สําคัญที่จะขาดเสียไมได ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้นการกระทําใดๆ ที่มีเจตนาเพ� อทําลายหรือทํา 

ใหสถาบันพระมหากษัตริยตองส้ินสลายไป ไมวาจะดวยวิธีการพูด เขียน หรือ                                                                                        

การกระทําตางๆ เพ� อใหเกิดผลเปนการบอนทําลาย ดอยคุณคา หรือทํา                                                                          

ใหออนแอลง ยอมแสดงใหเห็นถึงการมีเจตนาเพ� อลมลางสถาบันพระมหา                                                                               

กษัตริย การใชสิทธิเสรีภาพของผูถูกรองทั้ง 3 ไมเปนไปตามหลักการประ 

ชาธิปไตย การกระทําของผูถูกรองท้ัง 3 เปนการอางสิทธิเสรีภาพเพียงอยาง

เดียว ไมไดคํานึงถึงหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ ผูถูกรองทั้ง 3 ใช

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไมรับฟงความคิดเห็นของผูอ� น ไมยอม                                                                                              

รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากบุคคล รวมทั้งลวงละเมิดสิทธิสวนตัวของ

บุคคลอ� นที่เห็นตางดวยการดาทอ รบกวนพื้นที่สวนตัว ยุยงปลุกปน ดวยขอ

เท็จจริงที่บิดเบือนจากความเปนจริง ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของ

ผูถูกรองทั้ง 3 มีการจัดตั้งกลุมในลักษณะเปนองคกรเครือขาย มีการใชความ

รุนแรงอยางตอเน� อง บางเหตุการณผูถูกรองทั้ง 3 มีสวนในการจุดประกายใน

การอภิปรายปลุกเราใหเกิดความรุนแรงในบานเมือง ทําใหเกิดความแตกแยก                                                                                                

ของคนในชาติ อันเปนการทําลายหลักความเสมอภาคและภราดรภาพ ผล

การกระทําของผูถูกรองท้ัง 3 นําไปสูการลมลางการปกครองในระบอบประชา 

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากน้ียังปรากฏวาการชุมนุม                                                                                                 

หลายคร้ังมีการทําลายพระบรมฉายาลักษณของพระมหากษัตริย การแสดง 

ออกโดยลบแถบสีนํ้าเงินซ่ึงเปนสีของพระมหากษัตริยออกจากธงไตรรงค 

ขอเรียกรองสิทธ์ิ 10 ขอของผูถูกรองท้ัง 3 เชน การยกเลิกมาตรา 6 ของ

รัฐธรรมนูญ การยกเลิกการรับบริจาคโดยพระราชกุศล การยกเลิกพระราช

อํานาจ และการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในท่ีสาธารณะเปนขอเรียก

รองท่ีทําใหสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย ไมเปนไปตามประเพณีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยท่ียึดถือปฏิบัติกันตลอดมา

ท้ังพฤติการณ์และเหตุการณ์ต่อเน่ืองจากการกระทําของผู้ถูกร้อง

ท้ัง 3 แสดงใหเห็นมูลเหตุจูงใจวาผูถูกรองท้ัง 3 มีเจตนาซอนเรนเพ� อลมลาง

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมใช

เปนการปฏิรูป การใชสิทธิและเสรีภาพของผูถูกรองท้ัง 3 เปนการแสดงความ                                                                                                       

คิดเห็นที่ไมสุจริต เปนการละเมิดกฎหมาย มีมูลเหตุจูงใจเพ� อลมลางการปก                                                                                              

ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามมาตรา 

 49 วรรคหน่ึงแลว แมเหตุการณตามคํารองผานพนไปแลว แตหากยังคงใหผู

ถูกรองท้ัง 3 รวมท้ังกลุมในลักษณะองคกร เครือขาย กระทําการดังกลาวตอไป 

ยอมไมไกลเกินเหตุท่ีจะนําไปสูการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง ใหศาล

รัฐธรรมนูญมีอํานาจส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาวท่ีจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต

ไดดวยเหตุดังกลาว จึงวินิจฉัยวาการกระทําของผูถูกรองท้ัง 3 เปนการใชสิทธิ

เสรีภาพลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามมาตรา 49 และส่ังการใหผูถูกรองท้ัง 3 รวมท้ังองคกรเครือขายเลิก

กระทําการดังกลาวท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคตดวยตามมาตรา 49 วรรคสอง.

หมายเหตุ : สวนสําคัญของคําวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

อานคําวินิจฉัยใหคูกรณีฟง ภายหลังนัดประชุมเพ� อแถลงดวยวาจา ปรึกษา

หารือลงมติ กรณีรับคํารองที่ นายณัฐพร โตประยูร ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วาการกระทําของ นายอานนท นําภา 

นายภาณุพงศ จาดนอก หรือไมค และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ

รุง ชุมนุมปราศรัยในวันที่ 10 ส.ค.2563 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยรังสิต เพ� อเสนอขอเรียกรองเปนการใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ� อลมลาง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

เปดคําวินิจฉัยศาลรธน. 3 นิ้ว ลมลางปกครอง

ศ

ปยบุตร แสงกนกกุล

กรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค มีช� อเต็มวา กรม

ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ในสมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปหลวง (ร.21 รอ.) เปนหน�วยทหารรักษาพระองค เหลา

ทหารราบ ขึ้นตรงตอกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค 

 กองทัพภาคที่ 1 ไดรับพระราชทานสมญานามจากสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง วา “ทหารเสือนวมินทราชินี” หรือที่เรียกกันโดย

ทั่วไปวา “ทหารเสือราชินี”.

ทหารเสือราชินี



ลังจากเมื่อค่ำาวันที่ 8 พ.ย. นายไพศาล พืชมงคล 

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก 

ว่า นายสุนัย  จุลพงศธร  ที่หนีไปอยู่สหรัฐฯ กำาลัง

พบวิบากกรรม มีอาการพิกลพิการเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เส้น

ประสาทตาเสื่อม ทำาให้ตาขยุกขยิก ปากเริ่มบูดเบี้ยว ทำาให้

หลายฝ่ายเริ่มติดตามว่านายสุนัยมีความเป็นอยู่อย่างไร

ทั้งนี้ ในปัจจุบันนายสุนัยได้ใช้ โซเชียลมีเดียเป็นช่อง

ทางเคลื่อนไหวทางการเมือง จัดรายการวิเคราะห์ข่าวและ

วิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐประหารและสถาบันพระมหากษัตริย์

อย่างเข้มข้น  

โดยในช่อง Sunai Channel บนยูทูบ มีผู้ติดตาม 4.26  

หมื่น จัดรายการเมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 ส่วนช่อง Sunai TV บน

ยูทูบ มีผู้ติดตาม 6.8 แสน จัดรายการเมื่อ 6 พ.ย.64 และช่อง  

Sunai Fanclub บนยูทูบ มีผู้ติดตาม 4.02 แสน จัดรายการ

ล่าสุดเมื่อวันที่  8 พ.ย.ที่ผ่าน

มา 

ส่วนใน เฟซบุ๊ก สุนัย 

จุลพงศธร มีผู้ติดตาม 2.9 

แสนคน ได้เผยแพร่คลิปจากยู

ทูบเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พ.ย.ที่

ผ่านมา 

สำานักข่าว VOA Thai 

ได้จัดทำาสารคดีพิเศษเกี่ยวกับ

การใช้ชีวิตของผู้ลี้ภัยทางการ

เมืองชาวไทยในสหรัฐฯ เมื่อปี 

2562  ที่น่าสนใจคือเรื่องราว

ของ “สุนัย จุลพงศธร” โดย

เขาบอกว่า ตลอด 5 ปีได้ตระเวนขอพักอาศัยตามบ้านของ

ชุมชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุน หมุนเวียน

ไปตามรัฐต่างๆ

“เวลาพักก็พักง่ายๆ บ้านไหนมีห้องก็นอนห้อง ถ้าไม่มี

ก็นอนโซฟา นอนตามพื้น เราอยู่ต้องไม่รบกวนเขามาก มี

อาหารการกินอะไรก็กินกับเขา ทำาให้เราไม่ประมาทนะครับ  

เพราะทำาให้ คสช.ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหน”

สำาหรับ สุนัย เกิดเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2494 ที่ อ.ชุมแสง  

จ.นครสวรรค์ อายุ 70 จบนิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาฯ รัฐ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองระหว่างประเทศ จาก ม.เชียง 

ใหม่ และจบศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวางแผนและพัฒนา

ชนบท จาก ม.แม่โจ้

เข้าสู่งานการเมืองโดยเป็นประธานสภาเขตสัมพันธ                                                                              

วงศ์ ในปี 2528 เป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พล.อ. 

ชาติชาย ชุณหะวัณ) ในปี 2535 เป็น ส.ส.นครสวรรค์ สังกัด

พรรคชาติพัฒนา ในปี 2538 และ 2539 และได้รับแต่งตั้ง

เป็นรองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ต่อมา 2548 ย้ายมาลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ พรรค

ไทยรักไทย จากนั้น 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน และ 

2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับแต่งต้ังเป็นประธานคณะ

กรรมาธิการการต่างประเทศ ปี 2557 ได้สมัครรับเลือกตั้งใน

ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำาดับที่ 33

ต่อมาเมื่อมีการรัฐประหาร 22 พ.ค.57 คสช.ออกคำาสั่ง

ที่  3/2557 และคำาสั่งที่ 53/2557 เรียกให้สุนัยไปรายงานตัว 

แต่เขามิได้ไปตามคำาสั่งดังกล่าว ศาลทหารจึงออกหมายจับ 

หลังจากนั้นเขาหลบหนีไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศ

สหรัฐอเมริกา.

จนอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ ๓.การเมืองสามานย์ชังชาติจะ

ฟื้นชีพ ๔.สุดท้ายก็ต้องรักษาประเทศด้วยรัฐประหารเหมือนเดิม

หรือครับ

เส่ียงคร้ังน้ีสำาคัญมาก เชื่อว่าวันน้ีนายกฯ ต้องพ่ึงยานอน

หลับทุกวัน ความเครียดประกอบกับสูงวัยมากขึ้นจะทำาให้ประ                                                                              

สิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของนายกฯ ลดลง โดยเชื่อว่าเมื่อ                                                                              

มีเคออสในพรรครัฐบาลสูงมาก ถ้าเส่ียแป้งยังม่ันใจพลังของตัว                                                                                    

เอง ประกาศท้าชนลุงตู่ทุกเรื่องโดยมีลุงป้อมสนับสนุน กฎหมาย

สำาคัญอาจจะไม่ผ่านสภาก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วันนี้ต้องการความสามัคคีจาก

พี่น้องร่วมชาติทุกคน ถ้าห่วงแต่ตัวเองไม่ห่วงชาติบ้านเมือง ก็

จะไม่มีบ้านเมืองให้อาศัย

วันนี้ประเทศไทยต้องพึ่งแต่แรงงานต่างชาติที่หนีภัยจาก

บ้านเมืองตัวเอง มาอาศัยโรงม้าอารีพร้อมกับนำาเช้ือไวรัสมาแพร่

ระบาด แต่ก็เป็นเพราะมีคนไทยจำานวนมากรับเงินแรงงานต่าง

ชาติเข้ามาสร้างปัญหาภายในประเทศ เพราะคนไทยเลือกงาน 

หยิ่ง หัวสูง ไม่ต้องการใช้แรงงาน ชอบแต่นั่งโต๊ะ เงินไม่พอใช้

ก็เรียกร้องจากรัฐบาล สร้างปัญหาสะสมซับซ้อน เพราะไทยไม่

รักไทย เมื่อประชาชนเห็นแก่ตัวทำาให้ผู้แทนประชาชนยิ่งเห็น

แก่ตัวเพิ่มเป็นพันเท่า รัฐประหารของประเทศเพื่อนบ้านเป็น

ตัวอย่างว่า เป็นหนทางสุดท้ายในการแก้ไขปัญหา แต่วันนี้ชัง

ชาติพยายามพาชาติให้ไปถึงจุดอับ  เพราะต้องการทำาลายชาติ 

ถ้าไม่สามารถรัฐประหารได้ด้วยตัวเอง ก็จะยืมมือกองทัพ ซึ่งก็

จะยิ่งทำาให้ประเทศชาติตกต่ำาลงอีก.

เฒ่าทารก

 

ผมคิดว่าสถานการณ์ โควิดเปลี่ยนไปพอสมควร ยิ่งฉีด

วัคซีนมากขึ้นเท่าไหร่จะเห็นว่าความดุของโควิดก็ลดลง ฉะนั้น

การล็อกดาวน์ถ้ามีก็เฉพาะจุด จะไม่ทั่วประเทศอีกแล้วแน่นอน 

สรุปง่ายๆ มนุษย์เริ่มจะวิ่งตามโควิดทัน ปัจจุบันอัตราการตาย

ท่ัวโลกถือว่าลดน้อยลงไปมากทีเดียวครับ หลายวันมาน้ีตายรวม

แค่หลักพันนะครับ จากที่เคยตายวันละหลายหมื่น. 

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

‘แดนโดม แดนธรรม’ 

* ปรี-ชาเชิงปราชญ์แท้    ไทยธรรม

ดี-เด่นเป็นหลักนำา     คณะหน้า

5บทความ

ป็นบรรทัดฐาน....

ครับ...คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดี แกนนำาสามนิ้ว 

ใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง ถือว่าชัดเจนในทุกมิติ

....พิจารณาแล้วเห็นว่า พระมหากษัตริย์กับชาติไทยดำา

รงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันนับแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และจะต้องดำารง

อยู่ด้วยกันต่อไปในอนาคตเพื่อธำารงความเป็นชาติไทยไว้ ปวงชนชาว

ไทยจึงถวาย ความเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

การกระทำาของผู้ถูกร้องที่ ๑ (อานนท์ นำาภา) ที่ ๒ (ภาณุพงศ์ 

จาดนอก) และที่ ๓ (ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล) เป็นการเซาะกร่อน 

บ่อนทำาลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

การออกมาเรียกร้องโจมตี ในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิ                                                                                     

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นอกจากเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำา 

หยาบคาย และยังไปละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนอื่นที่เห็น

ต่างด้วย อันจะเป็นกรณีตัวอย่าง ให้บุคคลอื่นกระทำาตาม 

ยิ่งกว่านั้น การกระทำาของผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ มีการ

ดำาเนินงานอย่างเป็นขบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

แม้การปราศรัยของผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เมื่อวัน

ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะผ่านไปแล้ว ภายหลังจากที่ผู้ร้องยื่น

คำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ยังปรากฏว่า ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ 

ยังคงร่วมชุมนุมกับกลุ่มบุคคล กลุ่มต่างๆ

โดยใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุม วิธีการชุมนุม 

เปลี่ยนตัวบุคคลผู้ปราศรัย ใช้กลยุทธ์เป็นแบบไม่มีแกนนำาที่ชัดเจน 

แต่มีรูปแบบ

การกระทำาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนท่ีมีแนวคิดเดียวกัน  การ

เคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องท่ี ๑ ท่ี ๒ และ ท่ี ๓ และกลุ่มเครือข่ายท่ีเก่ียว 

ข้อง มีลักษณะเป็นขบวนการเดียวกันที่มีเจตนาเดียวกันตั้งแต่แรก 

ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ มีพฤติการณ์กระทำาซ้ำาและกระทำา

ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ กระทำากันเป็นขบวนการ ซึ่งมีลักษณะ

ของการปลุกระดมและใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 

แต่มีลักษณะ ของการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและใช้ความ

รุนแรงในสังคม ทำาให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ อันเป็นการ

ทำาลายหลักความเสมอภาคและภราดรภาพ นำาไปสู่การล้มล้างระบอบ

ประชาธิปไตยในที่สุด 

ทั้งเป็นการกระทำาที่มีเจตนาเพื่อทำาลายหรือทำาให้สถาบันพระ

เจตนาล้มล้าง!

มหากษัตริย์ต้องสิ้นสลาย ไม่ว่าจะโดยการพูด การเขียน หรือการกระทำา

ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำาลาย ด้อยคุณค่า หรือทำาให้อ่อนแอ

ลง ย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

อีกด้วย

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก วินิจฉัยว่า การกระทำา

ของผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้าง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙  วรรคหนึ่ง 

และมีมติเป็นเอกฉันท์ สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่  ๓ 

รวมท้ังกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำาการดังกล่าวท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปใน

อนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙  วรรคสอง...”

ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีบทลงโทษ เพียงให้เลิกการกระทำา

แต่แกนนำาสามนิ้ว รุ้ง ไมค์ และ อานนท์ ยังต้องเจอคดีอาญา ที่ 

“ณฐพร โตประยูร” ยื่นคำาร้องไว้ที่สำานักงานอัยการสูงสุดด้วย 

เมื่อคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้ สำานักงานอัยการ

สูงสุด ต้องเดินหน้าไปยังศาลอาญาทันที 

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ

ภายในราชอาณาจักร มีทั้ง ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระ

มหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ล้มล้างการปกครอง 

ล้วนข้อหาหนักทั้งสิ้น 

ความโดยสรุปคือขบวนการสามนิ้ว จะอ้างเสรีภาพในการใช้ถ้อย 

คำาหยาบคาย ปลุกระดม ด้วยข้อมูลเท็จ โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์

ไม่ได้อีกต่อไป 

หากฝ่าฝืน คดีอาญาหลังจากนี้จะหนักหนาสาหัส 

ก็เตือนกันไว้ เพราะการอ้างเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 

แต่มีเจตนาล้มล้างนั้นคือสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

จุดเริ่มต้นปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่งจะเกิดเมื่อช่วงสอง

สามปีมานี่เอง 

“สมศักด์ิ เจียม” แม้จะแสดงท่าทีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

มานาน เน้นไปที่การยกเลิก ม.๑๑๒ ประวัติศาสตร์การเมือง โดยโจมตี

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก 

แต่คนที่จุดไฟเรื่องนี้จริงๆ คือ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” 

ม็อบ ๓ นิ้วล้วนได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจาก “ปิยบุตร” แทบ

ทั้งสิ้น 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ “อานนท์ นำาภา” ปราศรัยประเด็น

ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

๗ วันให้หลัง การชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำาโดย 

อานนท์ นำาภา, พริษฐ์ ชิวารักษ์, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล  และ ภาณุ

พงศ์ จาดนอก ได้ปราศรัยข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ๑๐ ข้อ 

ทั้งหมดนี้เกิดหลัง “ปิยบุตร” พูดถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหา

กษัตริย์ในมุมตัวเอง ทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโซเชียล กระ 

จายไปสู่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย 

การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ในมุมของ “ปิยบุตร”  ไม่ได้รับ

ความไว้วางใจจากประชาชนจำานวนมาก เพราะไม่เชื่อว่า เป็นการปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์ในมุมบวก

เพราะ “ปิยบุตร” มักอ้างถึงปฏิวัติฝรั่งเศส 

ความหลงใหลในปฏิวัติฝรั่งเศสของ “ปิยบุตร” อยู่ระดับที่เกินคำา

ว่าคลั่งไคล้ และดูเหมือนอยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย

การแสดงออกผ่านโซเชียลมานานนับปี จับจุดได้ว่า “ปิยบุตร”   

มีมุมมองต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย โดยสร้างจินตนาการว่า 

เหมือน ยุคพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๑๐ 

“ปิยบุตร” สรุปเอาเองว่า การที่กลุ่ม Ultra-Royalist และ ชาร์ลส์

ที่ ๑๐ ร่วมมือกันสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบเก่าด้วยการรื้อฟื้น

สัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ก่อนปฏิวัติ ๑๗๘๙ กลับมาใหม่ เหมือนกับ

สิ่งที่กำาลังเกิดในไทย

ไม่ว่าจะเป็นพิธีราชาภิเษก การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าหลุยส์

ที่ ๑๖ ซึ่งโดนคณะปฏิวัติประหารด้วยเครื่องกิโยติน 

การออกกฎหมายชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าและขุนนางที่ ได้

รับผลกระทบจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ๑๗๘๙ ซึ่งคำานวณกันว่าต้องใช้งบ

ประมาณถึง ๖๓๐ ล้านฟรังก์ 

ตลอดจนการออกกฎหมายกำาหนดโทษแก่ผู้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

โดยเฉพาะผู้ที่ขโมยหรือทำาลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีโทษถึงประหารชีวิต 

นอกจากนี้ยังเพ่ิมความเข้มงวดการเซ็นเซอร์สื่อและการจำากัด

เสรีภาพการพิมพ์อีกด้วย

ทั้งหมดนี้ “ปิยบุตร” คิดว่าประเทศไทยในขณะนี้กำาลังเป็น

เหมือน ยุคพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๑๐ 

หลายครั้ง “ปิยบุตร” แสดงความเห็นผ่านโซเชียลเชิงโค่นล้ม 

เช่นวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โพสต์ข้อความว่า

“...การปฏิวัติ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๑๘๓๐ คือ การผนึกกำาลัง

ระหว่างฝ่ายสาธารณรัฐนิยม ฝ่ายกษัตริย์นิยมสายเสรีนิยม-ปฏิรูป ฝ่าย                                                                                          

กระฎุมพี ฝ่ายชนช้ันล่าง กรรมกร ฝ่ายปัญญาชน เพื่อโค่นล้มกษัตริย์                                                                                            

Charles X ท่ีมีแนวนโยบายนำาพาฝร่ังเศสกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญา 

สิทธิราชย์ก่อน ๑๗๘๙ ภายใต้การสนับสนุนของปีก Ultra-Royalist...”

สองสามวันก่อนก็บอกว่า “มีความพยายามสร้างระบอบสมบูร 

ณาญาสิทธิราชย์จำาแลง”  

ชุดความคิดล้วนมีอิทธิพลจากปฏิวัติฝรั่งเศสทั้งสิ้น 

สถานการณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบันเหมือน 

ยุคพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๑๐ อย่างนั้นหรือ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข เหมือนกับยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ฝร่ังเศสอย่างน้ันหรือ 

พระราชอำานาจต่างกันลิบลับ

พระมหากษัตริย์ไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ถูกมองว่าเป็นตรายาง

ด้วยซ้ำา 

ไม่มีพระราชอำานาจในการปกครอง

แต่ก็มีความพยายามบิดเบือนว่า มีพระราชอำานาจเต็มในการ

ปกครองทุกเรื่อง  

มีการสร้างชุดข้อมูลเท็จ และข่าวลือ ว่า พระมหากษัตริย์ทรง

ใช้พระราชอำานาจแทรกแซงรัฐบาล ในการบริหารประเทศ

โซเชียลคือที่ระบายชุดข้อมูลที่ว่านี้ 

คนรุ่นใหม่บางกลุ่มที่คิดว่าตนเองฉลาด

แต่กลับเชื่อความเท็จหัวปักหัวปำา 

สังคมไทยต้องการพลเมืองที่มีความคิด มากกว่าแมลงเม่าที่

เต็มใจเชื่อเฟกนิวส์ในโซเชียล 

หาไม่แล้ว แผ่นดินจะลุกเป็นไฟตามท่ี “ปิยบุตร” ต้องการจริงๆ 

แต่เป็นไฟที่แผดเผาแมลงเม่า.

เน็ตเหนื่อย

ติดตามอินเทอร์เน็ตเหนื่อย

ถูกต้มจนเปื่อยสะเปะสะปะ

เสมือนจริง จอกแหน ไม่แน่นะ

เยอะแยะ เศษขยะ ทางปัญญา

มักน้อยอินเทอร์เน็ตจะดีนัก

ใจแน่นหนัก ปักมั่น มิหวั่นผวา

อยู่กับโลก เป็นจริง อิงสัจจา

เห็นชัดชัดหัดช้าช้ามิปราชัย

วันเปิดประเทศ-วันเปิดโรงเรียน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันที่ ๑ พ.ย. วันเปิดประเทศมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำามาจาก

คาซัคสถาน พานักท่องเที่ยว ๑๖๕ คนมาลงที่เกาะภูเก็ตลำาเดียว 

ถือว่าเป็นเท่ียวบินประเดิมเปิดประเทศ ท้ังๆ ท่ีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

เปิดมาหลายเดือนแล้ว แต่วันนี้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีน ๒ โดส

แล้วสามารถท่องเที่ยวทั่วไทยอย่างเสรี ทั้งๆ ที่อาจจะมีเชื้อไวรัส 

อัลฟาพลัส, เดลตาพลัสอยู่ในร่างกาย อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องคอย

ติดตามดูกันต่อไป 

เหรียญมีสองด้านเสมอ ดังนั้นไม่มีอะไรดีพร้อมและไม่มี

อะไรเลวบริสุทธิ์ หลายๆ ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ

วัคซีน ๒ โดสกำาลังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ใกล้บ้านเรา

ก็สิงคโปร์ ไกลออกไปก็อังกฤษและรัสเซียท่ีมีสถิติการติดเช้ือและ

เสียชีวิตสูงมาก คนไทยวันนี้อาจจะการ์ดตกอีกแล้ว เพราะ 

๑.นโยบายเปิดประเทศเปิดผับ ๒.สถิติผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต 

ลดลงทุกวัน

วันนี้โรงเรียนหลายแห่งก็เปิดการเรียนการสอน อนุบาล

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโรงเรียนวันแรกนักเรียนติดเชื้อ 

๗ คน กักบริเวณกางมุ้งนอน ต้องห่างอกพ่อแม่ ก่อนหน้านี้                                                                      

วันเดียวก็มีข่าว “คลัสเตอร์ รร.อนุบาลที่ขอนแก่น” แสดงว่า                                                                          

ถ้าไม่เด็กนักเรียนนำาเชื้อมาจากบ้าน ก็ต้องมาติดเชื้อจากครูใน                                                                              

โรงเรียน การเปิดประเทศเปิดผับและเปิดโรงเรียนในสถานการณ์  

ที่ยังไม่ปลอดภัยเป็นดาบสองคม ถ้าการแพร่ระบาดไม่รุนแรง

มากจนเป็นระลอกใหม่ แล้วสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิด

สภาพคล่องได้ก็ถือว่าเป็นผลดี แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดการแพร่

ระบาดระลอกใหม่รุนแรง รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ไม่เข้าเป้า ก็จะซ้ำาเติมปัญหาให้รุนแรงมากข้ึน ข่าววันน้ีเด็กหญิง

อายุ ๑๒ ปีที่ราชบุรีแพ้วัคซีนไฟเซอร์อย่างรุนแรง หัวใจอักเสบ

ทั้งสองห้องต้องเข้ารับการรักษาในไอซียู ยิ่งจะทำาให้ผู้ปกครอง

ไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์กับบุตรหลาน เพราะรู้กันก่อนหน้า

นี้แล้วว่าไฟเซอร์ทำาให้เกิดสภาวะหัวใจอักเสบในหมู่คนอายุน้อย

ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดรุนแรงมากขึ้น

จนต้องปิดประเทศ เคอร์ฟิว ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจกระทบ

กระเทือนมากขึ้น แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ อันดับหนึ่งก็ต้อง

เป็นนายกฯ ที่เป็นผู้นำานโยบายเปิดประเทศเปิดผับเปิดโรงเรียน

มาบังคับใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม อันดับสองก็ต้องเป็น               

รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลทุกคน ไม่เฉพาะรัฐมนตรีสาธารณสุขและ                                                                                

ทีมงาน ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงมาก (เส่ียงแล้วไม่ได้ผล เหมือน

ซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่แต่ถูกหวยกิน) ประเทศไทยจะมีสภาพเช่น

ไร ๑.ต้องกลับไปล็อกดาวน์ ๑๐๐% อีกครั้ง ๒.ผลที่ตามมาจาก

การล็อกดาวน์ ๑๐๐% ก็คือ “เศรษฐกิจฟุบ” น้ำามันแพง ค่าครอง

ชีพพุ่งสูง ในขณะที่คนไทยยังติดความฟุ้งเฟ้อ ไม่คิดที่จะช่วยตัว

เอง เรียกร้องแต่ประชานิยม ทำาให้สถานการณ์เลวร้ายลงมาก

แกะรอย ‘สุนัย จุลพงศธร’

พนม-เปลี่ยนกฎถลำา   โลกแซ่ ซ้องนอ

ยงค์-ยิ่งยงหยัดหล้า   เร่งล้นคนถาง

* ลุสองสี่เจ็ดเจ็ด   ประกายเพชรเกล็ดดาวพร่าง

“คณะราษฎร” จัดตาราง  สร้างมหาวิทยาลัย

ความพร้อมย่อมสะพรั่ง   ร่วมเข้าพังกำาแพงไพร่

ติดอาวุธรุดเร็วไว   เลิกบอดใบ้นำาขบวน

“ปรีดี พนมยงค์”   จิตประสงค์คงภาคส่วน

เรียนธรรมย้ำาทบทวน   วิจารณญาณปลูกปัญญา

ผู้ก่อปรากฏการณ์   ประศาสน์การฐานศึกษา

ใครเชี่ยวเพียววิชา   เชิญท่านมาแผ่บารมี

ก้าวแรกในราวรั้ว   รู้กันทั่วในทุกที่

แดนดินถิ่นคนดี   เลือด “เหลืองแดง” แกร่งบัดดล

รู้เรียนเพียรรู้รอบ   คิดนอกกรอบคิดเกลื่อนกล่น

เป็นตัวของตัวตน   เดิมมืดมนสว่างทานมัย

คุณภาพอาบคุณเพียบ   ยากหาเปรียบเทียบดั่งไปล่

สัจจะประจำาใจ   อาทิตย์ดับลับชิงดวง

ธรรมสร้างธรรมศาสตร์   ธรรมพิลาสธรรมลุล่วง

ธรรมปังยังชนปวง   ธรรมโชติช่วงประสบชัย

ชื่อเสียงเยี่ยงไพศาล   กังสดาลพิสูจน์ได้

ทุกคณะประจักษ์ใน   ชื่นชีวันขวัญชีวา

สำาเร็จเสร็จสรรพแล้ว   เป็นลูกแก้วลูกแกล้วกล้า

ชูธงตรงศรัทธา   รับใช้ชาติรัฐมวลชน

ภาษีรี่ส่งเสีย    กระดิกกระเดี้ยอย่าด้านค้น

ตอบแทนคุณท่วมท้น   ลดเหลื่อมล้ำาให้เลือนราง

ยุติธรรมเริ่มต้น   งานกุศลค้นสะสาง

ไม่ช้าฟ้ารางชาง   เสมอภาคเสมอพลัน

สิทธิเท่าเทียม    จุดยอดเยี่ยมผู้ใดหยัน

เมื่อนี้กี่เมื่อนั้น   จักถูกยันล้มทั้งยืน

เสรีที่เรียกร้อง   คือครรลองที่ราบรื่น

แข็งข้อขอทวงคืน   เสี่ยงลูกปืนเพื่อสมปอง

ภราดรภาพดาษดื่น   ชาวโลกตื่นความถูกต้อง

หนังเนื้อเกื้อพี่น้อง   ล้วนแต่ผองญาติสายพันธุ์

สิทธิมนุษย์ผุดกำาเนิด   พร้อมกับเกิดใดขวางกั้น

กอบกู้สู้กลับกัน   ความเฉิดฉันจึงลือชา

องอาจมากอาจอง   สืบดำารงอย่างเริงร่า

สำานึกลึกนานา   ปรารถนาอยู่เนืองเนือง

ประเทศเขตเป็นไท   เหนือเงื่อนไขมีครบเครื่อง

เปล่งมลังปลั่งเมลือง   เพราะการเมืองเรื่องสามัญ

เทิดทูนความอดทน   เทิดสากลความอดกลั้น

เพ่งจัดอัศจรรย์   ชนะใจไว้จดจาร

ธรรมศาสตร์สมมาดสอน แหล่งบวรเมล็ดหว่าน

เติบโตดั่งต้นตาล   ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง!

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

สุนัย จุลพงศธร
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ขาว
ทุ่งแสลงหลวงเปิดให้ขึ้นทุ่งโนนสน 11 พ.ย.นี้

พิษณุโลก • วันที่ 10 พ.ย.64 นายทวีศักดิ์ ล่อกา ปลัดอำาเภอเนินมะปราง 

จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่ 

12 (รักไทย) ผู้นำาชุมชน  กลุ่มการท่องเที่ยวทุ่งโนนสน และชาวบ้านที่เป็นลูกหาบ

ในพื้นที่บ้านฐานแตก ต.ชมพู อ.เนินมะปราง ร่วมกันเดินขึ้นทุ่งโนนสน อุทยาน

แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อสำารวจและปรับปรุงเส้นทางตลอดระยะทางเดินป่า 

8 กิโลเมตร และปรับปรุงบริเวณลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยว พร้อมประกาศให้

นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความงามได้แล้วในวันที่ 11 พ.ย.นี้  นายบุญเชิด คำาแก้ว 

ประธานชมรมการท่องเที่ยวทุ่งโนนสน  กล่าวว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวได้สอบถาม

เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ว่าทุ่งโนนสนใจกลางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเปิดให้นัก

ท่องเที่ยวไปเที่ยวชมได้หรือยัง ชมรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาสำารวจเพื่อ

เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวสายลุยป่ามาสัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ และชมดอกไม้

หลากหลายชนิดซึ่งขณะกำาลังเริ่มเบ่งบาน ไม่ว่าจะเป็นดอกดุสิตา  เอื้องนวลจันทร์ 

จอกบ่วาย และหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น  สำาหรับการเดินทางไปสู่ทุ่งโนนสน จะ

เริ่มต้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.12 (รักไทย) อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

แล้วนั่งรถกระบะไปอีก 8 กม. หลังจากนั้นต้องเดินเท้าอีก 8 กม. บนความสูง 

700 เมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4  ชั่วโมง พักแรม 1-2 คืน สำาหรับนักท่องเที่ยวที่

ต้องการลูกหาบจะมีค่าบริการ 1,500 บาทต่อคน ต่อน้ำาหนัก 17 กก. ซึ่งเป็นราคา

เดิม โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-1268-6937

เตือนภาคใต้ฝนหนักลมแรง 10-13 พ.ย.

สงขลา • เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกประกาศ

เตือน ฉบับที่ 5 (32/2564) เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและมีฝนตกหนัก

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2564) 

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำาลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุม

ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำาลังแรงพัดปกคลุม

อ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน  ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน

ตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี,  นครศรีธรรมราช, พัทลุง, 

สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนัก

มาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลันและน้ำาป่าไหลหลากใน

ช่วงวันที่ 10-13 พ.ย.64 สำาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำาลังแรงขึ้น โดยทะเลมี

คลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวัง

อันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าว

พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด ทำาให้ชาว

ประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ต้องหยุดออกเรือต่อไปอีก

เพราะมีฝนตกกระหน่ำาลงมา และคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่งบ้านบ่ออิฐอาจก่อคลื่น

สูง 2-3 เมตรซัดเรือจมได้ 

เมียนมายกครอบครัวข้ามแดนไม่กลัวถูกจับ

เชียงใหม ่ • เมื่อวันที่ 10  พ.ย.64 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำาลังผา

เมือง ยังจับกุมแรงงานชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนว

ชายแดนได้อีก 61  คน เป็นชาย 24 คน หญิง 24 คน เด็กชาย 7 คน และเด็กหญิง

อีก 6 คน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือเฝ้าตรวจแนวชายแดน

ว่า มีบุคคลผ่านเข้าออก บริเวณบ้านป่ากล้วย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงได้จัด

กำาลังพลออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ก็พบบุคคลทั้งหมดกำาลังเดินเท้าลัดเลาะตาม

ป่าจากแนวชายแดนเพื่อเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนขอ

ตรวจค้น ทั้งหมดให้การสารภาพว่า ต้องการเข้ามาหางานทำาในประเทศไทย เพราะมี

โอกาสที่ดีกับชีวิตความเป็นอยู่ตามที่เห็นหลายคนมาแล้วได้ดี จึงควบคุมตัวส่งดำาเนิน

คดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กองกำาลังผาเมืองกล่าวว่า  ในช่วง

สองเดือนที่ผ่านมานี้มีการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนเชียงใหม่เป็นจำานวน

มาก โดยมีพื้นที่เพ่งเล็ง 2 แห่ง ได้แก่ ช่องทางบ้านหลวง อ.ฝาง และช่องทางกิ่ว

ผาวอก อ.เชียงดาว แต่จากมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นสิ่งเสพติด แรงงาน

ผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง ก็ทำาให้สามารถสกัดกั้นแรงงาน

ต่างด้าวได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ภายใต้ความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่าย

ปกครอง  ทหาร   ตำารวจ และเบาะแสจากประชาชน  ซึ่งผู้ที่หลบหนีเข้ามาต่างให้การ

คล้ายกันว่า ต้องการสร้างโอกาสให้ชีวิตดีขึ้น หลายคนจึงมากันทั้งครอบครัวและมา

รับจ้างภาคแรงงานการเกษตร, ตลาดสด, กรรมกรก่อสร้าง อย่างไรก็ตามตั้งแต่ 1 

ม.ค.64 ถึงปัจจุบัน ฝ่ายความมั่นคงได้ร่วมกันสกัดกั้นและจับกุมคนได้กว่า 31,000 

คน เป็นผู้นำาพาและให้ที่พักกว่า 100 คน ส่วนใหญ่จับกุมได้บริเวณชายแดนติด

ประเทศเมียนมา.

กรุงเทพฯ • “ศักดิ์สยาม” สั่ง “กรมทาง 

หลวง” ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ

เท็จจริงภายใน 14 วัน ปมรถยนต์ตกน้ำา

ที่ จ.นครสวรรค์ พร้อมส่งทีม “วิศวกร-

ออกแบบ” ร่วมลงพื้นที่ จ่อประชุมร่วมชาว

บ้าน-ท้องถิ่นหาข้อยุติต่อไป

วันที่ 10 พ.ย.64 นายสราวุธ ทรง

ศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า 

ตามที่มีประชาชนขับรถตกแม่น้ำาเจ้าพระยา

บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานที่ จ.นครสวรรค์

นั้น ทล.จึงขอเรียนชี้แจงพร้อมตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 14 

วัน ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

โดยบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวคือจุดกลับ

รถใต้สะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา ที่ กม.

3+100 บนทางหลวงหมายเลข 122 ทาง

เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันตก พื้นที่ 

จ.นครสวรรค์ อยู่ในความควบคุมดูแลรับ

ผิดชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 

กรมทางหลวง

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน

ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันตก 

ระยะทาง 12.117 กิโลเมตร (กม.)  ได้

ทำาการก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมมาตรฐาน เพื่อ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดและแก้ไข

ปัญหาน้ำาท่วมเส้นทาง โดยเร่ิมก่อสร้าง

ปรับปรุงวันท่ี 31 ม.ค.60 แล้วเสร็จ 20 ม.ค.

62  เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 

ขีดเส้น14วันรู้เหตุรถตกน้ำานครสวรรค์ 

ขอศาลนำาทรัพย์‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’

มูลค่า127ล้านบาทชดใช้ผู้เสียหาย

ปปส.ยึดไอซ์210กก.ซุกโซฟาส่งนอก

2 ช่องจราจร) รวมงานก่อสร้างจุดกลับรถใต้

สะพานดังกล่าวด้วย โดยหลังจากก่อสร้าง

แล้วเสร็จได้ส่งมอบให้แขวงทางหลวง

นครสวรรค์ท่ี 1 รับไปดูแลบำารุงรักษาต่อไป

ขณะที่จุดกลับรถใต้สะพาน กม.

3+100 ออกแบบไว้ให้เป็นทางกลับรถ

ขนาด 2 ช่องจราจร (ทิศทางละ 1 ช่อง

จราจร สวนทางกัน) ขอบทางเป็นแบริเออร์

คอนกรีต ตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรชัดเจน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายแจ้งว่าเป็น

จุดกลับรถและป้ายเตือนทางโค้งครบถ้วน 

สำาหรับตรงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นช่องเปิด

กว้าง 4.00 เมตร อยู่ตรงทางโค้งกลับรถ 

วันที่เกิดเหตุมีไฟฟ้าแสงสว่าง

นายสราวุธกล่าวอีกว่า ในระหว่าง

ที่มีการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์

ด้านตะวันตกนี้ ในช่วงแรกมีประชาชนร้อง

เรียนแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 และ

เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง จึงได้จัดประชุม

การมีส่วนร่วมกับประชาชน ในวันที่ 19 

ก.ค.60 และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้

กรมทางหลวงคำานึงถึงผลกระทบต่อวิถีชาว

บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทาง 

ดังนั้น ทีมบริหารโครงการก่อสร้าง

จึงได้พิจารณาทำาการเปิดช่องกว้าง 4.00 

เมตรที่จุดดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน 

นักเรียนที่อาศัยในละแวกนั้น (ชาวตำาบล

ตะเคียนเลื่อน) สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

ในการสัญจรไปมา การประมงของชาวบ้าน  

การสูบน้ำาเพื่อการเกษตร และสูบน้ำาสำาหรับ

รถดับเพลิง รวมทั้งใช้สำาหรับหน่วยงานอื่น

เพื่อเข้าไปซ่อมระบบไฟฟ้า เป็นต้น

กรุงเทพฯ • รองโฆษก อสส.แจงเหตุ

อัยการสงขลาปล่อยตัว “เสี่ยโจ้” เนื่องจาก

มีคำาสั่งไม่ฟ้องคดีค้าน้ำามันเถื่อน-ฟอกเงิน 

อธ.ภาค 9 เห็นพ้องด้วย จึงไม่มีอำานาจ

คุมตัว  ถามย้ำา พงส.แล้วอ้างไม่มีอายัด

ตัวคดีอื่น

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 นายประยุทธ 

เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำานักงานคดี

พิเศษ ในฐานะรองโฆษกสำานักงานอัยการ

สูงสุด (รองโฆษก อสส.) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่

ตำารวจได้คุมตัวนายสหชัย เจียรเสริมสิน 

หรือเสี่ยโจ้ ไปส่งอัยการสงขลาตามหมาย

จับในคดีฟอกเงินและค้าน้ำามันเถื่อน โดย

อัยการจังหวัดสงขลามีคำาสั่งไม่ฟ้องคดี

เสนอไปยังอธิบดีอัยการภาค 9 (อธ.ภาค 

9) พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคำาสั่งไม่ฟ้อง

ผู้ต้องหา เมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องคดีจึงไม่มี

อำานาจควบคุมตัว ดังนั้นจึงต้องปล่อยตัว

เสี่ยโจ้ไป

นายประยุทธกล่าวว่า ก่อนปล่อยตัว

เสี่ยโจ้ อัยการจังหวัดสงขลาได้สอบถาม

ตำารวจที่คุมตัวเสี่ยโจ้มาส่งหลายครั้งแล้วว่า

ผู้ต้องหามีคดีอื่นๆ อีกหรือไม่เพื่อจะได้ให้

ส่งตัวไปดำาเนินการ โดยได้ถามย้ำา 4-5 ครั้ง 

แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจยืนยันกับอัยการจังหวัด

สงขลาว่าผู้ต้องหาไม่มีคดีอื่นๆ อีก ไม่มีการ

แจ้งอายัดตัวจึงต้องปล่อยตัวเสี่ยโจ้ไป

นายประยุทธกล่าวเพิ่มเติมว่า แต่

คดีนี้ยังไม่สิ้นสุด อัยการจะส่งความเห็นไป

ยังกองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง ให้

เสนอผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 

ถ้าเห็นด้วยคดีเป็นอันยุติ ถ้าไม่เห็นด้วยต้อง

ส่งอัยการสูงสุดชี้ขาด

นายประยุทธกล่าวถึงในส่วนสำานวน

คดีค้าน้ำามันเถื่อนที่อยู่ในอัยการสำานักงาน

คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (ปอศ.) ว่า คดี

นี้เป็นคดีเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร เป็น

อำานาจการสั่งคดีของ 

อสส. โดย อสส.สมัยนั้น

คือนายเข็มชัย ชุติวงศ์ 

ได้มีคำาสั่งให้พนักงาน

สอบสวน ปอศ.สอบสวน

เพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2560-

2561 ใน 2 ประเด็น คือ

ให้คำานวณภาษีน้ำามัน

ที่จับกุมได้ว่าเป็นเงิน

เท่าไร และเงินริงกิต 

มาเลเซียที่ยึดได้คิดเป็น

เงินไทยเท่าไร โดยเมื่อ

เดือน ต.ค.63 อัยการได้

ทำาหนังสือเตือนแจ้งให้

พนักงานสอบสวนเร่งส่ง

ผลสอบเพิ่มเติมมา แต่

จนถึงขณะนี้พนักงาน

สอบสวนยังไม่ส่งผล

การสอบเพิ่มเติมมาให้อัยการแต่อย่างใด 

อัยการจึงยังสั่งคดีนี้ ไม่ได้

ส่วนคดีที่อัยการจังหวัดปัตตานีมี

ทั้งหมด 5 สำานวน ทุกคดีเป็นอันยุติหมด

แล้ว

สำาหรับคดีที่ “เสี่ยโจ้” ถูกแจ้งข้อหา

ดำาเนินคดีทั้งในอดีตและปัจจุบันมีด้วย

กันทั้งหมด 14 คดี ประกอบด้วย 1.เมื่อปี  

2546 สภ.สายบุรีดำาเนินคดีในข้อหาร่วม

กันทำาให้เรือซึ่งเป็นของกลางเสียหาย ใน

ชั้นพนักงานสอบสวนมีการทำาสำานวน

คดีสั่งฟ้อง แต่อัยการมีความเห็นสั่งไม่

ฟ้องเนื่องจากขาดอายุความ 2.ปี 2546 

สภ.เมืองปัตตานีดำาเนินคดีในข้อหา ร่วม

กันนำาของที่ยังไม่ได้เสียภาษีเข้ามาในราช

อาณาจักร ซึ่งต่อมาศาลมีความเห็นสั่ง

ยกฟ้อง 3.ปี 2546 สภ.เมืองปัตตานีดำาเนิน

คดีข้อหา เล่นการพนันสลากกินรวบ ศาลมี

ความเห็นยกฟ้อง  4.ปี 2555 กรมสอบสวน

คดีพิเศษดำาเนินคดีข้อหา แจ้งข้อความอัน

เป็นเท็จหรือให้ถ้อยคำาเท็จต่อเจ้าพนักงาน 

ก่อนต่อมาอัยการจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

5.ปี 2555 กก.5 บก.ปอศ.ดำาเนินคดี

ข้อหา ร่วมกันนำาน้ำามันเชื้อเพลิงที่ยังมิได้

เสียภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร ต่อมา

อัยการมีความเห็นให้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม 

6.ปี 2557 สภ.เมืองปัตตานีดำาเนินคดีข้อหา 

ทำาขึ้นหรือปลอมขึ้นซึ่งดวงตราสำาหรับการ

เดินทางระหว่างประเทศ ศาลสั่งจำาคุก 1 

ปี 9  เดือน 7.ปี 2557 สภ.เมืองปัตตานี

ดำาเนินคดีข้อหา เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบ และเป็นผู้สนับสนุนการกระทำา

ผิด ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งสำานวน

ให้ ป.ป.ท.พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8.ปี 2557 สภ.เมืองปัตตานีดำาเนิน

คดีข้อหา ตั้งและประกอบกิจการโดยไม่ได้

รับการอนุญาต 9.ปี 2557 สภ.เมืองปัตตานี

ดำาเนินคดีปลอมเอกสาร พนักงานสอบสวน

เสี่ยโจ้รอดค้าน้ำามันเถื่อน-ฟอกเงิน

อัยการสงขลาสั่งไม่ฟ้องต้องปล่อยตัว

และอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง 10.ปี 

2557 สภ.เมืองปัตตานีดำาเนินคดีหลบหนี

ไประหว่างการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ ตอนหลังมีการถอนหมายจับ

11.ปี 2557 สภ.เมืองสมุทรปราการ

ดำาเนินคดีข้อหา ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน

ประโยชน์อื่นใด เบ้ืองต้นอัยการส่ังไม่ฟ้อง 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาความ

เห็นช้ีขาด 12.ปี 2561 สภ.เมืองปัตตานี

ดำาเนินคดีหลบหนีระหว่างคุมขังตามอำานาจ

ศาล ขณะนี้ศาลจังหวัดปัตตานีได้มีการออก

เป็นหมายจับที่ จ.559/2561

13.ปี 2561 สน.บางเขนดำาเนิน

คดีข้อหา เป็นเจ้าของเรือแต่ไม่ได้ดำาเนิน

การติดตั้งระบบติดตาม ขาดอายุความ 

14.ปี  2561 สภ.เมืองชลบุรีดำาเนินคดี

ข้อหา ครอบครองเรือที่ไม่มีใบอนุญาตใน

การทำาการประมงเพื่อทำาการประมง คดีอยู่

ระหว่างการดำาเนินการสอบสวน.

สำาหรับสภาพโดยทั่วไปของบริเวณ

หลังแนวแบริเออร์จุดเปิดนี้ เป็นทางเชื่อม

กับเส้นทางสัญจรที่ชาวบ้านในละแวกนั้นใช้

งาน ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ยกเว้น

ช่วงที่น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยาเอ่อขึ้นมามาก

ก็จะท่วมเส้นทางสัญจรดังกล่าว นอกจากน้ี 

หลังจากท่ีเกิดเหตุในเบ้ืองต้น แขวงทางหลวง

นครสวรรค์ท่ี 1 ได้นำาแท่งแบริเออร์พลาสติก

ปิดช่องดังกล่าว  และได้ติดต้ังอุปกรณ์อำานวย

ความปลอดภัยอื่นเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว เพื่อ

เพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง

นายสราวุธกล่าวต่ออีกว่า ทล.ได้จัด

ส่งทีมวิศวกรสำานักอำานวยความปลอดภัย 

สำานักสำารวจและออกแบบจากส่วนกลาง 

ลงพ้ืนท่ีร่วมกับทีมเจ้าหน้าท่ีจากสำานักงาน

ทางหลวงท่ี 11 (ลพบุรี) และแขวงทางหลวง

นครสวรรค์ท่ี 1 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและ

พิจารณาแนวทางการแก้ไข โดยการปิดช่อง

เปิดน้ีอย่างถาวรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นน้ีอีก 

โดยจะได้ประชุมหารือกับชาวบ้าน ท้องถ่ิน 

และ จ.นครสวรรค์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ได้ออกคำาสั่งลงวันที่ 9 พ.ย.64 

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน

เรื่องนี้ โดยมีวิศวกรใหญ่ด้านสำารวจและ

ออกแบบเป็นประธาน ให้รายงานผลสอบ

ข้อเท็จจริงภายใน 14 วัน อย่างไรก็ตาม 

ทล.ขอแสดงความเสียใจเป็นที่สุด กับ

ครอบครัวผู้เสียชีวิต และขออภัยประชาชน

ที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้.

กรุงเทพฯ • ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงาน

อัยการยื่นคำาร้อง ขอให้ศาลมีคำาสั่งให้นำา

ทรัพย์สินนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก  

รวมมูลค่าประมาณ 127 ล้านบาท ไป

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิ 

การคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน (เลขาฯ ปปง.) เปิด

เผยว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้

มีมติในการประชุมครั้งที่  9/2564 เมื่อ

วันที่ 7 กันยายน 2564 ให้ยึดและอายัด

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิด

ไว้ชั่วคราว รายนายประสิทธ์  เจียว

ก๊ก กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการ 

กระทำาความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง

ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา 

หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้

ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันเข้า

ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา  

3 (3) และความผิดฐานฟอกเงินตาม

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

2542 โดยร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นโดย

การโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่าน

สื่อสาธารณะ SMS บนโทรศัพท์มือถือ

และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเสนอรูปแบบ

การลงทุนที่หลากหลาย ได้แก่ ลงทุนซื้อ

คูปองทอง ลงทุนซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยว 

ลงทุนธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนม และ

ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และอ้างว่าจะ

ให้ผลตอบแทนจำานวนมาก ซึ่งเป็นผล

ตอบแทนที่สูงกว่ากฎหมายกำาหนด เมื่อ

ผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนกลับไม่

ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ และ

ภายหลังไม่สามารถติดต่อได้ 

ท้ังน้ี ตามคำาส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรมท่ี ย.159/2564  เรื่องยึดและ

อายัดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำาความ

ผิดไว้ช่ัวคราว รายนายประสิทธ์ิ เจียวก๊ก 

กับพวก ลงวันท่ี 8  กันยายน 2564 มี

กำาหนดไม่เกิน 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีคณะ

กรรมการธุรกรรมมีมติตามมาตรา 48 

วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

และสำานักงาน ปปง.ได้เปิดรับคำาร้องขอ

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายระหว่างวันท่ี 13 

กันยายน-12 ตุลาคม 2564 น้ัน

สำานักงาน ปปง.ได้เสนอเรื่อง

ต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการ

ประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวัน

ที่ 9 พฤศจิกายน  2564 และคณะ

กรรมการมีมติให้สำานักงาน ปปง.ส่ง

เรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำาร้องขอให้

ศาลมีคำาสั่งให้นำาทรัพย์สินที่ตามคำาสั่ง

คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.159/2564 

เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำาความผิดไว้ชั่วคราว ราย

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ลง

วันที่ 8 กันยายน 2564 จำานวน 78 

รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, เงิน

ในบัญชีเงินฝากธนาคาร, หลักทรัพย์ใน

บัญชีหลักทรัพย์) รวมมูลค่าประมาณ 

127,739,719.88 บาท พร้อมดอกผล 

คืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทน

การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ตามมาตรา 49 วรรคหก แห่งพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ.2542.

กรุงเทพฯ • จับไอซ์ 210 กก.ซุกโซฟา

ท่าเรือคลองเตย  เตรียมส่งออกมาเลเซีย 

ผู้ต้องหาอ้างไม่เกี่ยวขบวนการค้ายาแค่

รับจ้างขน ป.ป.ส.เผยสถิติลักลอบส่งไอซ์ไป

ต่างประเทศมากสุด ใช้สารพัดวิธีการ

วันที่ 10 พ.ย.64 สำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ป.ป.ส) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีหน่วยปราบปรามยาเสพ

ติดระหว่างท่าเรือสากลของอาเซียน (Seaport  

Interdiction Task Force : SITF) ร่วมแถลง

ข่าวการจับกุม  น.ส.สุภาวดี เอ่ียมอุไร อายุ 26 

ปี ชาว จ.สมุทรปราการ  พร้อมยาเสพติดให้

โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำาหนัก 210  กิโลกรัม 

ซุกซ่อนอยู่ในลังไม้ขนาดเล็ก 9 ลัง ขนาดใหญ่ 

1  ลัง ในลังขนาดเล็กมีโซฟาบรรจุลังละ 2 ตัว 

รวม 18 ตัว ลังใหญ่มีโซฟา 1 ตัว ตรวจสอบ

พบถุงชาจีน ภายในบรรจุไอซ์ ท้ังหมด 210 

ถุง น้ำาหนักรวมประมาณ 210 กิโลกรัมได้ท่ี

บริเวณท่าเรือคลองเตย

นายวิชัยกล่าวว่า จากข้อมูลทางการ

ข่าวพบว่าจะมีการส่งยาเสพติดออกไป

ประเทศที่สาม เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนจน

พบว่าเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ติดต่อ

ส่งกล่องและโซฟาไปยังประเทศมาเลเซีย 

โดยจะนำาของดังกล่าวมาส่งที่บริษัทขนส่ง

เอกชนแห่งหนึ่ง โดยจะบรรทุกขนส่งทาง

เรือออกจากท่าเรือคลองเตย จากการสอบ

ปากคำาผู้ต้องหาอ้างว่าได้รับการว่าจ้างมา

อีกทอดหนึ่งในวงเงิน 35,000 บาท ซึ่งเชื่อ

ได้ว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มนัก

ค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งจาก

ต้นทางที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย โดยใช้ไทยเป็นทางผ่าน เนื่องจาก

ปริมาณการใช้ไอซ์และเฮโรอีนในไทยมีไม่ถึง 

10% และหากสามารถส่งไอซ์ไปถึงประเทศ

ปลายทางมูลค่าจะสูงข้ึนเป็นสิบเท่า

นายวิชัยกล่าวว่า ผู้ต้องหาให้ความ

ร่วมมือในการสอบสวน แต่ปฏิเสธไม่

เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด จาก

ข้อมูลการจับกุมการลักลอบส่งยาเสพติด

ไปกับพัสดุต่างประเทศยังคงพบไอซ์มาก

ที่สุด มีทั้งลักษณะของการอำาพรางหรือ

ซุกซ่อนในชิ้นส่วน/อะไหล่เครื่องยนต์ 

คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ในเครื่อง

ฟอกอากาศ ในชุดแต่งรถยนต์ (โรลบาร์) 

สำาหรับคดีนี้แม้จะมีความพยายามคิดหาวิธี

อำาพรางหรือซุกซ่อนยาเสพติดในรูปแบบ

โซฟา แต่ก็ไม่พ้นสายตาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมการลักลอบส่ง

ออกยาเสพติด ตั้งแต่ 1 ม.ค.ถึงปัจจุบัน พบ

ภาพรวม 13 ประเทศ 68 คดี  ของกลาง

เป็นไอซ์ 204.14 กิโลกรัม เฮโรอีน 21.6 

กิโลกรัม  กัญชา 10.02 กิโลกรัม เคตามีน 

515 กิโลกรัม โคเคน 730  กรัม ยาอี 990 

เม็ด และยาบ้า 6,040 เม็ด. 



เช่น ถ้าขายสุราขวดละ ๗๕ บาท ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรา

ขวดละ ๔๑.๗๒ บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราขวดละ ๕.๒๕ บาท และ

ต้นทุนข้าวเหนียวในอัตราขวดละ ๒๗.๗๐ บาท (ราคาจะสูงหรือต่ำาข้ึน

อยู่กับช่วงเวลาในการซ้ือข้าว) รวมแล้วท้ังส้ิน ๗๖.๔๖ บาท

ดังน้ันจึงเสนอขอให้แก้ไขเก่ียวกับการงดเก็บภาษีสรรพสามิต 

และภาษีมูลค่าเพ่ิม เพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการมากข้ึน

๒.) ปัญหากำาลังเครื่องจักรท่ีถูกจำากัดตามกระทรวงการอนุญาต

ผลิตสุรา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้เสนอให้มีการแก้ไขกำาลังเครื่องจักรในทำานอง

เดียวกันกับตัวแทนวิสาหกิจชุมชนโรงงานสุรากล่ันสามจอก รวมท้ัง

ปัญหาข้อกำาหนดเก่ียวกับการบังคับให้ติดสลากอากรแสตมป์ให้แล้ว

เสร็จภายในหน่ึงวัน ซ่ึงในข้อเท็จจริงไม่สอดคล้องกับจำานวนแรงงาน

คนกำาหนดไว้ท่ี ๗ คน ดังน้ันจึงเสนอให้มีการขยายจำานวนแรงงานคน

เพ่ิมข้ึน

๓.) ปัญหากากหรือของเสียท่ีเหลือจากการผลิตสุรากล่ันชุมชนท่ี

ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการกำาจัดท่ีชัดเจน

ซ่ึง อภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการ เห็น

ว่าปัญหาและข้อเสนอของผู้แทนผู้ผลิตสุราพ้ืนบ้านชุมชนเสนอพบ

ความเคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจในเรื่อง แนวทางการเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้าง

เศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม โดยมี

ข้อเสนอจาก อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ดร.สังศิต พิริยะ

รังสรรค์ ท่ีปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา ท่ียกกรณีศึกษาสุราชุมชน 

จังหวัดแพร่ เพื่อเสนอแนวทางการเพ่ิมรายได้แก้ความยากจนและ

ความเหลื่อมล้ำาทางสังคมไทย โดยเสนอปลดล็อกพันธนาการโดยการ

แก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา ๒๕๔๖ 

(ฉบับท่ี ๔) และกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่ง

เสริมการผลิตชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิมภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ิมรายได้แก้จน

แนวทางดังกล่าว สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะ

กรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อม

ล้ำา วุฒิสภา เสนอรัฐพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

ชุมชน ยกกรณีศึกษาสุราชุมชน จังหวัดแพร่ เพื่อเพ่ิมรายได้แก้ปัญหา

ความยากจนและความเหลื่อมล้ำาทางสังคมไทย โดยเสนอปลดล็อก

พันธนาการโดยการแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการ

บริหารงานสุรา ๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๔) และกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต

สุรา พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการผลิตชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิมภูมิปัญญา

ท้องถ่ินเพ่ิมรายได้แก้จน

อันเป็นข้อเสนอท่ีเกิดข้ึนหลังจากเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่ี

เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจน

และลดความเหลื่อมล้ำา วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนาย   

สังศิตเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ อาทิ นาย

อภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการ อดีตอธิบดีกรม

พัฒนาชุมชน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยมีตัวแทนจาก

อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ และผู้

อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ท้ังน้ี ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ได้เสนอปัญหาและ

แนวคิดท่ีจะเสนอให้หน่วยงานรัฐแก้ไขเก่ียวกับวิสาหกิจสุราพ้ืนบ้าน

โดย

๑.นายตรีพล ตุ้ยเรือน ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนโรงงานสุรากล่ัน

สามจอก อ.วังช้ิน จ.แพร่ กล่าวถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยสรุป

ว่า

๑.) วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสุราพ้ืนบ้านคิดว่าพวกเขากำาลังถูก

กีดกันการค้าจากบริษัทใหญ่ จึงเสนอว่าขอให้ร้านค้าช่วยรับสุราพ้ืน

บ้านประมาณ ร้อยละ ๑๐-๑๕ จากยอดขายของเอเยนต์ท่ีทำาการ

จำาหน่ายสุรา

๒.) การกำาหนดให้การผลิตสุรากล่ันชุมชน ต้องใช้เครื่องจักร

ท่ีมีกำาลังรวมต่ำากว่าห้าแรงม้า และคนงานจะต้องไม้น้อยกว่า ๗ คน 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการทำาธุรกิจน้ี 

จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.๒๕๖๐ 

โดยขอขยายกำาลังแรงม้าของเครื่องจักรจาก ๕ แรงม้า เป็น ๑๕-๒๐ 

แรงม้า และเพ่ิมจำานวนคนงานจาก ๗ คน เป็นไม่เกิน ๒๐ คน

๓.) การกำาหนดเก่ียวกับการทำาบัญชีควบคุมวัตถุดิบรายวัน ราย

เดือน มีรายละเอียดและข้ันตอนในการดำาเนินการและมีความยุ่งยาก

สำาหรับวิสาหกิจชุมชนมาก ดังน้ันจึงขอให้มีการปรับลดข้ันตอนการ

ควบคุมการผลิตสุราชุมชนให้สามารถดำาเนินการได้

๒.นางดารารัตน์ สลักหร่าย ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือ

เต้น อ.สะเอียบ จ.แพร่ เสนอปัญหาต่อท่ีประชุมว่า

๑.) เป็นชุมชนท่ีผลิตสุรากล่ันชุมชนมากท่ีสุดในจังหวัดแพร่ โดย

เสียภาษีประมาณปีละ 400-500 ล้านบาท ส่ิงท่ีได้รับผลกระทบขณะน้ี

คือ มีความรู้สึกว่าการผลิตสุรากล่ันท่ีมีขนาดย่ิงโตย่ิงทำาให้รายได้เหลือ

น้อย หรือบางกรณีไม่เหลือเลย เนื่องจากการท่ีต้องชำาระภาษีซ้ำาซ้อน

คือ ผู้ผลิตสุราชุมชนต้องเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี

เงินได้ประจำาปี นอกจากน้ียังต้องคิดคำานวณต้นทุนข้าวเหนียวรวมด้วย 
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7บทความ

า “ยาเม็ด” สามารถสู้กับโควิด-19 อย่างได้ผล มนุษย์จะ

สามารถประกาศชัยชนะต่อโรคระบาดรอบน้ีได้หรือไม่?

เป็นคำาถามท่ีกำาลังได้รับความสนใจไปท่ัวโลก

เพราะเป็นเรื่องน่าลุ้นเป็นอย่างย่ิง

นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศในเฟซบุ๊กว่า เมื่อ

วันศุกร์ท่ี 5 พ.ย.64 บริษัทไฟเซอร์เพ่ิงประกาศความสำาเร็จในการ

พัฒนายารักษาโควิด-19 ท่ีมีชื่อว่า “แพกซ์โลวิด” (Paxlovid) ช่วย

ลดการรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยท่ีมี

ความเส่ียงสูงได้ 

ก่อนหน้าน้ี (วันพฤหัสบดีท่ี 4 พ.ย.64) ท่ีประเทศอังกฤษ ก็

เพ่ิงประกาศอนุญาตให้ใช้ยาเม็ดรักษาโควิด “โมลนูพิราเวียร์” 

(Molnupiravia) ของบริษัทเมอร์คได้ 

นายกฯ บอกว่า กว่ายาเหล่าน้ีจะเร่ิมมีออกมาให้ใช้ ก็คงจะ

เป็นในช่วงต้นปีหน้า

นายกฯ บอกว่า ได้เน้นย้ำากับกระทรวงสาธารณสุขให้เร่ง

ดำาเนินการในทันที เพื่อส่ังซ้ือยาต้ังแต่ตอนน้ี จะได้เป็นคิวแรกๆ

น่าวิเคราะห์ว่าถ้ายาเม็ดธรรมดาสามารถช่วยรักษาจาก    

โควิด-19 ได้ จะเกิดอะไรข้ึนได้ต่อไป

Merck และ Pfizer บริษัทยายักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ได้ออกมา

ให้ข่าวเรื่องยาเม็ดสู้โควิด สร้างความตื่นตัวในวงการต่างๆ ได้อย่าง

มาก

ยาเม็ดท่ีว่าน้ีทำาอะไรได้บ้าง?

ท้ังคู่เป็นยาต้านไวรัสท่ีทำาหน้าท่ีลดความสามารถในการทำาซ้ำา

ของไวรัส ทำาให้โรคระบาดได้ช้าลง

ท้ัง 2 บริษัทอ้างว่าผลการทดลองทางคลินิกพบว่าสามารถลด

ความเส่ียงในการรักษาตัวในโรงพยาบาลลงอย่างมาก

ตามข่าวท่ีออกมาน้ัน ผู้ผลิตบอกว่าคนท่ีได้ Molnupiravir จะ

มีความเส่ียงลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะท่ีผู้ท่ีรับประทาน Paxlovid เห็นผลเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ก็ต้องระวัง ไม่นำาเอาผลมาเปรียบ

เทียบโดยตรงของเปอร์เซ็นต์ของ

ประสิทธิผลของท้ัง 2 ตัว เพราะมี

โปรโตคอลการศึกษาวิจัยท่ีไม่เหมือนกัน

เสียเลยทีเดียว

อีกด้านหน่ึง Fluvoxamine ซ่ึง

เป็นยาต้านอาการซึมเศร้าท่ีประชาชน

ท่ัวไปหาซ้ือได้ก็ได้แสดงผลท่ีน่าพอใจ

ในการป้องกันรูปแบบท่ีรุนแรงของ 

Covid-19 

น่ันมาจากผลการศึกษาท่ีตีพิมพ์

เมื่อเดือนท่ีผ่านมา โดยนักวิจัยชาว

บราซิลในวารสาร Lancet Global 

Health

ทำาไมต้องตื่นเต้นกับข่าวน้ี?

เพราะถ้าหากมีการยืนยัน

ประสิทธิภาพของยาเม็ดเหล่าน้ีว่าเป็น

จริงก็ต้องถือว่าเป็นก้าวสำาคัญในการทำา

ศึกสงครามกับโควิด-19 กันเลยทีเดียว

จะเป็นการเพ่ิมความหวังท่ีจะ

เสริมวัคซีนเพื่อเพ่ิมศักยภาพของ “คลังแสงแห่งอาวุธ” ในการสู้กับ

ไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยสำาคัญทีเดียว

ประโยชน์ท่ีเห็นชัดเจนคือเมื่อเป็นยาเม็ด ผู้ป่วยสามารถเข้า

ถึงได้อย่างรวดเร็ว นำาติดตัวไปท่ีบ้านได้อย่างง่ายดาย

งานวิจัยของท้ัง 2 ค่ายบอกว่า ถึงวันน้ียังไม่มีผลข้างเคียง

มากนัก และต้องใช้ยาประมาณ 10 โดสใน 5 วัน

คำาถามต่อมาก็คือว่า งานวิจัยในยาท้ัง 2 ตัวน้ีมีข้อจำากัดหรือ

ความเส่ียงอะไรบ้าง

ยังเร็วไปท่ีจะมีคำาตอบ เพราะข้อมูลท่ีได้มาจากการออกข่าว

ของท้ัง 2 บริษัทเท่าน้ัน ยังต้องรอข้อมูลในรายละเอียดของการ

ทดลองทางคลินิกของท้ัง 2 บริษัท

แน่นอนว่าผู้เช่ียวชาญได้ออกมาเตือนว่าจะต้องทำาความ

เข้าใจกับการค้นพบใหม่น้ีอย่าง “ระมัดระวัง” เพราะต้องรอให้มีการ

ตรวจสอบอย่างละเอียดของผลการวิจัยต่ออีกหลายข้ันตอน

กาแฟดำ

หากสำาเร็จจริง น่ีคือเรื่องใหญ่ท้ัง

สำาหรับการรักษาโรคระบาดรอบน้ี และ

เป็น “โอกาสทางธุรกิจมหาศาล” สำาหรับ

แวดวงเภสัชกรรมของโลก

วงการแพทย์จะได้ใช้ยาเม็ดท่ีว่าน้ี

เมื่อไหร่ และเป็นจำานวนเท่าไหร่ ก็ต้อง

พิเคราะห์ตามเน้ือผ้า

สำาหรับมอลนูพิราเวียร์ของเมอร์ค 

น้ันได้รับการอนุมัติในสหราชอาณาจักร

แล้ว 

นับเนื่องจากวันพฤหัสบดีผ่านมา 

หน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษได้ให้ไฟ

เขียวสำาหรับการใช้ยาตัวน้ีสำาหรับผู้ป่วยท่ีมี

ความเส่ียงต่อการเป็นโรคร้ายแรง เช่น ผู้

สูงอายุ คนอ้วน หรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ข่าวบอกว่าหน่วยงานด้านสุขภาพ

ของอเมริกาและสหภาพยุโรปก็กำาลังตรวจ

สอบยาตัวน้ีอย่างขมีขมัน

หลายประเทศก็เร่ิมส่ังซ้ือยา 

Molnupiravir แล้ว สหรัฐฯ ไม่รอช้าส่ัง 1.7 

ล้านชุดอย่างฉับพลัน เป็นเงินประมาณ 700 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 

23,100 บาทต่อยา 1 ชุด สำาหรับ 5 วัน

ส่วน Pfizer บอกว่าแม้จะยังไม่ได้กำาหนดราคาสำาหรับ Pax-

lovid แต่ก็รับปากว่าจะไม่ต้ังราคาแพงเกินไป

เพราะต้องการจะต้ังราคาให้สอดคล้องกับรายได้ของแต่ละ

ประเทศท่ีต้องการเข้าถึงยาเม็ดตัวน้ี

งานน้ีต้องเกาะติดกันด้วยใจระทึกครับ.

หรือ ‘ยาเม็ด’ 

จะมาเผด็จศึกโควิด?
ถ้

ว่า มีปัญหาในเรื่องต่างๆ ท่ีจำาเป็นต้องมีการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องดังต่อไปน้ีคือ

๑.ปัญหาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษี ท้ังภาษี

สรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม และปัญหาด้านต้นทุนสูง สำาหรับเรื่อง

การเสียภาษี เช่น ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีมูลค่า

เพ่ิม เป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับเป็นการท่ัวไป จึงไม่อาจยกเว้นเฉพาะ

รายใดรายหน่ึงได้ หากยังผลิตเพื่อขายในลักษณะเดิมจะไม่สามารถ

แก้ไขเรื่องราคาได้ ดังน้ันการผลิตจะต้องเน้นการขายให้กับนักท่อง

เท่ียว เพ่ิมนวัตกรรมในการผลิต สร้าง Stories เก่ียวกับสุราพ้ืนบ้าน 

การพัฒนาด้านการการตลาด เช่น การจัดแบ่งระดับช้ันของสุรา โดย

พิจารณาจากระยะเวลาในการบ่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า ส่วน

ปัญหาเก่ียวกับการกำาจัด หรือการนำากากและของเสียเหลือจากการ

ผลิตสุรา หรือ “น้ำาโจ้” หรือการนำาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นท่ีเป็นการ

เพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบดังกล่าว จะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ถึง

แนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

“สังศิต” กล่าวย้ำาไว้ตอนสรุปเพื่อปิดการประชุมว่า ‘เศรษฐกิจ

ของประเทศจะไปได้ดีจะต้องอาศัยผู้ประกอบการรายย่อยจำานวนมาก 

ประเทศจะปลอดภัยมากกว่าให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวผูกขาด

ท้ังประเทศ เพราะนอกจากจะเกิดความเหลื่อมล้ำา จะไม่เป็นผลดีทาง

เศรษฐกิจในภาพรวม เพราะการผลิตขนาดเล็กจะจ้างคนมาก การ

ผลิตขนาดใหญ่จ้างคนน้อย เพราะใช้เครื่องจักร ฉะน้ันถ้ามองด้าน

เศรษฐกิจชุมชนจะช่วยคนจำานวนมาก เรื่องน้ีเราควรสนับสนุน

พร้อมกับช้ีว่าปัญหาขณะน้ีคือ กฎกระทรวงการอนุญาตผลิต

สุรา พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงออกโดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ท่ี

ออกกฎเกณฑ์กำาหนดให้ชาวบ้านต้องจำากัดกำาลังแรงม้าของเครื่องจักร

สำาหรับผลิตสุราให้อยู่ในระดับไม่เกิน ๕ แรงม้า และจำานวนแรงงาน

คนไม่เกิน ๗ คน ถ้าสามารถแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวได้ตามท่ีกลุ่ม

ตัวแทนชาวบ้านเสนอมา จะเป็นการปลดปล่อยพลังการผลิตของ

วิสาหกิจชุมชน 

“ดร.สังศิต-สมาชิกวุฒิสภา” มีข้อเสนอว่า ๑.ต้องปลดล็อก

เรื่องการผลิต โดยการขยายกำาลังแรงเครื่องจักรการผลิตสุราให้กับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามท่ีเสนอมา ๒.เรื่องการประชาสัมพันธ์จะทำา

อย่างไร จะต้องประสานขอความร่วมมือกับสำานักงานควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ จึงจะไม่ผิดกฎหมายการควบคุมสุรา ๓.จะต้องศึกษา

แนวทางท่ีจะทำาให้ธุรกิจเล็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เติบโต

“ดังน้ันผมจึงเห็นว่าถ้าเราสามารถปลดปล่อยปัญหาเหล่าน้ีที

ละเรื่องได้ เพื่อให้ธุรกิจชุมชนเหล่าน้ีได้ลืมตาอ้าปาก ก็จะต้องปลด

พันธนาการด้านกฎหมายของกรมสรรพสามิต ท่ีออกมาพันธนาการ

ให้ชาวบ้านไม่สามารถเติบโตได้” สังศิต-สมาชิกวุฒิสภา ระบุ

ขณะท่ีก่อนหน้าน้ีก็มีความเห็นทางการเมืองจากฝ่ายค้านคือ 

พรรคเพื่อไทย โดยเมื่อช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ชนินทร์ รุ่งธน

เกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงท่ีประชุม ครม.เมื่อช่วงเดือน

กันยายน ได้มีมติลดภาษีนำาเข้า 50% สินค้ากลุ่มไวน์ สุรา ซิการ์ เป็น

เวลา 5 ปี เพื่อดึงดูดให้เศรษฐีต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยว่า หลักคิด

ของรัฐบาลกำาลังเดินหลงทางอย่างหนัก เพราะนอกจากจะสวนทางกับ

มาตรการสาธารณสุขของประเทศ 

“ท่ีรัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนลดการดื่มสุรา สูบ

บุหร่ีแล้ว การลดภาษีสินค้านำาเข้าสินค้ากลุ่มมึนเมาเป็นการทุ่มตลาด

สินค้าในประเทศ แบบท่ีไม่มีประเทศไหนในโลกทำากัน สินค้าท่ีผลิต

จากต่างประเทศจะมีราคาขายถูกลงจนราคาใกล้เคียงกับสินค้าท่ีผลิต

โดยผู้ประกอบการคนไทย และอาจสร้างผลกระทบซ้ำาเติมรังแกผู้

ประกอบการรายย่อย ท้ังกลุ่มเอสเอ็มอีท่ีผลิตไวน์จากผลไม้ไทย หรือ

สุราพ้ืนบ้านท่ีเป็นภูมิปัญญาของไทย เป็นต้น”

“ชนินทร์-ส.ส.เพื่อไทย” มองว่า ตลอด 7 ปีท่ีผ่านมาในการ

บริหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นับวันย่ิง

ทำาให้ประชาชนตัวเล็กลงไปทุกวัน ประเทศล้าหลังลงคลอง เพราะ

ปกครองด้วยวิธีการทางทหาร เอาแต่ควบคุม แต่ไร้ซ่ึงการพัฒนา 

แทนท่ีจะทำางานเชิงรุก ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ จัดเตรียมโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่ีตลาดโลกต้องการ 

เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ

รายย่อยท่ีกำาลังจะล้มตาย แต่กลายเป็นว่า ลดภาษีให้ต่างชาติ เอ้ือแต่

นายทุนใหญ่ในประเทศ ส่วนคนตัวเล็กกำาลังจะตายหมดประเทศ รัฐอ้า

แขนรับเหล้านอก แต่เหล้าพ้ืนบ้านไทยกลับไม่เคยส่งเสริมปกป้อง ถ้า

คิดได้แค่น้ี ประเทศไทยจะไม่มีทางหาเงินเข้าประเทศได้ด้วยสินค้าไทย.

มี

เศรษฐกิจของประเทศจะไปได้ดีจะต้องอาศัยผู้ประกอบการรายย่อยจำานวนมาก ประเทศจะปลอดภัยมากกว่า

ให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวผูกขาดท้ังประเทศ เพราะนอกจากจะเกิดความเหลื่อมล้ำา จะไม่เป็นผลดี

ทางเศรษฐกิจในภาพรวม เพราะการผลิตขนาดเล็กจะจ้างคนมาก การผลิตขนาดใหญ่จ้างคนน้อย เพราะใช้

เครื่องจักร ฉะน้ัน ถ้ามองด้านเศรษฐกิจชุมชนจะช่วยคนจำานวนมาก เพื่อให้ธุรกิจชุมชนเหล่าน้ี ได้ลืมตาอ้าปาก 

จะต้องปลดพันธนาการด้านกฎหมายของกรมสรรพสามิต ท่ีออกมาพันธนาการให้ชาวบ้านไม่สามารถเติบโตได้

รัฐบาลควรปลดปล่อย

พันธนาการสุราพื้นบ้าน



ากสถานการณ์ราคาน้ำามันในตลาดโลกปรับตัวข้ึนต่อ

เนื่อง ราคาอาหารสดบางชนิดในท้องตลาดก็ปรับตัว

เพิ่มขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การดูแลกลไกราคาสินค้าต่างๆ ให้พิจารณาดำาเนินแนวทางเพื่อ

ดูแลค่าครองชีพของประชาชนในระยะน้ี ดูแลความสามารถใน

การใช้จ่ายของประชาชนให้ต่อเนื่องในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

ซึ่งขณะนี้พบว่ามีหลายหน่วยงานก็ได้ ให้นโยบาย

หน่วยงานภายใต้การดูแลออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประ 

ชาชนแล้ว โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้หาแนวทาง

ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงท่ีราคาน้ำามันสูงขึ้น 

ซึ่งล่าสุดบริษัท ขนส่ง จำากัด หรือ บขส. หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม ได้ขยายเวลาโครงการ “บขส.วิถีใหม่ห่าง

ไกล Covid-19 ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ลด 20%” จนถึงวันที่ 30 

พ.ย.2564  

โดย บขส.จะให้ส่วนลด 20% สำาหรับค่าโดยสาร (ไม่

รวมค่าธรรมเนียม) ให้กับผู้ใช้บริการที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโค

วิด-19 ครบ 2 เข็ม และเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยผู้

ใช้บริการสามารถชำาระค่าโดยสาร บขส.ผ่านแอปพลิเคชัน

เป๋าตังได้ที่ช่องจำาหน่ายตั๋วของ บขส.ทั่วประเทศ แต่สิทธิ์ดัง

กล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวงคมนาคมล่าสุด 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้หารือร่วมกับบริษัท 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) โดยมี 

ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร นายพงษ์สฤษดิ์ 

ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการบริหาร เพื่อหารือถึงความเป็นไป

ได้ในการกำาหนดมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนจากกรณี

การปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาสัมปทาน ในวันที่ 15 ธ.ค.2564 

ที่จะมาถึงนี้ 

สืบเนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศอันเป็นผลกระทบมาจากโควิด-19 อาจส่งผลกระทบ                                                           

ต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ โดยจาก                                                             

ผลการประชุมหารือครั้งนี้ เห็นควรให้การทางพิเศษแห่งประ 

เทศไทย (กทพ.) และ BEM มีแนวทางการกำาหนดมาตรการ

เยียวยาให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

อันอาจเกิดขึ้น ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้แสดง

ความห่วงใยต่อกรณีการปรับค่าผ่านทางดังกล่าว จึงขอให้

ทางบริษัท BEM ได้พิจารณาให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และ

ช่วยเหลือประชาชนโดยการออกมาตรการในการส่งเสริม

การตลาด หรือชะลอการขึ้นค่าผ่านทางที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 

15 ธ.ค.2564 นี้ด้วย

การพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี โดยผู้แทนบริษัท BEM ได้

ช่วยออกมาตรการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อมิให้ประชาชน

ได้รับผลกระทบต่อการปรับข้ึนค่าผ่านทางในช่วงดังกล่าว โดย

ออกเป็นลักษณะของการส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion 

ในรูปแบบผู้ ใช้ทางที่ใช้คูปองชำาระค่าผ่านทางในอัตราราคา

เดิมที่ใช้อยู่ เป็นระยะเวลา 1 ปี (15 ธ.ค.2564-15 ธ.ค.

2565) โดยทาง BEM จะทำาหนังสือยืนยันมาตรการดังกล่าว                                                                         

แจ้งมายังการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อประชา 

สัมพันธ์ผู้ใช้ทางพิเศษในช่วงดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการนำาระบบเก็บค่าผ่านทาง                                                                          

อัตโนมัติแบบไม่มีไม้ก้ัน (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่าง 

เมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 ที่ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 

2 ด่านธัญบุรี 1 และด่านธัญบุรี 2 รวมถึงทางพิเศษฉลองรัช 

ที่ด่านจตุโชติ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 

ของ กทพ.ในอนาคต โดยเปิดทดลองใช้เสมือนจริงแบบครบ

วงจรในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

แน่นอนว่ากรมทางหลวงยังได้เตรียมโปรโมช่ันต่างๆ 

เพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้ามาใช้ระบบ ซ่ึงเป็นการช่วยลดค่าใช้

จ่ายให้กับประชาชนในช่วงเวลาท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

และกระทรวงคมนาคม ว่าจะต้องไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ก็ต้องมา

ลุ้นกันว่าหลังจากน้ีกระทรวงคมนาคมจะออกมาตรการอะไรมา

อีกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าครองชีพต่อไป.

อนนี้รุกขยายธุรกิจใหม่เต็มสปีด สำาหรับ บมจ.อินเตอร์ 

ไฮด์ (IHL) หลังจากเปิดจำาหน่ายขนมขบเคี้ยวสุนัข 

แบรนด์ “MOMO & FRIENDS” ที่ผลิตจากหนังวัว

คุณภาพดีตามระดับมาตรฐานไปไม่นาน ผลตอบรับดี๊ดี                                                                  

ผู้บริหารคนเก่ง “วศิน ดำารงสกุลวงษ์” ไม่รอช้า สั่งเดิน

หน้าลุยตลาดออนไลน์เพิ่มทันที 

ลูกค้าเลือกช็อปได้ทั้งที่ลาซาด้า                                

(LAZADA) : lazada.co.th/shop/                                              

momo-friends กับ เจดี เซ็นทรัล 

(JD CENTRAL) : mall.jd.co.

th/pc/index-26588.html และ

พร้อมกระซิบเสียงดังว่า ในเร็วๆ 

นี้จะวางจำาหน่ายตามห้างสรรพ

สินค้าชั้นนำา เพิ่มความสะดวก

ให้เลือกซื้อได้ตามชอบใจ ขอ

ปรบมือเป็นกำาลังใจให้รัวๆ เลย

คร้าาา!.
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ช่วยลดค่าครองชีพ

สั่งลุย

เศรษฐกิจ

ต

จ

กัลยา ยืนยง

วศิน 

ดำ�รงสกุลวงษ์

GCอวดกำ�ไรQ3โต671%
รับอานิสงส์ราคาปิโตรพุ่ง/IRPCโกย2พันล.
ไทยโพสต์ • PTTGC โชว์กำาไรไตรมาส 3/64 พุ่ง 671% รับ

อานิสงส์ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโต ด้าน IRPC โกยกำาไร 3/64 

ทะลุ 2 พันล้านบาท พร้อมรุกตลาดอุตสาหกรรมอุปกรณ์การ

แพทย์ จ่อซี โอดีเดือน ธ.ค.นี้

รายงานข่าวจากบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด 

(มหาชน) พีทีทีจีซี (PTTGC) 

เปิดเผยว่า บริษัทมีกำาไรสุทธิ 

7,005.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

671% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิ 908.38 

ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้

จากการขายรวม 112,173 ล้าน

บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 47% จาก

ไตรมาส 3/2563 เนื่องจากการ

ปรับเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องของราคา

ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตาม

อุปสงค์ที่ยังคงดี และอุปทาน

ที่ตึงตัวจากการหยุดซ่อมบำารุง

และการลดกำาลังการผลิตของ

ผู้ผลิตบางรายในภูมิภาค ส่วน

งวด 9 เดือนแรก บริษัทมีกำาไร

สุทธิ 41,734.81 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 772% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 6,204.99 

ล้านบาท

ขณะที่ความคืบหน้าโครง                                                 

การสำาคัญ ได้แก่ โครงการ

พลาสติกรี ไซเคิลคุณภาพสูง 

กำาลังการผลิต 45,000 ตันต่อ                                         

ปี คาดว่าเริ่มดำาเนินการเชิง

พาณิชย์ ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี

หน้า, โครงการพลาสติกวิศว 

กรรมชั้นสูง กำาลังการผลิตรวม

ชวลิต ทิพพาวนิช

PTTEPพร้อมลุยแหล่งบงกช 

ผลิตเพิ่ม250ล้านลบ.ฟุต/วัน

สมทบทุน • นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงิน

สมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้

กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำานวน 999,000 บาท โดยมี ผศ.นพ.

จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ วชิรพยาบาล. 

ไทยโพสต์ • นายมนตรี ลาวัลย์                                                      

ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                   

บมจ.ปตท.สำารวจและผลิตปิโตร 

เลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิด

เผยว่า หลังจากที่กรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ (ชธ.) กระทรวงพลังงาน 

และ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ดำาเนิน

การสัมปทานบงกชปัจจุบัน ได้ลง

นามในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติด

ตั้งในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช 

(ATA) ไปเมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 

นั้น ปตท.สผ.จะดำาเนินการส่งมอบ

สิ่งติดตั้งต่างๆ เช่น แท่นอุปกรณ์

การผลิต และแท่นที่พักอาศัย รวม 

9 แท่น แท่นหลุมผลิต 56 แท่น 

และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน

การผลิตก๊าซ เป็นต้น 

ทั้งนี้ การบรรลุข้อตกลงดัง

กล่าวส่งผลให้ ปตท.สผ.สามารถ

วางแผนการส่งมอบสิ่งติดตั้ง รวม

ถึงวางแผนการพัฒนาแหล่งบงกช

และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รักษาความต่อเนื่อง

ในการผลิตก๊าซธรรมชาติ เพื่อ

ให้การเปลี่ยนผ่านสัญญาสัมปทาน

ปิโตรเลียมที่กำาลังจะหมดอายุลง 

ไปสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่กำาลัง

จะเริ่มต้นขึ้น ดำาเนินไปอย่างราบ

รื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับ

ประเทศ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัท

อยู่ระหว่างเจาะหลุมผลิตในแหล่ง

บงกชเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเพิ่ม

ผลิตก๊าซขึ้นได้อีกประมาณ 125-

250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในช่วง                                      

เดือน เม.ย.2565 ถึงเดือน ธ.ค.

2566 ส่งผลให้แหล่งบงกชสามารถ 

รักษาระดับการผลิตก๊าซได้ที่ 870 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตลอดระยะ

เวลาเปลี่ยนผ่าน.

บีซีพีจีอวด Q3 พุ่งกว่า 40%

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 3/2564 มีรายได้จากการดำาเนิน

งานที่ 1,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับไตรมาส 

2/64 ที่มีรายได้รวม 1,088 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 5.2% โดย

มีกำาไรจากการดำาเนินงานปกติที่ 709 ล้านบาท เติบโตจาก

ไตรมาสที่ 3/2563 ที่ 10.3% และจากไตรมาสที่ 2/2564 ที่ 

40.7% ขณะที่ผลการดำาเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2564 

มีรายได้จากการดำาเนินงานที่ 3,437 ล้านบาท

ผุดเกณฑ์เบิกค่ารักษาลำาไส้อักเสบ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิด

เผยว่า ได้ออกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำาหรับ

ผู้ป่วยกลุ่มโรคลำาไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD) ซึ่งจำาเป็นต้องใช้

ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยได้จัดทำาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษา

พยาบาลหากได้รับอนุมัติการใช้ยา จึงจะสามารถเบิกจ่ายค่า

ยาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น กรมจะเร่งพิจารณา

รายการยาที่จำาเป็นเข้าระบบ IBD ต่อไป โดยหลักเกณฑ์ดัง

กล่าวให้มีผลใช้บังคับสำาหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่

วันที่ 12 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

CV-DRT มั่นใจอนาคตโตสดใส

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV เปิดเผยว่า ผล

การดำาเนินงานในไตรมาส 3/2564 บริษัททำากำาไรสุทธิ 58.17 

ล้านบาท เติบโต 252.90% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่ทำาได้ 

16.48 ล้านบาท และสูงกว่ากำาไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของ

ปี 2564 โดยมีปัจจัยมาจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจด้านงาน

วิศวกรรม ที่ทยอยรับรู้รายได้จากการขายเครื่องจักรและวิศว 

กรรมออกแบบและก่อสร้าง ทั้งจากโครงการที่ทำาอยู่เดิมและ

งานโครงการใหม่ๆ ตามแบ็กล็อกที่วางแผนไว้ 

บ้านปูเน็กซ์เข้าซื้อหุ้นเอ็นจี เซอร์วิสฯ

นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน บริษัท บ้านปู                                                                  

เน็กซ์ จำากัด เปิดเผยว่า การเข้าซ้ือกิจการของเอ็นจี เซอร์วิส 

เซส (ประเทศไทย) เป็นการต่อยอดธุรกิจตามแผนเดินหน้า                                                                              

ลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” 

ซึ่งเล็งเห็นว่าตลาดการให้บริการระบบบริหารจัดการพลัง                                                                           

งานของไทยและทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนโรงงานอุตสาห 

กรรมปีละกว่า 130,000 ล้านหน่วย ถ้าประหยัดพลังงานได้ 

10% จะมีมูลค่ากว่า 4.5 หมื่นล้านบาท.

ที่ 29,000 ตันต่อปี จะดำาเนิน

การเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้าเช่น

กัน ส่วนโครงการปรับปรุงโรง

โอเลฟินส์หน่วยที่ 2 จะเริ่มได้

ในไตรมาส 1/2566 อย่างไร

ก็ตาม คาดการณ์แนวโน้มราคา

น้ำามันดิบดูไบในปี 2565 อยู่ที่

เฉลี่ย 72-75 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล 

นายชวลิต ทิพพาวนิช 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ 

IRPC เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3 

ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการ

ขายสุทธิ 62,088 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 9% เมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อน เป็นผลมาจากราคาขาย

เพิ่มขึ้น 7% ตามราคาน้ำามันดิบ

ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และปริมาณ

การขายเพิ่มขึ้น 2% โดยมีกำาไร

ขั้นต้นจากการผลิตตามราคา

ตลาดอยู่ที่ 7,216 ล้านบาท หรือ 

12.40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ลดลง 17% สาเหตุหลักมาจาก

ส่วนต่ างราคาผลิตภัณฑ์ทั้ ง

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วน

ใหญ่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผล

การดำาเนินงานในไตรมาส 3 ยัง

คงมีกำาไรต่อเน่ืองจากไตรมาส

ที่แล้ว โดยมีกำาไรสุทธิ 2,155 

ล้านบาท

สำ าหรั บความคืบหน้ า

โครงการผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ ซึ่ง                                                

เป็นวัตถุดิบหลักสำาคัญในการ

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์                                                

ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้า 

กาก N95 ชุดป้องกันส่วนบุคคล 

ต่อไป เพราะนับวันสภาวการณ์ของไทยกำาลังดีขึ้น การเปิดประ 

เทศมีสัญญาณบวกเพิ่มอย่างชัดเจน เพียงแต่ในระยะเร่ิมแรก

อาจยังฟื้นตัวไม่ได้มากนัก เป็นธรรมดาและธรรมชาติของคนที่

จะต้องระมัดระวังตัวค่อนข้างมากในระยะเร่ิมต้น ต้องให้เวลาใน

การสร้างความเชื่อม่ันเพ่ิมเสียก่อน เหมือนการจุดไฟก่อฟืนต้องใช้

เวลาให้ไฟติดเสียก่อนจึงจะทำาให้ฟืนลุกไหม้ได้มากในระยะต่อไป

เชื่อว่าการเปิดประเทศคร้ังน้ีจะมีผลให้ธุรกิจต่างๆ กลับมา

ฟ้ืนตัวได้ดี โดยเฉพาะการท่องเท่ียวจะกลับมาเติบโตสูงในระยะต่อ

ไป ย่ิงดอกเบ้ียยังต่ำาจะหนุนให้มีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนและภาวะ

เงินเฟ้อสูงข้ึน พบว่าได้มาท้ังจากราคาน้ำามันท่ีสูงข้ึน และตลาดมี

ความคึกคักมากข้ึนหลังเปิดประเทศ และปลดล็อก มองตลาดจะ

ฟ้ืนตัวตามเศรษฐกิจท่ีขยายตัวสูงข้ึน จึงยังทยอยลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามองในกลุ่มพลังงาน ปัจจุบันราคาน้ำามันยัง

ยืนระดับสูง ธุรกิจน้ีจะมีกำาไรสูง จึงน่ามองท่ี BGRIM, DEMCO 

และ LANNA กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีการฟ้ืนตัวมากข้ึน และผล

ประกอบการดีข้ึน จึงน่ามองท่ี NCH, J และ AMATA กลุ่มขนส่ง

การส่งออกท่ีเพ่ิมสูงแสดงถึงการขนส่งจะได้ประโยชน์มาก จึงน่า                                                                                       

มองท่ี PSL, TTA และ III กลุ่มพาณิชย์ยังมีการเติบโตดีจาก

เศรษฐกิจขยายตัวสูงข้ึน น่ามองท่ี DOHOME, CPALL และ 

MAKRO หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี TASCO, CBG และ BBL เป็นต้น 

มั่นใจเศรษฐกิจฟื้นธุรกิจจะมีกำาไรสูงขึ้น การลงทุนใน

ตลาดย่อมจะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อไป.

คงดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจ

กนง.คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายในระดับ 0.5% ซ่ึงจะทำาให้

ดอกเบ้ียในตลาดเงินยังคงอยู่ในระดับต่ำาต่อไป จึงไม่ต้องไปกังวล

กับดอกเบี้ยต่างประเทศที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะแม้ว่าดอก 

เบี้ยต่างประเทศบางประเทศจะสูงขึ้น ก็ไม่น่าจูงใจให้นักลงทุน

ในตลาดหุ้นมีการโยกย้ายเงินออกไป เพราะยังต้องไปเสี่ยงกับ

อัตราแลกเปล่ียนท่ีผันผวนอยู่มาก จึงไม่คุ้มกับการลงทุนหรือเก็ง                                                                  

กำาไร ส่วนตลาดหุ้นไทยท่ียังผันผวนเกิดจากมีการปรับพอร์ตเปล่ียน 

การลงทุนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งดูแล้วเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนมือ

กันครองหุ้น ยกเว้นกองทุนที่ยังคงขายหุ้นออก 

ซ่ึงมีการมองว่าเกิดจากมีการครบอายุการถือหุ้นที่นำาไป

ใช้ประโยชน์ทางภาษี แต่ดูแล้วคงไม่ใช้ 100% เพราะแต่ละปี

ที่มีการลงทุนในกองทุนจะมีมูลค่าประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท 

แต่ปัจจุบันกองทุนได้ขายหุ้นออกไปกว่า 6 หมื่นล้านบาทแล้ว 

จึงต้องมีเหตุผลอื่นๆ มาเสริม อาจจะมีการชดเชยการขาดทุน

ในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทำาให้ต้องขายหุ้นเพื่อให้มี

สภาพคล่องมากเพียงพอ 

ส่วนด้านนักลงทุนต่างชาติที่มีการขายหุ้นออกบางส่วน ดู

จะเป็นแค่การหมุนเวียนในการลงทุนชั่วคราว จะมองเป็นการ

เล่นเก็งกำาไรระยะสั้นก็ได้ แต่ยังคงต้องการลงทุนในตลาดหุ้น

กนอ.แจ้งเกิดนิคมเป็นกลางทางคาร์บอน
ไทยโพสต์ • “กนอ.” จับมือ

พันธมิตรธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ปัก

หมุดมาบตาพุดแจ้งเกิดนิคม

อุตสาหกรรมสู่ความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน ด้าน “พาณิชย์” 

ลุยปั้นผู้ประกอบการ BCG เปิด

ตัวฮีโร่ 50 ธุรกิจสินค้าไลฟ์

สไตล์ จ่อบุกตลาดยุโรป-เกาหลี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า 

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย

ภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ (MOC) ใน

โครงการศึกษาแนวทางในการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมท่ีมุ่งสู่

ความเป็นกลางทางคาร์บอน กับ

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 

จำากัด, บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน),                                                 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จำากัด และบริษัท โตโยต้า มอ 

เตอร์ ประเทศไทย จำากัด ว่า นิคมฯ                                                           

ดังกล่าวจะต้ังในพ้ืนท่ีมาบตาพุด                                                   

สอดคล้องกับเป้าหมายของไทย

ที่จะเป็นสังคมคาร์บอนต่ำา ผ่าน

การดำาเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว

โดย กนอ.มุ่งม่ันสนับสนุน

เป้าหมายดังกล่าว และยกระดับ

มาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมด้วย                             

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต้น                         

แบบ 4.0 ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ                               

ภาคตะวันออก (อีอีซี) รวมถึงนิคม                                                    

อุตสาหกรรม Smart Park ซ่ึงจะ

นำาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

เพื่อเพ่ิมความสามารถในการผลิต 

ลดการใช้พลังงาน และหันมาใช้

พลังงานสะอาดท่ีหลากหลาย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริง                                     

ฤทธ์ิ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรม

ได้เดินหน้าสร้างและส่งเสริมผู้                                   

ประกอบการท่ีดำาเนินธุรกิจด้วย                           

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ                                               

BCG Model เพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขัน โดยได้คัด

เลือกผู้ประกอบการเป็น BCG 

ฮีโร่ นำาร่อง 50 ราย ในกลุ่มสินค้า

ไลฟ์สไตล์ ต้ังเป้าปี 2565 เพ่ิมเป็น 

500 ราย ในกลุ่มสินค้าใหม่ๆ

นอกจากน้ี กรมยังจัดกิจ 

กรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ 

ให้ทูตพาณิชย์เชิญผู้ซ้ือ ผู้นำาเข้า

มาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ

ของไทย และในปี 2565 จะบุก

เจาะตลาดท่ีให้ความสำาคัญกับส่ิง

แวดล้อม เช่น ตลาดยุโรป ตลาด

ออสเตรเลีย และตลาดเกาหลี 

เป็นต้น.

(PPE) ผ้าอ้อมเด็ก/ผู้ใหญ่ และ

แผ่นกรองอากาศ IRPC ตั้งเป้า

หมายเป็นผู้ผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ

ครบวงจรรายแรกของประเทศ 

ไทย พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ใน

เดือน ธ.ค.ปี 2564 ถือเป็นการ

ขยายธุรกิจ ต่อยอดนวัตกรรมที่

เกิดประโยชน์กับประเทศ. 

‘ศุภาลัย’แกร่ง

รายได้กระฉูด

FPTขายทะลัก

ไทยโพสต์ • ศุภาลัยโชว์ผล

ประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 

2564 ยังแข็งแกร่ง กำาไร 4,191 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76% ด้านเฟร

เซอร์สฯ ปลื้มไตรมาส 3 ปี 64 

รายได้รวม 11,570 ล้านบาท

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม                     

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย                            

หรือ SPALI เปิดเผยว่า ใน

ไตรมาส 2-3 ที่ผ่านมาธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากสถานการณ์ โควิด-

19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ

นั้นส่งผลให้การเปิดตัวโครงการ

ที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและคอน 

โดมิเนียมของผู้ประกอบการ

ลดลง รวมทั้งกำาลังซื้อของผู้ที่

ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยลดลงตาม

ไปด้วย

ท้ังน้ี บริษัทได้วางแผน

รับมือและปรับตัวทำาให้รายได้

รวม 9 เดือนอยู่ท่ี 18,522 ล้าน

บาท คิดเป็นอัตราเติบโตเพ่ิมข้ึน                                                  

44% กำาไรสุทธิ 4,191 ล้านบาท 

เติบโต 76% โดยรายได้เพ่ิมข้ึน

จากการโอนกรรมสิทธ์ิคอนโดมิ 

เนียมจำานวน 2 โครงการในช่วง

ปลายไตรมาส 2 ปี 2564 และ

ยังคงโอนต่อเนื่องในไตรมาส 3 ปี 

2564 รวมท้ังยังมีโครงการครบ

กำาหนดโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 

3 อีก 1 โครงการ

นายธนพล ศิริธนชัย                                                        

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.                                     

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประ 

เทศไทย) หรือ FPT กล่าวว่า                     

สำาหรับผลการดำาเนินงานใน

รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม-กัน 

ยายน 2564) บริษัทมีรายได้

คงที่จำานวน 3,443 ล้านบาท 

คิดเป็นรายได้รวมในรอบ 9 

เดือนแรก (มกราคม-กันยายน 

2564) จำานวน 11,570 ล้าน

บาท พร้อมกันน้ีบริษัทยังสามารถ

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมได้

อย่างมีนัยสำาคัญ.
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลังเปดประเทศ 1 พ.ย.2564 ทําใหบรรยากาศโดยรวม

ดูคึกคักเปนพิเศษ ไมวาจะภาคการผลิต การบริโภค หรือ

แมกระทั่งภาคการทองเที่ยว ซึ่งเปนหนึ่งในฐานรากของ

ระบบเศรษฐกิจไทย ที่เงียบเหงามารวม 2 ป ซึ่งภาครัฐ

พยายามหาแนวทางชวยเหลือผูประกอบการผานโครงการตางๆ โดย

เฉพาะโครงการ “เราเที่ยวดวยกัน” ของรัฐบาล ที่ไดขยายถึงเฟส 

3 ทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวภายในประเทศเริ่มกลับมาคึกคัก           

อีกครั้ง 

คลอดประกันภัยการเดินทาง

ดังนั้น เพ� อใหการทองเที่ยวทุกทริปเปนไปอยางอุนใจและไร

กังวล บมจ.แอกซาประกันภัย นําเสนอประกันภัยการเดินทาง “แอก

ซาสมารทไทยแลนด ทราเวลเลอร” (AXA Smart Thailand Traveller) 

มีใหเลือกหลายแบบ  โดยเบี้ยประกันภัยเริ่มตนไมถึง 10 บาทตอ

วัน (คุมครอง 31 วัน) ใหความคุมครองสูงสุดถึง 1 ลานบาท เพ� อที่

ลูกคาจะไดอุนใจตั้งแตเริ่มตนการเดินทางจนจบทริป ไมวาจะเปนจุด

หมายปลายทาง หรือการเดินทางรูปแบบใด สามารถเลือกระดับความ

คุมครองที่เหมาะสม เพ� อปองกันเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน อุบัติเหตุ 

กระเปาเดินทางสูญหาย และการยกเลิกเดินทาง ฯลฯ

สําหรับลูกคาแอกซาที่ซื้อแผนประกันภัยทางออนไลนตั้งแต 

500 บาท

ขึ้นไป โดย

ใช โคด 

AMAZING21 

ตั้งแตวันนี้

ถึงวันที่ 31 

มกราคม 

2565 จะ

ไดรับคูปอง

อิเล็กทรอ 

นิกสจาก

สตารบัคส

มูลคาสูงถึง 

500 บาท 

ลูกคาสามารถเขาไปที่ https://www.axa.co.th/domestic-starbucks-

amazing21 

มุงสูดิจิทัลอินชัวรันส  

มาที่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI ยังคงเดินหนามุงสู

ดิจิทัลอินชัวรันส ลาสุด นวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการผูจัดการและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร MTI เพิ่มชองทางขายประกันออนไลน 

รองรับดิจิทัลอินชัวรันส จึงไดจับมือกับ  hdmall แพลตฟอรมมารเก็ต

เพลสดานสุขภาพ เพ� อขยายฐานลูกคากลุมใสใจสุขภาพ และรองรับ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  

“การเพิ่มชองทางการขายบนมารเก็ตเพลสออนไลนครั้งนี้ เปน

เพียงหนึ่งกลยุทธในการรุกตลาดประกันออนไลน ซึ่งเราพยายาม

เดินหนาพัฒนา นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยออกแบบ

ผลิตภัณฑ ขยายชองทางการขายใหมๆ และพัฒนาการบริการให

เหมาะสม ตอบโจทยกลุม

ลูกคาใหครอบคลุมตาม

ความตองการเฉพาะบุคคล

ใหไดมากที่สุด เพ� อใหสอด

รับกับนโยบายของบริษัท 

ในการมุงสูดิจิทัลอินชัวรันส

ตอไป” นวลพรรณกลาว 

ลดหยอนภาษี

ขณะที่ ทีเอ็มบี   

ธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) 

เพิ่มทางเลือกในการวางแผนลดหยอนภาษีชวงโคงสุดทายของป 2564 

จับมือพันธมิตร บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เสนอผลิตภัณฑที่ให

ความคุมครองที่มากกวา ผานแคมเปญ “ลดหยอนภาษีกับประกันที่ที

ทีบี” รับฟรี! ความคุมครอง 63 โรครายแรง เพ� อใหคนไทยสามารถ

เลือกประกันที่พอดีกับชีวิต สรางความคุมครองที่อุนใจ นําไปสูชีวิต

ทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้ และอนาคต

สิทธิพิเศษสําหรับลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑประกันในแคมเปญ  

“ลดหยอนภาษีกับประกันที่ทีทีบี” อาทิ ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปป 

ไลฟ โพรเทค (99/10), ทีทีบี เพย ไลท ไฮ โพรเทค (20/10),  ทีทีบี              

อีซี่ เซฟเวอร 15/9 (มีเงินปนผล) และทีทีบี แฮปป รีไทร (90/5)   

เม� อชําระคาเบี้ยประกันแบบรายป ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.–31 ธ.ค.2564 

และกรมธรรมไดรับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รับ

ประกันความคุมครองโรครายแรงฟรี ครอบคลุมถึง 63 โรค เปนระยะ

เวลา 1 ป รับประกันชีวิตโดย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต สอบถามเพิ่ม

เติมที่ ttb contact center 1428 หรือที่เว็บไซต https://ttbbank.com/

ba-tax-saving2

ผนึกพันธมิตรดูแลลูกคาที่ติดโควิด

ดาน หนึ่งฤทัย นิ่มจินดา ผูอํานวย

การอาวุโส ฝายการตลาดประกันชีวิตกลุม 

และสมรัฐ กุลจารุโอภาส ผูอํานวยการฝาย

การตลาด บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต กลาว

วา แมสถานการณ โควิด-19 จะมีแนวโนม

ดีขึ้น แตก็ยังนิ่งนอนใจไมได จึงไดผนึก

พันธมิตร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 

กําหนดแนวทางในการดูแลผูปวยที่ติดเชื้อ

ไวรัส COVID– 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล เพ� อใหอยูภายใตมาตรฐานการ

ดูแลผูปวยจากทีมแพทยและพยาบาลของ

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกทั้ง 5 แหง ไดแก โรงพยาบาลบางปะ

กอกสมุทรปราการ บางปะกอก 1 บางปะกอก 3 บางปะกอก 9 และ

บางปะกอก–รังสิต 2

ทั้งนี้ ผูถือกรมธรรมประกันสุขภาพของ OCEAN LIFE ไทย

สมุทร สามารถแจงความประสงคเพ� อขอรับบริการ ผานชองทาง 

LINE เพียงสแกน QR CODE ลงทะเบียนแจงความประสงครับ

บริการ และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเขารับการรักษา

ใหกับโรงพยาบาล (หนาบัตรประชาชน/ผลตรวจ COVID-19 แบบ 

RT-PCR/หนากรมธรรม) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ทางสายดวน Claim Hotline โทร.0-2207-8888 กด 2 ตลอด 24 

ชั่วโมง

ชวนช็อปประกันออนไลน

มาที่ รู ใจ ผูใหบริการประกันภัยออนไลนชั้นนําของประเทศไทย 

ผนึกพันธมิตรกับ บมจ.

พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ 

PTG มอบสิทธิประโยชน

ใหกับลูกคาที่ซื้อประกัน

ภัยรถยนตหรือรถ

จักรยานยนตที่หนาเพจ 

แคมเปญ รูใจ x PT หรือ

จากแอปพลิเคชัน PT 

Max Rewards ลูกคา

ใหมจะไดรับดิจิทัลคูปอง

น้ํามัน โดยมูลคาของ

ดิจิทัลคูปองที่ไดรับขึ้นอยูกับเบี้ยประกันตามแผนที่ลูกคาเลือก เพียง

แคแชรประสบการณการซื้อประกันภัยกับรูใจบนเฟซบุก ก็จะได

รับดิจิทัลคูปองเพ� อใชเติมน้ํามันไดที่สถานีพีที ที่รวมรายการ ลูกคา

สามารถเขารวมแคมเปญไดงายๆ เพียงไปที่หนาเพจ แคมเปญ 

Roojai x PT หรือคลิกที่แบนเนอรแคมเปญบนแอปพลิเคชัน PT Max 

Reward หรือหนาเพจเของ PT และรูใจ รวมถึง 

Official Line Account ของ PT และ รูใจ

อยางไรก็ตาม ขอเสนอนี้ลูกคาใหมของรูใจ

จะไดรับ Roojai Rewards มูลคา 500 บาทเพิ่ม

เติม เพ� อแลกรับดิจิทัลคูปองน้ํามันพีที และใชเติม

น้ํามันไดที่สถานีบริการที่รวมรายการทั่วประเทศ 

โปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 และ

ดิจิทัลคูปองน้ํามันมีอายุ 1 ปนับจากวันที่ไดรับ

TQR ฟุงกําไรโตกวา 42%

ชนะพันธุ พิริยะพันธุ ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บมจ.ที คิว อาร  หรือ TQR ผูใหบริการ

นายหนาประกันภัยตอ (Reinsurance Broker) แบบครบ

วงจร เปดเผยวา ภาพรวมผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน

ของป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิอยูที่ 97.50 ลานบาท เพิ่ม

ขึ้น 42.09% จากงวดเดียวกันปกอน มีกําไรสุทธิเทากับ 68.62 

ลานบาท สวนรายไดรวมอยูที่ 199.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น                                                                              

24.58% จากงวดเดียวกันของปกอน มีรายไดรวมอยูที่ 160.47              

ลานบาท

สําหรับงวดไตรมาส 3/2564 บริษัทมีกําไรสุทธิ 28.57 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 24.11% จากงวดเดียวกันปกอน ที่มีกําไรสุทธิ

เทากับ 23.02 ลานบาท และมีรายไดรวม 63.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น                                                                              

7.19% จากงวดเดียวกันปกอน มีรายไดรวมเทากับ 59.22                      

ลานบาท

“การทําประกันภัยของผูบริโภคมีเพิ่มขึ้น ทั้งการแพรระบาด

ของโควิด-19 รวมทั้งภัยตางๆ สะทอนใหเห็นวา  ผูบริโภคมีความต� น

ตัวในสิ่งเหลานี้มากขึ้น รวมถึงบริษัทมีการคิดคน พัฒนาผลิตภัณฑ

รูปแบบใหมๆ รวม

กับบริษัทประกันภัย 

เพ� อใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน 

สามารถตอบโจทย

ความตองการของผู

บริโภคมากที่สุด มั่นใจ

จะชวยสงเสริมใหผล

งานในปนี้เติบโตไดดีตอ

เน� อง” นายชนะพันธุ

กลาว.

ห

ารวิจัยพบวาการรับประทานอาหาร

ภายใน 2 ชั่วโมงกอนนอน อาจสงผล

เสียตอคุณภาพการนอนหลับ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในผูหญิง ทั้งนี้ เน� องจากการยอยอาหาร

ชาลงในขณะที่คุณนอนหลับ และการรับประทานอาหารจํานวนมาก

กอนนอน อาจทําใหอาหารไมยอยได ทําใหนอนหลับยากขึ้น อยางไร

ก็ตาม เราทุกคนทราบดีวาการนอนอยางหิวโหยเปนเร� องที่ทาทาย

อยางยิ่ง ดังนั้น แทนที่จะกินอาหารมื้อใหญใกลเวลานอน แนะนําให

กินอาหารที่สงเสริมฮอร โมนเมลาโทนิน ที่ชวยใหนอนหลับดี เชน ผล

เชอรี่ น้ําผึ้ง และอัลมอนด ซึ่งเปนกลุมอาหารเบาๆ ยอยงายดีกวา. 

ฟฟารีน 

แนะนํา 

กิฟฟารีน 

ไฮยา ซุปเปอร 

คอนเซนเทรท             

ซีรั่ม (Giffarine Hya Super 

Concentrate Serum) ซีรั่ม

เพ� อการดูแลและฟนฟูผิวที่

เส� อมสภาพ

ใหผิวดูออน

เยาวอยูเสมอ 

ปกปองผิว

จากสัญญาณ

แหงวัยดวย 

3 กลไก

พิเศษ เติม 

เสริม ล็อก ที่

จะชวยเติม

น้ําใหผิวเดง

ฉ่ําน้ํา เสริม

โครงสรางผิว

แลดูออนเยาวและแข็งแรง 

และล็อกความชุมช� นใหผิว

อิ่มน้ํา อัดแน�นดวยสารบํารุง

ากการวิจัยใหมที่ตีพิมพในวารสารสมาคมโรคหัวใจแหง

อเมริกา (American Heart Association) ที่ใชตัวยออยาง 

AHA ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ระบุวา ผูที่อายุระหวาง 

35 ถึง 44 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง (หรือ

ความดันโลหิตสูง) มีความเสี่ยงที่จะเปนโรคสมองเส� อม สูงถึงรอย

ละ 61% 

ศ.ดร.มินแกรง ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาจักษุวิทยา จาก

มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ในออสเตรเลีย กลาววา มีความเกี่ยวของ

ที่วาการมีความดันโลหิตสูง สามารถเรงความเส� อมทางปญญาได 

โดยนักวิทยาศาสตรยืนยันผลการวิจัย ชี้ใหเห็นวาวัยหนุมสาวเปน

ชวงเวลาสําคัญในการควบคุมความดันโลหิต และตั้งเปาที่จะรักษา

ระดับความดันโลหิตใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสม เพ� อควบคุมหรือ

เล� อนการเริ่มตน การลดลงของความรูความเขาใจ 

เพ� อใหไดขอสรุปนี้ นักวิจัยไดศึกษาขอมูลจากฐานขอมูล

สุขภาพโดยรวมของคนอังกฤษ ที่นํามาจาก UK Biobank ซึ่งเปน

ศูนยขอมูลสุขภาพที่รวบรวมมาจากผูเขารวมอาสาสมัคร 500,000 

คนในสหราชอาณาจักร เพ� อวัดการเปลี่ยนแปลงของขนาดสมอง 

พวกเขาติดตามการวัดปริมาตรสมองระหวางคนจํานวน 11,399 

คนที่มีความดันโลหิตสูง ดวยวิธี MRI หรือการฉายรังสีเพ� อวินิจฉัย

ในวัยตางๆ กัน ตั้งแตกอนอายุ 35, อายุ 35 ถึง 44 ป, อายุ 45 ถึง 

54 ป

ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตรไดเปรียบเทียบอัตราปริมาตรสมอง

เหลานี้ กับผูเขารวม 11,399 คน ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวา

เปนโรคความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูงตองมากกวา 130/80 

มิลลิเมตรปรอท ตามแนวทางของ AHA) จากนั้นจึงจับคูผูเขารวม

30อัพหมั่นเช็กความดันโลหิต

ตัวชวยปองกันโรคสมองเส� อม

หากวาคนในชวงอายุ 35 ป สามารถ

รักษาคาความดันโลหิตใหเปนปกติ ซึ่ง

นอยกวา 120/80 มิลลิเมตรปรอท 

ตาม AHA ไดระบุไว พูดงายๆ วา 

ความสัมพันธของความดันโลหิตสูงจะ

ไมสงผลตอความเสี่ยงของภาวะสมอง

เส� อม ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงถึงรอยละ 

61% โดยเฉพาะในกลุมผูที่ไดรับการ

วินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง 

ระหวางอายุ 35 ถึง 44 ป หากวาคุณ

สามารถรักษาคาความดันโลหิตใหเปน

ปกติได เพ� อไมใหความดันโลหิตสูง

มากเกินไป กระทั่งเปนปจจัยทําใหเกิด

โรคสมองเส� อม 

โดยสรุปแลวผลการศึกษาของ

เราแสดงหลักฐานที่บงชี้วา คนที่อายุ

ยังนอยและเริ่มมีความดันโลหิตสูง 

มีความเกี่ยวของกับการเกิดภาวะสมองเส� อม และที่สําคัญกวา

นั้น ความสัมพันธนี้ ไดรับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสราง ในปริมาตรของสมองที่ลดนอยลง จากการวิจัยขางตน

จะชวยย้ําเตือนใหคนที่อยูในชวงอายุกอน 35 ป หรือ 35 ขึ้นไป 

หมั่นไปตรวจเช็กความดันโลหิต โดยเฉพาะคนผิวขาวที่อาศัยอยูใน

กลุมประเทศยุโรป เพ� อตรวจเช็กความผิดปกติของหัวใจ สมอง ไม

วาจะเปนโรคสมองเส� อม หรือโรคอัลไซเมอรก็ตาม เพราะถาหาก

ไปตรวจเช็กและพบวาความดันโลหิตสูง คุณก็จะไดรับคําแนะนํา

จากแพทย เพ� อชวยควบคุมระดับความดันโลหิตใหเปนปกติ เพ� อ

ปองกันโรคแหงความเส� อมตางๆ นั่นเอง”.

จ

ของวางยามดึก..ทําลายการนอน

ที่ไมเคยไดรับการตรวจวาเปนโรคความดันโลหิตสูง จากแตละกลุมตามอายุ

ขางตน และดูเร� องปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพหลายๆ เร� องประกอบดวย

ดาน ดร.เซียนเหวียน ฉาง ผูที่รวมงานวิจัยดังกลาว จากโรงพยาบาล

ในมณฑลกวางตุง เมืองกวางโจว ประเทศจีน กลาววา “สําหรับผูเขารวม

งานวิจัยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงในวัยที่อายุนอย  

พบวามีปริมาตรสมองนอย แมจะวัดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ทั้งนี้ การวิจัยตอ

มาและไดมีการวัดปริมาตรสมองในหลายจุด สามารถยืนยันไดวาความดัน

โลหิตสูงที่ไดรับการวินิจฉัยเม� ออายุยังนอยนั้น สัมพันธกับปริมาณสมองที่ลด

ลงเม� อเวลาผานไป หรือทําใหมีโอกาสเปนโรคสมองเส� อมในอนาคตนั่นเอง”

การวิจัยยังพบวาคนในชวงวัยดังกลาวมีภาวะสมองเส� อมนอยลง 

กิ

• พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการ

พระราชวังและ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู

มีจิตศรัทธารวมบุญงานกฐินพระราชทาน ณ วัด

สุทธาราม (วัดอาฮาม) อําเภอทาวังผา จังหวัดน�าน 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ...•

• งานฉลองวันเกิดของ สุภาพรรณ พิชัย

รณรงคสงคราม ปนี้ จัดที่ HUA-HIN Skate Park 

ติดกับโรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน วันเสาร

ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 งานนี้เจาภาพของดของ

ขวัญและเงินบริจาค ขอเรียนเชิญรวมสมทบทุนพวง

มาลัยดอกไมและผลิตภัณฑจากมูลนิธิละครธรรมะ

ในพระสังฆราชูปถัมภ มูลนิธิสุภัทรา สิงหลกะ เพ� อ

นํารายไดไปชวยเหลือผูเจ็บปวยโรคโควิด-19 และ

เปนทุนการศึกษา ...•

• ยินดีกับ เหมียว-ฐนิวรรณ กุลมงคล นายก

สมาคมภัตตาคารไทย ที่นองชายสุดที่รัก วิสาห พูล

ศิริรัตน รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี ไดรับการ

แตงตั้งเปนผูตรวจราชการกระทรวงสํานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย ...•

• วันเกิด 6 พ.ย. ตรงกับวันกูชาติของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชพอดี ปนี้ แววรัตน ชํานาญ

ภักดี ไปฉลองวันเกิดพรอมทําบุญกฐินกับบริษัท ยิบ

อินซอย จํากัด ที่วัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก อานิสงส

จากงานนี้คงจะทําใหสุขสมหวังทุกประการ ...•

• นอกจากจะนําเงินซึ่งเปนผลตอบแทน

จากการลงทุนในที่ตางๆ สวนหนึ่งไปชวยเหลือดูแล 

รักษาผูติดโควิด-19 ทําบุญ และชวยเหลือผูตกทุกข

ไดยากแลว วีรวรรณ ชวนะสุนทร ยังใชเวลาวาง

ไปนอนเลนที่โรงแรมอนันตรา ราชดําริ ถึงกับเอย

ปากชมวาอาหารของโรงแรมรวมทั้งเบเกอรี่อรอย

มาก ...•

• สุนทร อรุณานนทชัย กรรมการผูจัดการ

ใหญและประธานคณะผูบริหาร โรงแรมแกรนด

ฟอรจูน กรุงเทพฯ เปนประธานเปดตัวโรงแรมแก

รนด ฟอรจูน กรุงเทพฯ อยางเปนทางการ วันศุกรที่ 

19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ...•

• ชวงนี้ นพ.แทจริง ศิริพานิช กําลังรณรงค

ชักชวนใหผูขับรถติดตั้งกลองหนารถ จะไดชวย

กัน ชวยคนดี ชี้คนผิด ใครที่มีคลิปชี้คนผิด สงมาที่

มูลนิธิเมาไมขับ อาจจะมีสิทธิ์ไดรับรางวัล ...•

แมวลายเสือ

เขมขน เต็มประสิทธิภาพ 

อยาง Natural Hyaluron 

100% (Ecocert) ไฮยาลู

รอนบริสุทธิ์จาก

ธรรมชาติ ซึ่งได

รับการรับรอง

มาตรฐาน 

100% 

Natural-

Ecocert 

Cosmetic 

จากเยอรมนี 

ที่มีสวนชวย

เติมน้ําและ

ล็อกความ

ชุมชื้นใตชั้น

เซลลผิว ชวยใหผิวชุมชื้น 

อิ่มน้ํา ดูเรียบเนียน เตงตึง 

แลดูออนเยาว.

ก

จับกลุมผูสูงอายุ • บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือ เคพีไอ (KPI) เดินหนาขยายฐานลูกคา เปดประกันภัยรถยนตชั้น 1 แบบพิเศษ  “รุน

ใหญ ใจเกา” เพ� อเจาะกลุมผูสูงวัยที่มีอายุระหวาง 55-75 ป พรอมรับความคุมครองพิเศษที่มากกวา เชน รับคาชดเชยระหวางการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลเน� องจากอุบัติเหตุ ดูแลคาบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน บริการใหคําปรึกษาทางการแพทย ดานโภชนาการและดานสุขภาพ ดูแลคา

ใชจายอุปกรณจําเปนทางการแพทย คุมครองการโจรกรรมทรัพยสินสวนบุคคลภายในรถ รวมถึงบริการรับ-สงรถเขาอูซอม ตั้งเปายอดขายในป 

2565 ที่ 10 ลานบาทตอเดือน.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง (Robotic Rehabilitation for Stroke 

Patients) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตโดยทีม

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีผนึกกำาลังร่วมกันพัฒนาหุ่น

ยนต์ดังกล่าว จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภท

หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข จากการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 

i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ที่จัดโดยศูนย์

ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ 

TCELS กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม และเริ่มนำาไปปฏิบัติงานแล้วในโรงพยาบาล 

12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามี 

ชีวิตใหม่  

“หุ่นยนต์นี้จะฝึกให้ผู้ป่วยใช้งานแขนและขาแบบ

ซ้ำาๆ กระตุ้นการสั่งการของสมอง โดยฝึกร่วมกับระบบ

เกมที่ทำาให้การฝึกน่าสนใจ ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการ

อัมพฤกษ์อัมพาตให้กลับมาใช้ชีวิตได้ ใกล้เคียงปกติ”  

ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี

หุ่นยนต์ อธิบายการทำางานของหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ส่วนทีมแพทย์ที่ร่วมพัฒนาครั้งนี้คือ ภาควิชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบ

ด้วย รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล รศ.พญ.กฤษณา  

พิรเวช และ พญ.พิมตีระจินดา ในนามทีม CUREs  

(Chulalongkorn University Rehabilitation Exoskeleton/

End Effector system)

สำาหรับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สามารถเกิด

ขึ้นได้กับคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศชาย สาเหตุ

เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออย่างเฉียบพลัน 

เนื่องจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ ไปหล่อเลี้ยงสมอง 

กลุ่มเสี่ยงเป็นโรคน้ี ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคอ้วน หัวใจเต้นผิดปกติ 

เส้นเลือดในสมองผิดปกติ

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล กล่าวถึงอาการ

ของโรคหลอดเลือดสมองว่า อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ 

อ่อนแรงแขนขาครึ่งซีก หรือที่เรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาต 

อาการอื่นๆ ที่พบได้ เช่น ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว เดินเซ 

พูดไม่ชัด กลืนลำาบาก เป็นต้น โอกาสที่ผู้ป่วยจะหายจาก

โรคนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ตำาแหน่งของเส้นเลือด

ที่แตกหรืออุดตันว่าอยู่บริเวณใดของสมอง ขนาดของรอย

โรคใหญ่หรือเล็ก ผู้ป่วยมีโรคประจำาตัวท่ีเป็นอุปสรรค 

ในการฟื้นฟูหรือไม่ เช่น โรคหัวใจ ความจำาเสื่อม  

เป็นต้น

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการเกิดโรค 

สูงมาก ในประเทศไทยแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่กว่า 3 แสนคน 

และมีผู้ป่วยสะสมกว่า 5 แสนคน มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องการการฟื้นฟูหลังจาก

รักษาโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค

นี้รวมกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี และในประเทศไทยยัง

มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกมากที่ต้องการการฟื้นฟู

สมรรถนะ แต่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาและ

การฟื้นฟูได้ เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรทางด้าน

การฟื้นฟู การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ค่อนข้าง

จำากัด และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

รศ.นพ.วสุวัฒน์กล่าวอีกว่า การใช้เทคโนโลยีหุ่น

ยนต์ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการให้บริการการฟื้นฟู

สมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การพัฒนาหุ่นยนต์

‘หุ่นยนต์’ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

‘นวัตกรรม’ฝีมือทีมนักวิจัยจุฬาฯ 

‘หุ่นยนต์’ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

‘นวัตกรรม’ฝีมือทีมนักวิจัยจุฬาฯ 

ทางการแพทย์ เป็นความพยายามลดปัญหาและอุปสรรค

ดังกล่าวให้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งช่วง 6 เดือนแรกหลังการ

เกิดโรคถือว่าเป็น “เวลาทอง” ของการฟื้นตัวของสมอง

และอวัยวะต่างๆ หากได้รับการฟื้นฟูในช่วงดังกล่าวจะ

ได้ผลดีที่สุด

สำาหรับหุ่นยนต์มีทั้งสิ้น 5 แบบคือ หุ่นยนต์ฝึกข้อ

ไหล่และข้อศอก 2 แบบ หุ่นยนต์ฝึกข้อมือ 2 แบบ และ

หุ่นยนต์ฝึกข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า 1 แบบ ซึ่งจะช่วย

ฟื้นฟูคนไข้จากสภาพแขนขาอ่อนแรง หุ่นยนต์จะช่วย

เหลือผู้ป่วยเท่าที่จำาเป็น สามารถปรับความเร็วและแรง

ช่วยเหลือได้ตามที่แพทย์ต้องการ ถ้าผู้ป่วยพยายามแล้ว

ทำาไม่ได้ หุ่นยนต์จะช่วยทำาให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมาก

ขึ้น ถ้าผู้ป่วยสามารถทำาด้วยตนเองได้ หุ่นยนต์ก็จะเพียง

ประคับประคองในระหว่างการฝึก ซึ่งเราเรียกวิธีการนี้ว่า 

assist as needed โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการฝึกแต่ละ

ท่าเป็นเวลา 15 นาที แรงที่ใช้และความขยันของผู้ป่วย

ในการฝึกจะถูกบันทึกเพื่อการวิเคราะห์ และสามารถ

รายงานผลให้แพทย์หรือทีมแพทย์ผ่านระบบเครือข่าย 

cloud computing

ขั้นตอนการฟื้นฟู รศ.นพ.วสุวัฒน์บอกว่า ผู้ป่วยจะ

ฝึกกับนักกายภาพบำาบัดเป็นเวลา 30 นาที และฝึกด้วย

หุ่นยนต์อีก 30 นาที ฝึกสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยหุ่นยนต์

จะช่วยฝึกการออกกำาลังแขนขาซ้ำาๆ ในจำานวนครั้งที่มาก 

กว่าการฟื้นฟูแบบดั้งเดิม โดยฝึกร่วมกับเกมที่หลากหลาย 

ทำาให้ผู้ป่วยสนุกสนานและท้าทาย ซึ่งช่วยในเรื่องการ

สั่งการของสมองและการเคลื่อนไหวของแขนขาได้ดียิ่ง

ขึ้น ที่สำาคัญคนไข้ต้องออกแรงด้วยตนเองจึงจะทำาให้การ

ฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีจอภาพแสดงผลเป็นกราฟ

เปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาว่าผู้ป่วยออกแรงเองหรือ

หุ่นยนต์ช่วยมากน้อยเพียงใด

“ที่ผ่านมาการฝึกกายภาพบำาบัดด้วยหุ่นยนต์ ได้

ผลเป็นที่น่าพอใจ คนไข้แต่ละคนใช้เวลาในการฝึกราว 

20-24 ครั้ง หรือประมาณ 2 เดือนก็เริ่มเห็นพัฒนาการ

ที่ดีขึ้น และหุ่นยนต์เหมาะสำาหรับคนไข้ โรคหลอดเลือด

สมองทุกกลุ่มผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือ ผู้ป่วยที่มี

ความบกพร่องของแขนขาปานกลาง สามารถขยับแขน

ขาได้บ้าง และอยู่ในระยะก่ึงเฉียบพลัน คือ 3-6 เดือน

หลังจากเป็นโรคการฟ้ืนตัว จะช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กับความ

รุนแรงของโรค” รศ.นพ.วสุวัฒน์กล่าว

ปัจจุบันหุ่นยนต์ ใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยที่คลินิกฟื้นฟูผู้สูง

อายุก้าวหน้า ชั้น 6 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โดยผู้ท่ีมารับการฝึกด้วยหุ่นยนต์ส่วนมากเป็นผู้ท่ีมีอาการ

อ่อนแรงแขนขาจากโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ก็มี

จากสาเหตุอื่น เช่น บาดเจ็บที่สมอง บาดเจ็บที่ไขสันหลัง 

โรคที่เกิดจากความเสื่อมที่สมองและประสาทสั่งการกล้าม

เนื้อ เป็นต้น

“เรามีแผนในอนาคตจะนำาหุ่นยนต์ให้ผู้ป่วยเช่าไป

ใช้งานที่บ้านเป็นรายเดือน เพื่ออำานวยความสะดวกแก่

ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล โดยมีผู้ดูแลผู้ป่วย

ช่วยเหลือในเรื่องการใช้งานและมีทีมนักกายภาพบำาบัด

ติดตามการฟ้ืนฟู เพื่อผู้ป่วยสามารถฟ้ืนฟูทำาให้แขนขา

ที่อ่อนแรงฟื้นคืนกลับมาให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม  

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องควบคุมโรคประจำาตัว  

เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน ในเลือดสูง ซึ่ง 

เป็นปัจจัยทำาให้เกิดโรคนี้  และควรออกกำาลังกาย

สม่ำาเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียด” 

รศ.นพ.วสุวัฒน์กล่าว

หุ่ นยนต์ฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ป่ วย โรคหลอด

เลือดสมองดังกล่าวนับว่าเป็นผลงานคนไทย ซึ่ ง  

ศ.ดร.วิบูลย์กล่าวว่า เทคโนโลยีนี้ใช้ในต่างประเทศเพื่อ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยมานานแล้ว แต่การจะนำาเข้ามี 

ค่าใช้จ่ายสูงหลายสิบล้านบาท และขึ้นอยู่กับประเภท

ของหุ่นยนต์ ซึ่งการพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์ฟื้นฟูใช้ 

ในประเทศได้เอง ในมาตรฐานระดับเดียวกับต่างประเทศ 

จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 7-10 เท่า และยังทำาให้คนไทย

สามารถเข้าถึงการฟื้นฟูได้ ที่สำาคัญยังมีค่าการบำารุงรักษา

ถูกกว่า โดยขณะนี้ ได้พัฒนาโรงงานผลิตหุ่นยนต์ทางการ

แพทย์เพื่อการฟื้นฟูตามมาตรฐานการผลิต ISO13485  

“ในด้านการออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์ หัวใจสำาคัญ

อยู่ที่การออกแบบโครงสร้างของหุ่น และการออกแบบ

ระบบควบคุมทางพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ที่ มีความ

ปลอดภัยสูง ซึ่งผู้พัฒนาตั้งใจออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์

ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย เป็นเทคโนโลยีเพื่อคนไทยโดย

คนไทย 100% เราจะต่อยอดพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีหลาก

หลายรูปแบบยิ่งขึ้น เพื่อการฟื้นฟูทำาได้ง่ายขึ้น” ศ.ดร.

วิบูลย์กล่าว

ในการผลิตผลิตชิ้นงานหุ่นยนต์นี้ ได้ ใช้ห้องแล็บ

วิจัยตึกโคลัมโบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และมี

โรงงานผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ชื่อ Haxter Robotics 

ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

ISO13485 อยู่ที่อาคารวิศวะ 100 ปี คณะวิศวะ จุฬาฯ ซึ่ง

ก่อตั้งโดยทีมสตาร์ทอัปที่ได้รับการบ่มเพาะจากศูนย์กลาง

นวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub)  

ปัจจุบันได้มีการนำาหุ่นยนต์ ไปใช้ฟื้นฟูผู้ป่วย ที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย ที่สวางคนิวาส 

จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ยังนำาไปติดตั้งใช้งานในโรง

พยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรง

พยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุรี 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ฯลฯ รวมทั้งได้มอบให้ผู้สูงอายุใน

โครงการ Chula Ari โครงการบูรณาการสหศาสตร์ของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับสังคมไทยที่กำาลัง

ก้าวสู่สังคมสูงวัย

“ศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ คณะวิศวะ จุฬาฯ ไม่

หยุดยั้งในการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อคนไทย

ในอนาคตจะมีอุปกรณ์อีก 4-5 รายการท่ีอยู่ในแผนการ

ผลิต หนึ่งในนั้นคืออุปกรณ์ช่วยวิเคราะห์การเดินของผู้สูง

อายุเพื่อลดโอกาสการล้ม รวมถึงการเดินในผู้ป่วยโรคพาร์

กินสัน นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ที่ช่วยประเมิน ดูแล ฟื้นฟู

บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วย” 

ศ.ดร.วิบูลย์กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจใช้บริการฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ด้วยหุ่นยนต์ท่ีคลินิกฟ้ืนฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อรับการปรึกษา

กับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ที่ชั้น 2 อาคาร ภปร.  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวัน-เวลา

ราชการ เบอร์ โทร.0-2256-5346.

หุ่

รศ.นพ.วสุวัฒน์ 

กิติสมประยูรกุล

ศ.ดร.วิบูลย์ 

แสงวีระพันธุ์ศิริ

รศ.นพ.วสุวัฒน์ และทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศ.ดร.วิบูลย์ และนิสิตที่ โรงงานผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์

‘ตรีนุช’ออก6ข้อห้ามระหว่างรมต.ลงพื้นที่
ภาพรวมต้องไม่เอิกเกริก-ละเว้นป้ายต้อนรับ-ไม่กระทบการเรียนการสอนเด็กงดของขวัญ
ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” แบ่งพื้นที่ 3 สายให้ 

2 รมช.ศธ.ช่วยตรวจงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝ่ังอันดามัน ก่อนประชุม ครม.สัญจร 15- 

16 พ.ย. ลั่นให้นโยบายผู้บริหารสถาน

ศึกษาในพื้นที่ 6 ข้อต้องไม่กระทบการเรียน

การสอน ไม่เป็นภาระในการต้อนรับ เน้น

ประหยัดงดแผ่นป้าย และรายงานข้อมูล/

การนำาเสนอข้อมูล กระชับ ตรงประเด็น ไม่

ต้องจัดของฝากหรือของที่ระลึก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลกำาหนดการลงพื้น

ที่ติดตามการดำาเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 

ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (กระบี่ 

ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ระหว่าง

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 นั้น กระทรวง

ศึกษาฯ ได้แบ่งสายการตรวจราชการ ซึ่งสาย

แรกนำาโดยตน ช่วงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 

จะประชุมหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา

จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามนโยบายรัฐบาล

และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน รวมทั้งติดตาม

ความก้าวหน้าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ และการให้บริการช่วยเหลือ

ประชาชน โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

(Fix It Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

อำาเภอเมืองกระบี่ จากนั้นช่วงบ่ายจะเยี่ยม

บ้านนักเรียน ตามโครงการปรับบ้านเป็น

ห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่เป็นครูของสังกัด

สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

และตรวจติดตามการเรียนการสอนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรับฟัง

ปัญหาจากชุมชนโดยรอบโรงเรียนบ้านคลอง

ม่วง อำาเภอเมืองกระบี่

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สายที่ 2 

นำาโดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.  

ช่วงเช้าจะลงพื้นท่ีติดตามการดำาเนินงาน

ตามนโยบายวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยา 

ศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการ

อาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชา

พาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ 

สาขางานเทคโนโลยีการท่องเท่ียว เยี่ยม

ชมห้องเรียน ห้องสปา และห้องฟิตเนส ที่

วิทยาลัยเทคนิคพังงา ส่วนช่วงบ่ายร่วม

ติดตามภารกิจกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า สายที่ 3 

นำาโดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.

จะลงพื้นที่ 2 วัน คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 

จะติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ NFE 

Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสของ

พื้นที่จังหวัดระนอง และติดตามผลการ

ดำาเนินงานของสำานักงานส่งเสริมการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) จังหวัดระนอง ที่ กศน.

อำาเภอกะเปอร์ จากนั้นไปเยี่ยมบ้านผู้

พิการที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาของ กศน.

ในอำาเภอสุขสำาราญ จากนั้นจะไปเยี่ยม

บ้านผู้พิการที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาของ 

กศน.ในจังหวัดพังงา รวมทั้งตรวจเยี่ยมการ

จัดการเรียนการสอนโรงเรียนประจำาภายใต้

สถานการณ์ โควิด-19 ณ โรงเรียนประกอบ

ธรรมอิสลาม อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

ส่วนวันท่ี 15 พ.ย. ช่วงเช้าจะติดตามการ

ดำาเนินงานตามนโยบาย และการจัดการ

ศึกษาสำาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ใน 5 จังหวัดกลุ่มอันดามัน ณ สำานักงาน 

กศน.จังหวัดกระบี่ และประชุมติดตามการ

จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียน

สังข์ทองวิทยา รวมถึงเปิดศูนย์การเรียนรู้

ทุกช่วงวัยตำาบลเหนือคลอง และห้องสมุด

เคลื่อนท่ีสำาหรับชาวตลาด ตามโครงการ

พระราชดำาริฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย 

อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

“ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ดิฉันพร้อม

ด้วย 2 รมช.ศธ.จะเข้าร่วมการประชุมคณะ

รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้ง

ที่ 1/2564 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา

กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้

ในการลงพื้นที่ดิฉันขอให้คำานึงถึงมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่าง

เคร่งครัด และได้กำาชับให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ตามนโยบายในการลงพื้นที่ตรวจราชการ 6 

ข้อ คือ 1.จัดบุคลากรเข้าร่วมโดยให้มีผล 

กระทบต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด 2.การ 

ลงพื้นท่ีต้องไม่เป็นภาระของหน่วยงานใน 

การต้อนรับ 3.ดำาเนินการโดยประหยัดเท่าที่

จำาเป็นและเรียบง่าย 4.งดแผ่นป้ายที่ ไม่จำา 

เป็นในการต้อนรับ 5.การรายงานข้อมูล/

การนำาเสนอข้อมูลให้กระชับและตรงประ 

เด็น 6.ไม่ต้องจัดให้มีของฝากหรือของที่ระ

ลึก” รมว.ศธ.กล่าว.

‘คุณหญิงกัลยา’คิกออฟ‘โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ’
ศึกษาธิการ • “คุณหญิงกัลยา” คิกออฟ 

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ที่ รร. 

ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา หวังยกระดับ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กเทียบ

เท่า รร.จุฬาภรณฯ เตรียมขยายผลไปยัง 

รร.ระดับอำาเภออีกกว่า 20 แห่ง

ที่ โรงเ รียนม่วงสามสิบอัมพวัน

วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี คุณหญิงกัลยา 

โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิด

งาน “คิกออฟโครงการวิทยาศาสตร์พลัง

สิบ” พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า ตาม

ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำาเนินโครงการ

วิทยาศาสตร์พลังสิบระยะ 10 ปี วงเงินงบ

ประมาณกว่า 9,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนา

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาครู 

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติ

การให้กับโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้

นักเรียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาส

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ที่เน้นการปฏิบัติจริง เชื่อมโยง

กับชีวิตประจำาวัน มีโอกาสใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์การทดลองและห้องปฏิบัติการที่

ทันสมัย เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ที่เน้น

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการขับ

เคลื่อนโครงการดังกล่าวในทุกมิติ ทั้งด้าน

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา

ครู ผู้บริหาร นักเรียน และการสนับสนุน

อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้กับโรงเรียนใน

โครงการ

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า สำาหรับ

การคิกออฟโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ในครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่สำาคัญอันหนึ่งของ

โครงการท่ีแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการ

พัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ในพื้นที่ทั่วประเทศให้เกิดโอกาสการพัฒนา

อย่างเท่าเทียม ซึ่งโรงเรียนม่วงสามสิบ

อัมพวันวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระดับอำาเภอ ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ

ในการเตรียมความพร้อมให้เป็นศูนย์

อบรมพัฒนาขยายผลการจัดการเรียนรู้

ตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบให้กับ

โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

อีก 10 แห่ง ซึ่งในโครงการวิทยาศาสตร์

พลังสิบมีโรงเรียนศูนย์อบรมพัฒนาขยาย

ผลที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำาเภอ

มากกว่า 20 แห่งที่จะได้รับการพัฒนาให้มี

คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนประจำาจังหวัด

หรือโรงเรียนชั้นนำาของประเทศไทยต่อ

ไป เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้

นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองด้วย

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีอย่างมีความสุข เกิดสมรรถนะ

ที่สำาคัญในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เชื่อมโยงแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สร้างคุณค่าให้กับตนเอง

“การคิกออฟโครงการวิทยาศาสตร์

พลังสิบท่ีจัดขึ้นในครั้งน้ี เป็นการแสดง

จุดเริ่มต้นและความมุ่งมั่นตั้งใจของดิฉัน

และผู้บริหารกระทรวงศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงผู้บริหารเครือข่ายความร่วมมือของ

โครงการทุกท่านในการนำาเสนอตัวอย่าง

กิจกรรมการเรียนที่เน้นการพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะสำาคัญผ่านกระบวนการ

หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอด

จนอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่

จะเกิดขึ้นในโครงการ เพื่อจะพัฒนาให้ได้

มาตรฐานทัดเทียมกับคุณภาพของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ เป็นพี่เลี้ยงในการดำาเนินการ

และการพัฒนาครู” รมช.ศธ.กล่าว.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

รรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าร้ายว่า “สู้ไป กราบไป”..”

แต่ข้อเท็จจริงคือในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย คน

ของพรรคเพื่อไทย สมาชิกพรรค เดินเข้าออกคุกตะราง

เป็นว่าเล่น 

ส่วนคนอื่นๆ ที่กล่าวหาพวกเรา ยังไม่เคยเห็นว่าต้องเผชิญ

ทุกข์เหมือนพวกเราเลย ก่อนกล่าวหาใครส่องกระจกดูตัวเองก่อน”

นี่..เป็นข้อความของคุณภูมิธรรม เวชยชัย คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย ที่เขียนลงทวิตเตอร์

ส่วนตัว

ซึ่งก็เข้าใจได้ถึงอารมณ์-ความรู้สึก แต่ถามหน่อยเถอะ ที่ 

“เดินเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น” น่ะ เป็นการเข้า (คุก) เพราะต่อสู้เพื่อ

ประชาธิปไตย หรือเดินเข้า-ออก..

เพราะถูกศาลตัดสินว่า “โกง” กันแน่..หือ?

ไม่ต้องตอบก็ได้ แต่เมื่อจะยึดหลัก “สู้ไป กราบไป” ก็อย่า

วอกแวกให้เสียบุคลิก เสียแนวร่วม นี่ไม่ได้จะบอกคุณภูมิธรรม แต่

อยากฝากไปถึง “เขา” คนนั้น..

 ก็..คนที่ทำาเป็นเสียงดังอยู่ในคลับเฮาส์นั่นแหละ!

เออ..และนู้นก็ “สู้” เหมือนกัน ผมหมายถึงคุณเพ็ชรทาย วงษ์

คำาเหลา หรือ “หม่ำา จ๊กมก” ท่ีอดีตเคยเป็นผู้บริหาร-นายทุนค่ายเพลง 

“ลำาน้ำาชี” มาก่อน แต่ด้วยอ่อนประสบการณ์หรืออย่างไร..

เจอใครถาม “ลำาน้ำาชี” เป็นไงบ้าง? คุณหม่ำาจะตอบแบบ

มั่นใจ.. “ไหลลงอ่าวไทย ออกไปอ่าวตังเกี๋ยเรียบร้อยแล้ว”!

นั่นหมายถึง “ลำาน้ำาชี” เจ๊ง-ปิดบริษัทลงอย่างถาวร หลังจาก

ที่ได้ออกผลงานเพลง-ศิลปินมาแค่ไม่กี่ชุด แต่จากความล้มเหลว 

คุณหม่ำากลับได้วิชา-ประสบการณ์อยู่มากโข 

และด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวนี้กระมัง เมื่อ “เสี่ยตา” 

คุณปัญญา นิรันดร์กุล-ทีมผู้บริหารเวิร์คพอยท์ ได้ตัดสินใจ..

 มอบ “ยุ้งข้าวเรคคอร์ด” ค่ายเพลงใต้ชายคาให้ คุณหม่ำาก็

ตอบรับเป็น CEO ผู้บริหาร-จัดการเบ็ดเสร็จ-เด็ดขาดแบบไม่ลังเล!

ใครจะสบปรามาสอย่างไรก็ช่าง สำาหรับผมมองว่า “เสี่ยตา” 

มองทะลุ เพราะที่ผ่านมาแม้ยุ้งข้าวฯ จะมีนักร้อง-ศิลปินคุณภาพที่

ผ่านการคัดกรองมาจากเวทีไมค์ทองคำา 

กระน้ัน จุดอ่อนก็อยู่ตรงไม่มีผู้มากประสบการณ์ในการ “เลือก

เพลง” ให้เข้ากับร่องเสียงของนักร้อง!

อาจมีคนสงสัย..เอ้า แล้วครูสลา คุณวุฒิ ก็นั่งอยู่ตรงนั้น 

ทำาไมไม่เขียนเพลงให้นักร้องล่ะ เพราะเป็นผู้ที่ “ปั้นดินเป็นดาว” 

มาไม่รู้จะกี่ดวง..

คำาตอบ.. ครูสลานั่งตรงนั้นแต่เฉพาะเก้าอี้ “กรรมการตัด 

สิน” แต่ด้วยสัญญิง-สัญญาที่ผูกมัดอยู่กับแกรมมี่โกลด์ ห้ามไม่ให้

แต่งเพลงให้กับศิลปินค่ายอื่น!

ครูสลาน่ะ ผมเดาว่าอยากจนมือสั่นแหละที่จะเขียนเพลงให้

กับเด็กๆ ที่เขาเป็นคนคัดมากับมือ-ฟังมากับหู แต่ด้วยมารยาทก็ไม่

อาจทำาอย่างใจต้องการได้

การได้คุณหม่ำานั่งบริหารจึงเหมือนเป็นการ “เปิดทาง” ให้

เพลงหลากหลายแนวไหลเข้าสู่ยุ้งข้าวฯ ด้วยเพราะตัวผู้บริหารมี

สายสัมพันธ์อันดีกับนักแต่งเพลงอย่างกว้างขวาง..

ต้องการแนวไหน-แบบไหน เพื่อให้เข้ากับนักร้อง นักแต่งก็

พร้อมและเต็มใจ!

อย่ากระไรเลย..เอาเพลง “คนลวงรัก” ที่ทิดเซียงเคยร้อง

ประกอบหนัง “แหยมยโสธร” มาให้ “จ่อย รวมมิตร” ร้อง..

ไม่ดังให้รู้ ไป!.

‘ยุ้งข้าวเรคคอร์ด’โฉมใหม่

“พ

• แอนชิลี สก็อต เคมมิส มิส

ยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุด ที่เตรียม

แท็กทีม ทารีน่า โบเทส และ มด-

นันทิยา สุวรรณแสวง รองอันดับ 1 

และรองอันดับ 2 มาร่วมแชร์เคล็ดลับ

การสร้างความมั่นใจให้สาวๆ มั่นใจ

ในความงามในแบบของตัวเองที่งาน 

“Central The Sensation of Beauty” พร้อมพบกับ

ไฮไลต์ โชว์พิเศษจากนักร้องสาวสไตล์ โดดเด่น วี-วิ

โอเลต วอเทียร์ ที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.เป็นต้น

ไป ณ “Beauty Galerie” ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

• Joel Corry (โจเอล คอร์รี) ดีเจและ

โปรดิวเซอร์รุ่นใหม่มาแรงของเกาะอังกฤษ ที่เคยเข้า

ชิงรางวัล BRIT Awards มาแล้ว จับมือศิลปินสาว 

Mabel (มาเบล) ทำาเพลงป๊อปใสๆ ดนตรีโดนใจ “I 

Wish” ส่งท้ายปี 2021 ถือเป็นเพลงที่เอาเสน่ห์เฉพาะ

ตัวของสองศิลปินรุ่นใหม่แห่งเกาะอังกฤษมาผสมผสาน

กันได้อย่างลงตัว สามารถชมมิวสิกวิดีโอแบบเน้ือร้องได้

แล้วทาง YouTube: Joel Corry โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค

• ประกาศปิดรับสมัครออดิชัน (Audition) 

ศิลปินฝึกหัดครั้งแรกเป็นที่

เรียบร้อย สำาหรับ YG’’MM 

(วายจีเอ็มเอ็ม) เรียกได้ว่า

กระแสดีเกินคาด ดูได้จาก

จำานวนคนที่สมัครกันเข้ามาถล่ม

ทลายเฉียด 6 หมื่นคน นับเป็น

ยอดผู้สมัครที่มีจำานวนสูงที่สุด

เป็นประวัติการณ์ของการเปิดรับสมัครออดิชันศิลปิน

เท่าที่เคยมีมา นอกจากไทยแล้วยังมีผู้สมัครจากทั่วทุก

มุมโลกเข้าร่วมสมัครออดิชันครั้งนี้รวมถึง 93 ประเทศ 

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้รับการติดต่อ

กลับจาก YG”MM เป็นรายบุคคลต่อไป

• (ต่อ) สำาหรับใครที่สมัครเข้ามาออดิชันไม่ทัน

ในครั้งแรกนี้ ให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรอการเปิดรับ

ออดิชันครั้งถัดไปในปีหน้า 2565 ซึ่งจะมีรายละเอียด

หรือกำาหนดการในการเปิดออดิชันอย่างไรนั้น ต้องคอย

ติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.

ygmmofficial.com และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ทั้ง 

https://www.facebook.com/YGMMOFFICIAL/ และ 

Instagram : @YGMM_OFFICIAL

 มักเกิ้ล

อเป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้

กับความกลัว ความกังวล 

และเข้มแข็งให้ได้มากที่สุด 

สำาหรับนางแบบ-นักแสดงสาว คาริสา 

สปริงเก็ตต์ ที่ล่าสุดโพสต์ถึงช่วงเวลาที่

คุณพ่อป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ ต้องพา

ส่งโรงพยาบาลกลางดึก ตนเองในวัย 

23 ปี ต้องเป็นเสาหลักของที่บ้าน และ

ต้องตัดสินใจทุกอย่างอย่างรอบคอบ

ที่สุด พร้อมขอบคุณคุณหมอและทุกคน

ที่ช่วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

“ตัดสินใจอยู่หลายวันว่าจะ

โพสต์เรื่องนี้ดีไหม เพราะไม่ไช่เรื่อง

ราวรื่นเริง แต่ก็คิดกับตัวเองว่านี่แหละ 

ชีวิตที่จริง เลยขอโพสต์เรื่องราวนี้

บันทึกไว้นะคะ

คืนวันพุธที่ผ่านมา คุณพ่อหนูได้มีการแน่นหน้าอก เหนื่อย 

จนต้องขับรถไปที่โรงพยาบาลกลางดึก และคุณอาจารย์หมอตรวจ

พบว่าคุณพ่อเส้นเลือดหัวใจตีบ ด้วยวัย 23 ของหนู หนูทั้งกลัว ทั้ง

กังวล แต่หนูโชคดีที่ดึงสติตัวเองไว้ได้ ว่าเราไม่มีเวลามาเล่นกับ

ความรู้สึกนี้ หนูต้องเป็นเสาหลักของความรู้สึกให้คนที่บ้าน ทั้ง

คุณพ่อและคุณแม่ หนูต้องตัดสินใจทุกอย่างอย่างรอบคอบ และ

เหมาะกับตัวคุณพ่อหนูมากที่สุด 

ต้องยิ้ม (ทั้งๆ ที่ขี้แง ต้องสร้าง

ความมั่นใจให้กับพ่อแม่ว่าทุกอย่าง

จะโอเค)

ในอีกความโชคดี หนูขอบคุณ

หมอหมีจากใจ ใต้ความเข้มแข็งนี้ หมอ

หมีคือที่ปรึกษาที่ดีมากๆ หมอหมีหา

คำาตอบทุกข้อสงสัยให้หนู เป็นที่พึ่ง

ทางจิตใจให้เด็กวัย 23 มากๆ รับ

โทรศัพท์หนู 24 ชั่วโมง ช่วย

หนูหาทางออกของปัญหานี้ รักคุณหมอมากๆ นะคะ และอีกคนที่หนู

อยากจะขอบคุณเลยคือ แม่ก้อยรัช! ขนาดต้องปั๊มนมเลี้ยงลูกรับบท

ภรรยา ก็รีบโทร.หาหนู ถามถึงปัญหา ช่วยติดต่อคุณหมอที่เหมาะ

กับเคสของคุณพ่อ ทำาให้หนูม่ันใจ และมีความหวัง จนได้หมอสุเทพ 

และคุณหมอกิตติ มาทำา pci ให้คุณพ่อ และทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี 

ปลอดภัย คุณหมอท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเก่งมากๆ ใจดีมากๆ 

ครอบครัวหนูขอบคุณคุณหมอสุเทพมากๆ สำาหรับส่ิงท่ีคุณหมอให้

กับครอบครัวเรานะคะ รวมถึงพ่ีๆ พยาบาลช้ัน 6 และช้ัน 7

สุดท้ายเรื่องนี้ คุณพ่อและคุณแม่หนูเก่งมากๆ เลย พ่อ

แม่รู้อยู่แล้วว่าหนูรักเขา

มากแค่ไหน ไม่ต้องอวย

เลย และทุกเรื่องราว

ชีวิต ก็จบที่ว่า หนูโชค

ดีเหลือเกินที่มีเพื่อน มี

พี่ๆ มีคนรักที่ดี คน

รอบตัวที่คอย

ดูแล ปกป้อง 

เป็นกำาลังใจให้

หนูโดยที่ไม่เคย

ต้องเอ่ยปากขอเลย 

ขอบคุณทุกข้อความ

ที่ทุกคนส่งหาหนูนะคะ

ที่อยากโพสต์เรื่องนี้ เพราะก็อยากเป็นกำาลังใจให้คน

ที่ผ่านมา ว่านี่แหละชีวิต นี่แหละของจริง หนูโพสต์แต่อา

หารอร่อยๆ ที่เที่ยวสวยๆ งานที่ดี กลัวจะเป็นตัวอย่างที่ทำาให้

เด็กวัยรุ่นที่ติดตามหนูติดภาพ และคิดว่านี่แหละ ชีวิตที่อยาก

ได้อยากมี นี่แหละชีวิตที่ดี จริงๆ ไม่เลยค่ะ ชีวิตที่มีความสุข

ที่สุดสำาหรับหนู คือผ่านเรื่องราวต่างๆ และเราเรียนรู้อะไรจาก

มัน เรามองเห็นอะไรบ้าง นั่นแหละความสุขที่ได้เกิดมาอย่าง

ปกติ พอดี ขอบคุณที่อ่านกันจนจบนะคะ ขออวยพรให้ทุกคน

มีความสุข สมหวัง มีสติ สมาธิ สู้กับทุกเรื่องเลยนะคะ love 

you #Daddyกลับบ้านแล้ว”.

ซีรีส์เกาหลีระทึกขวัญ • iQiyi (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำา นำาเสนอคอน

เทนต์คุณภาพที่หลากหลายอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมเสิร์ฟ 

“Happiness” ซีรีส์เกาหลีแนวระทึกขวัญเรื่องใหม่ ที่ชวนลุ้นไปกับเรื่องราวการเอาชีวิตรอด

จาก “โรคระบาดใหม่” พร้อมสะท้อนปัญหาสังคมที่ถูกแบ่งชนชั้น นำาแสดงโดย “ฮัน ฮโยจู” 

จาก ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ และ “พัค ฮยองชิก” จากซีรีส์ วุ่นรักทายาทพันล้าน พร้อมด้วย

ผู้กำากับฝีมือดี “อัน กิลโฮ” เข้าร่วมงาน.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ถื

อ็ด ชีแรน ยอมรับว่า แม้ตนจะประสบ

ความสำาเร็จ กลายเป็นหนึ่งในนักดนตรี

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก แต่บอกได้เลยว่า

มีศิลปินหลายคนที่อยากเห็นเขาล้มเหลว ซึ่งก็มี

เพื่อนศิลปินเพียงไม่คนเท่านั้นที่เอาใจช่วยเขา

จริงๆ 

ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุด นักร้องเจ้าของ

เพลงดัง Shape Of You วัย 30 กล่าวว่า “ในแง่

ของคนที่เข้าใจผมจริง อยากให้ผมประสบความ

สำาเร็จจริงๆ อันที่จริงผมรู้ว่ามีศิลปินมากมาย 

เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำาได้ก็จะเย้ยหยัน และ

ต้องการให้ผมล้มเหลว”

หลังการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของเขาที่ชื่อ 

Equals เมื่อเดือนตุลาคม เขาบอกอีกเพิ่มเติม

ว่า “มีเพียง สตอร์มซี, โปรดิวเซอร์ เฟรเซอร์ ที 

สมิธ, เดฟ กับเอลตัน จอห์น เท่านั้นที่ส่งอีเมล

มาหาเกี่ยวกับอัลบั้มนี้”

เอ็ดพูดผ่านพอดแคสต์ Halfcast ว่า “ใน

ตอนนี้มีศิลปินเยอะแยะมากมายที่ต้องการให้ผม

ล้มเหลว แต่พวกเขาจะไม่บอกผมแน่ ผมรู้แล้ว

กัน ผมอยู่ใกล้ๆ กับพวกเขาเหล่านี้ และได้ยินมา

หลายอย่าง”

เอ็ดกล่าวชื่นชมสตอร์มซี แรปเปอร์เพื่อน

ซี้วัย 28 ที่เขาเคยร่วมงานมาแล้ว 2 ครั้ง

“สตอร์มซีเป็นคนจิตใจดีที่สุดเท่าที่ผมรู้ 

จัก เขาเป็นคนที่ดีใจมากๆ กับความสำาเร็จของ

ผม”

“ผมไม่สามารถมองข้ามสิ่งที่เขาทำา เพราะ

ผมไม่ได้มีเพื่อนที่เป็นศิลปินดังมากมายอะไร 

ผมมีคนรู้จักมากมายและคนที่ออกไปเที่ยวด้วย

กัน แต่สำาหรับ     

สตอร์มซี ผมเห็น

เขาเป็นพ่ีน้อง”

เอ็ด

ยังบอกด้วย

ว่า อัลบั้มใหม่

ของเขายังโดน

สื่อวิจารณ์

เละ “พวกนัก

วิจารณ์เพลงนี่

โคตรเกลียดผม

เลย”

“ทุก

คนตั้งธงไว้

แล้ว พออัลบั้ม

ของผมออก

มาก็กลายเป็น

มหกรรมของการดูถูกที่พวกเขาขว้างปาเข้าใส่ 

เหมือนอย่างกับว่าแข่งกัน ใครสามารถถล่มผมได้

ดีที่สุดเลยก็ว่าได้”

เอ็ดยังเอ่ยถึงเอลตัน จอห์น ศิลปินรุ่น

อาวุโสด้วยว่า มักโทร.หาเขาอยู่เป็นประจำา หลัง

จากที่เขาได้เป็นคุณพ่อบ้างแล้ว

เอ็ดได้ลูกคนแรกคือ ไลรา แอนตาร์ติกา 

ซีบอร์น ชีแรน เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว กับ

ภรรยา เชอร์รี ที่แต่งงานกันเมื่อปี 2018

“ตอนที่ผมได้ลูกสาว เขาจะต้องโทร.หาผม

สัปดาห์ละครั้ง เพื่อเช็กว่าผมเป็นอย่างไรบ้างกับ

การเป็นคุณพ่อมือใหม่”

“ตอนที่เพื่อนของผมเสียชีวิตไป เขาเริ่ม

โทร.หาผมทุกวันเพื่อเช็กผมอีก ดังนั้นเราคุยกัน

อยู่ตลอดเวลา เช้านี้ก็ได้คุยกัน และผมก็จะได้คุย

กับเขาอีกในวันพรุ่งนี้”.

เ

‘คาริสา’เผยในวันที่ต้องเป็นเสาหลัก

กับเหตุการณ์หามคุณพ่อแอดมิตด่วน!

Maximillianกับหลายคำาถามวัยเด็ก

ผ่านเดบิวต์อัลบั้ม‘Too Young’ 

ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วสำาหรับเดบิวต์

อัลบั้ม “Too Young” ของศิลปินหนุ่มวัย 22 

จากโคเปนเฮเกน ที่มาถ่ายทอดถึงเรื่องราวที่

เกิดขึ้นจริงในชีวิตวัยเด็ก ผ่านเพลงทั้งหมด 

11 เพลง ที่บอกเล่าทั้งประสบการณ์ตรง 

ปัญหาวัยรุ่น มิตรภาพ และความรัก

“Maximillian” กล่าวว่า “ผมสงสัยมา

ตลอดว่าทำาไมผู้ใหญ่ถึงเอาแต่พูดว่า “เธอ

นั้นเด็กเกินกว่าจะเข้าใจ” ยิ่งโดยเฉพาะผม

จะได้ยินคำาพูดแบบนี้ในสถานการณ์ที่ผม

ต้องการคำาตอบจริงๆ สำาหรับผมความรู้สึกก็

คือความรู้สึก ไม่เกี่ยวกันหรอกว่าคุณจะอายุ 

50 ปี หรือ 5 ขวบ เพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ เราก็

ต้องพบกับความเจ็บปวดไม่ต่างกัน”

ชื่อของ “Maximillian” ถูกจดจำาในฐานะศิลปินระดับ

โลก พลิกผันจากเด็กวัยรุ่นธรรมดาสู่นักแต่งเพลงสุดแสน

จริงใจ เขาเป็นที่จับตามองตั้งแต่เดบิวต์ครั้งแรกเมื่อตอน

อายุ 17 ปี กับเสียงที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ 

และหลังจากปีที่แล้วเขาได้ปล่อยเพลง “Beautiful 

Scars” ที่ปัจจุบันมียอดสตรีมบน Spotify มากกว่า 100 

ล้านครั้ง และยังติดอันดับ 1 เพลงฮิตในประเทศฟิลิปปินส์ 

มากไปกว่านั้น “Maximillian” ยังเป็นศิลปินเจ้าของ

รางวัล Triple-Platinum Certification อีกด้วย ซึ่งเพลงฮิต

ของเขานั้นก็ได้มาจากประสบการณ์จริงของเด็กธรรมดาคน

หนึ่ง ที่อยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตและต้องเผชิญกับ

ความเลวร้าย 

“เพื่อนสนิทของผมนั้นอยู่ในจุดที่ผมเข้าใจดี                                                           

เพราะผมเคยผ่านมันมาแล้ว เหมือนเขาหลงทางและ

ตัดสินใจทุกอย่างผิดไปหมด ในตอนที่ชีวิตผมอยู่ในช่วง

เวลาลำาบาก เขาคือคนที่อยู่ข้างผม ผมเลยเขียนเพลง 

“Turn Around” สื่อความหมายถึงเขา และผมคิดว่ามัน

เหมาะที่จะเป็นเพลงแรกในอัลบั้มของ

ผมที่สุด”

เพลงหลักในของอัลบั้ม “Too 

Young” คือเพลง “Mirror” ที่เป็น

เหมือนเพลงสำาหรับการตามหาตัวตน

ของตัวเองประกอบกับเสียงเพลงอัน

น่าตื่นเต้น 

“Maximillian” กล่าวว่า “เรา

ต้องการทำาอัลบั้มที่เพลงหนึ่งจะเชื่อม

ต่อกับอีกเพลง มีความสอดคล้อง แต่

ก็ยังคงความหลากหลาย ผมนั้นได้

ลองทำาเพลงแนวใหม่กับอัลบั้มนี้”

อีกหนึ่งความพิเศษในครั้งนี้คือ เขาได้ทำางานร่วมกับ

โปรดิวเซอร์ “Marco Twellmann” ที่เขารู้จักกันมาตั้งแต่

แรกเริ่มทำาเพลง ที่เล่าเกี่ยวกับความรักของเด็กวัยรุ่นใน

วัย 20 ปี 

“อัลบั้มนี้จะสะท้อนถึงตัวผมเองและจุดที่ผมยืนอยู่

ตอนนี้ ผมเป็นคนที่รักแบบไม่มีสติ อย่างเพลง “With You” 

ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการหมดหวังในความรัก ตอนที่คุณ

รู้สึกสับสนและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ความรักนั้นเป็นทั้ง

เพื่อนรักและศัตรูแสนร้ายกาจ”

เพลง “Beautiful Scars” นั้นประสบความสำาเร็จ

อย่างมาก เป็นเพลงที่ส่งผลให้เขากลายเป็น 1 ในท็อป 5 

ศิลปินเดนิชที่มียอดสตรีมมากที่สุดในโลกบน Spotify เพลง

แรกที่ปล่อยออกมาอย่าง “Love Like This” นั้นเป็นเพลง

ฮิตใน Playlist: NMF ในหลายประเทศ และถึงแม้ว่าทั่ว

โลกต่างหยุดยิ่งจากสถานการณ์ โควิด แต่ “Maximillian” ก็

ยังคงสามารถขยายฐานแฟนเพลงป๊อปออกไปได้มากขึ้น

เรื่อยๆ และเป็นอีกหนึ่งศิลปินดาวรุ่งหน้าใหม่อีกคนที่น่า

จับตามองมากที่สุด.

linkthaipost@gmail.com

‘ศิลปินหลายคนอยากเห็นผมล้มเหลว’

‘ชีแรน’เชื่อในวงการมี ไม่กี่คนที่จริงใจ

แรปเปอร์ เดฟ สตอร์มซี (ขวา)

เอลตัน จอห์น (ซ้าย)
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวเดือน แยมบัว กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปราก ตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  ธันวาคม  เวลา .  นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร อง รองขอ ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา หมาย

เหตุ

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี เลขท่ีดิน  ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน เน้ือท่ี  ไร  งาน  /  ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

โรงจอดรถ 

- นายประทีป เมืองลือ ,  บาท (ณ วันท่ี 

 กรก าคม )

-

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ เลขที่ดิน  ตําบลอุโมงคอําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน เนื้อที่  ไร  /  ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

บานชั้นเดียวและเลาไกชน 

- นายประทีป เมืองลือ ,  บาท (ณ 

วันท่ี  มิถุนายน 

)

-

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่  เลขที่ดิน  ตําบลอุโมงค อําเภอ

เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เนื้อที่  งาน  /  ตารางวา 

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

,  บาท (ณ วันท่ี 

 ธันวาคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาอุตรดิตถ เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นางสาวเดือน แยมบัว 

หรือนางสาวเพ็ญสิณี แยมบัวจรัส

- นางสาวเดือน แยมบัว 

หรือนางสาวเพ็ญสิณี 

แยมบัวจรัส

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ประเภทออม

ทรัพย สาขาบิกซีลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายพงศธนัน

ทน เมืองลือ

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซีลําพูนเลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นางสาวกัญณรัช เมือง

ลือ เพ� อเด็กหญิงภัสสรา เมืองลือ 

- นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ เพ� อเด็กหญิง

ภัสสรา เมืองลือ

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายพงศธนันทน 

เมืองลือ และนางสาวกัญณรัช เมืองลือ 

- นายพงศธนันทน 

เมืองลือ และนางสาว

กัญณรัช เมืองลือ

,  บาท (ณ วันท่ี 

 กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นางสาวกัญณรัช เมืองลือ 

- นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ

,  บาท(ณ วันท่ี 

 กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซีลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี รานวันวาน  โดย

นางสาวกัญณรัช เมืองลือ 

- รานวันวาน  

โดยนางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ

, .  บาท 

(ณ วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย 

สาขาบิกซีลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ 

- นางสาวกัญณรัช 

เมืองลือ

.  บาท (ณ วันท่ี  

กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายธีรพนธ บุตร

จินดา

- นายธีรพนธ บุตรจินดา , .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายธีรพนธ บุตร

จินดา 

- นายธีรพนธ บุตรจินดา , .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาเมืองลําพูน เลขที่

บัญชี  ช� อบัญชี นายธิติพงษ ทิศสัก 

- นายธิติพงษ ทิศสัก .  บาท (ณ วันท่ี 

 กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี วาที่ ร.ต. ธิติพงษ 

ทิศสัก 

- วาที่ ร.ต. ธิติพงษ 

ทิศสัก

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นางสาวทานตะวัน 

ทิพยประโชค 

- นางสาวทานตะวัน 

ทิพยประโชค

, .  บาท (ณ วัน

ท่ี  กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายวิษณุ โชคกิจ

- นายวิษณุ โชคกิจ              , .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายวิษณุ โชคกิจ

- นายวิษณุ โชคกิจ , .  บาท 

(ณ วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายเกรียงไกร ทิพย

ประโชค 

- นายเกรียงไกร 

ทิพยประโชค

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลําพูน) เลขที่บัญชี  ช� อ

บัญชี นายเกรียงไกร ทิพยประโชค 

- นายเกรียงไกร 

ทิพยประโชค

, .  บาท (ณ 

วันท่ี  กรก าคม 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายปรเมทย ปารมี 

- นายปรเมทย ปารมี ,  บาท (ณ วันท่ี 

 กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี ลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายวรรณชนะ สุภา

โขง 

- นายวรรณชนะ 

สุภาโขง

,  บาท (ณ วันท่ี 

 กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาบิกซี หางดง เลขท่ีบัญชี  ช� อบัญชี นางสาวสุวนันท ตาคํา 

- นางสาวสุวนันท ตาคํา .  บาท (ณ วันท่ี 

 กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาลําพูน เลขที่บัญชี  ช� อบัญชี นายปริญญา สายปน 

- นายปริญญา สายปน .  บาท (ณ วันที่ 

 กรก าคม )

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาชางเผือก เชียงใหม  เลขท่ีบัญชี  ช� อบัญชี นางเพชร ปาลี 

- นางเพชร ปาลี .  บาท (ณ วันที่ 

 กรก าคม )

-

รวมทรัพยสินทังสิน าํนวน  รายการ รวมราคาประเมินทังสินประมาณ  บาท  (สองลานสามแสนสาม ม นส่ีพัน ารอย ก

สิบ าบาท กสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสง พนักงานอัยการย นคํารองตอศาลเพ อ ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวเดือน แยมบัว กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายคีรีมาศ สุขประสงค)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายนิรุตต์ิ สาคร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปราก ตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา 

 วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  มกราคม  เวลา .  นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร อง รองขอ ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

สรอยคอทองคํา นํ้าหนัก 

.  กรัม

 เสน นายนิรุตต์ิ 

สาคร

,  บาท 

(ณ วันที่  

กรก าคม )

-

สรอยคอทองคํา น้ําหนัก 

.  กรัม

 เสน นางสาว

อังคณา 

สุขแจม

,  (ณ วัน

ที่  กรก าคม 

)

รวมทรัพยสินทังสิน าํนวน  รายการ  บาท (สาม ม นสองพันเการอยย่ีสิบสอง

บาท วน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสง พนักงานอัยการย นคํารองตอศาล

เพ อ ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนิรุตติ สาคร กับพวก

         พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ป ิบัติหนาที่           

ผูอํานวยการกองคดี 

(นางสาวป ิมา รุงนาค)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

กรุงศรี คอนซูมเมอร ผูนําธุรกิจบัตร

เครดิตและสินเช� อสวนบุคคล นําโดย ณ

ญาณี เผือกขํา ประธานกรรมการ กรุงศรี 

คอนซูมเมอร สานตอกิจกรรม “นิว นอรมอล, 

มอร มันนี่ ซีซั่น 2” แนะนําเคล็ดลับการ

บริหารการเงินในรูปแบบไลฟสตรีมมิ่ง ผาน

เฟซบุกแฟนเพจ กรุงศรี คอนซูมเมอร โดย

รวบรวมคําแนะนําและเคล็ดลับดีๆ ดานการ

บริหารการเงินในยุคนิว นอรมอล จากผูบริหาร 

กูรูจากแวดวงธุรกิจ และยูทูบเบอรช� อดัง 

เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วน

บุคคลในรูปแบบใหม ที่เพิ่มความน�าสนใจ

และทันสมัยใหเขากับยุคปจจุบัน เพ� อใหทุกคน

สามารถร วมฝ าวิ กฤตโควิดและมรสุม

เศรษฐกิจไปดวยกัน 

“กรุงศรี คอนซูมเมอร” สานตอเฟซบุกไลฟ “นิว นอรมอล, มอร มันนี่ ซีซั่น 2”

แนะเคล็ดลับการบริหารเงินฝาวิกฤต ‘Covid-19’ จากผูเชี่ยวชาญดานการเงิน

ณญาณี เผือกขํา ประธานกรรมการ 

กรุงศรี คอนซูมเมอร กลาววา “กรุงศรี 

คอนซูมเมอร  เล็งเห็นวาภาวะเศรษฐกิจที่

ซบเซาในปจจุบัน จากวิกฤตโควิด-19 ทําให

คนสวนใหญเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของ

การบริหารการเงิน จึงไดสานตอกิจกรรม

เฟซบุกไลฟ “นิว นอรมอล, มอร มันน่ี ซีซ่ัน 2” 

แคมเปญส� อสารผานโซเชียลมีเดีย เฟซบุก

แฟนเพจ ‘กรุงศรี คอนซูมเมอร (FB: Krungsri 

Consumer)’ เพ� อแนะนําเคล็ดลับดีๆ ในการ

บริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชิญ

กูรูดานการบริหารเงิน และการหารายไดเสริม

จากชองทางใหมๆ มารวมพูดคุยผานไลฟ

สตรีมมิ่ง  เพ� อเสริมสรางความรูทางการเงิน 

ใหคนรุนใหมสามารถปรับตัวใหกาวทันกับ

โลกการเงินและสภาพสังคมที่เปลี่ยนเเปลง

ไปในโลกยุคนิว นอรมอล”

เริ่มตนที่กูรูทานแรก ฟลุค-เกริกพล 

มัสยวาณิช นักแสดง - พิธีกร และนักลงทุน

ผูมากประสบการณ ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการ

ใชเงินอยางไรไมใหพลาดวา สิ่งสําคัญ คือ 

ตองรูจักบริหารกระแสเงินสด การวางแผน

การลงทุน ควรกันเงินสวนหน่ึงเก็บไวในรูปแบบ

เงินสดสําหรับคาใชจายที่จําเปนดวย ในยุค

ที่มีความไมแน�นอนสูงนี้ ควรสํารองเงินไว

สําหรับใชจายยามฉุกเฉินสัก 6-12 เดือน โดย

การเก็บเงิน อาจไมจําเปนจะตองอยูในรูปแบบ

เงินสดอยางเดียว แตอาจเปนการลงทุนใน

สิ่งที่เราชอบ (passion investment) โดย

เลือกเปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง มีมูลคา

เพิ่มขึ้นตามเวลา และเปลี่ยนเปนเงินสด

ไดงาย เชน การเก็บนาฬ�การุนที่สามารถ

ปลอยขายได  ถือเปนการเก็บเงินในอีก

รูปแบบหนึ่ง แถมยังทําใหเกิดความสุขและ

ไดใชงานดวย 

สําหรับคําแนะนําเคล็ดลับพลิกวิกฤต 

ใหกลับมาอยูรอดจาก โคชหนุม-จักรพงษ 

เมษพันธุ เจาของเพจ ‘The Money Coach’  

เผยวา การเปนหนี้ การใชสินเช� อ และชําระ

ไมไหว เปนหนี้ที ่สรางปญหา ถาเปนหนี้

เวลาจะไมเยียวยา อยาอยูเฉย เราสามารถ

พูดคุยได หน้ีเปนระบบคูสัญญา ถามีการเจรจา 

สามารถปรับเง� อนไข และอาจจะรวมหนี้

เปนกอนเดียวเพ� อหาสินเช� อใหม แตการเปนหน้ี

ตองถามตัวเองวาเหน� อยไหม ถาสามารถ

ชําระไดตามกําหนดไดทุกเดือนแบบไม

เหน� อยก็สามารถชําระใหหมดตามสัญญา แต

ถาคิดวาเริ่มไมไหว ควรเริ่มจากลดคาใชจาย

ของตัวเอง อยามองแคเดือนนี้วาเรารอด เรา

ควรมองไปถึงอนาคตวาอีก 3 เดือนขางหนา

เรายังไหวไหม แตถาเราบอกวาจายได แต

ไมเหลือเงินเลย แบบนี้ก็คิดวาไมดีเหมือนกัน 

เทคนิคการเคลียรหนี้ใหหมดไว ตองทํางาน

เพิ่มขึ้นเปน 2 แรง การสรางรายไดเพิ่มใน

ปจจุบันถือวาสําคัญ ถาคุณมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

ก็จะทําใหสามารถปลดหนี้ ไดเร็ว ประคับ

ประคองสถานการณแตตองมองหาโอกาส

อยูเสมอ การใชจายเราควรมองใหละเอียด

เร� องการบริหารการจัดการเร� องเงินไว 6-9 เดือน 

รวมไปถึงการบริหารภาระหนี้สิน แตเช� อวา

ในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอ ยกตัวอยางผมมี

ลูกศิษยเปนหนี้นอกระบบอยู 3 ป ทําธุรกิจ

เสื้อผาตุกตา แตพอมาชวงโควิดเขาปรับจาก

เส้ือตุกตาเปนหนากากอนามัย ตอนน้ีชําระหนี้

สินแถมยังมีเงินเก็บ เขาสรางโอกาสขึ้นมาก็

ทําใหปลดหนี้ ได

ปดทายดวย แมศศิ–ศศิวิไล โสภณ

วิมลสวัสดิ์ Influencer แมและเด็ก และ

การทองเท่ียว ช� อดังจากเพจ “ฉันกลัวท่ีแคบ” 

ใหมุมมองเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเงิน

ภายในบานตามสไตลเเมศศิวา เร่ิมจากตัวเอง

ตอนแรกอยากจะขายกระเปา และบังเอิญ

เปนคนชอบเที่ยว จึงเอากระเปาไปถายรูป

ตามสถานที่ตางๆ และโพสตรูป ก็จะมีคน

พูดถึงสถานท่ีทองเท่ียววาไปท่ีไหนมา สวยมาก 

เลยเริ่มเขียนคอนเทนตแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวจากความรูสึก แตพอชวงโควิด-19 

ระบาด อาชีพของตัวเองคือการทองเที่ยว 

แตเที่ยวไมได จึงทําใหรายไดเปนศูนย ตอง

กลับมานั่งคิดวา จะทําอะไรไดบาง ในเม� อ

รายจายยังมีเทาเดิมแตรายรับเปนศูนย 

กลับมาดูตัวเองวามีทักษะดานไหนบาง แลว

จะเปลี่ยนมาทําอาชีพไดอยางไร แตตองมี

ความกลาและต้ังใจ พอดูแลวรูวาชอบทําขนม 

จึงตัดสินใจทํา มีการวางแผนวาทําอะไรไดบาง 

จะทําทั้งหมดกี่เมนู ทําใหเราไดมาขายขนม

ช� อ “Sasi Homemade” แตจุดเริ่มตนลวนมี

อุปสรรค ตองมีความกลาแลวพาตัวเองออก

มาจากสิ่งนั้น กลาคิดแลวลงมือทํา แตควร

จะเปนสิ่งที่ชอบและทําแลวมีความสุข 

สนใจติดตามสาระดี ๆ และคําแนะนํา

เกี่ยวกับการบริหารการเงิน รวมทั้งกิจกรรม

ที่น�าสนใจเกี่ยวกับความรูดานการบริหารการ

เงิน ไดที่ Facebook: www.facebook.com/

KrungsriConsumer/ 

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ

ไทเกอร) แบรนดแฟชั่นสัญชาติ

ญี่ปุน ยังคงนําเสนอคอลเลกชั่น

รวมสมัยที่ผสมผสานแฟชั่นกับ

กีฬา และมรดกของแบรนดเขา

กับนวัตกรรม

คอลเลกชั่น Autumn & 

Winter 2021 นั้น ไดรับแรง

บันดาลใจจากธรรมชาติอัน

งดงามของเทือกเขาหิมาลัยที่

สูงตระหงานในฤดูหนาว และ

การเดินปาปนเขาที่เฟ� องฟูในป 

1970

คอลเลกชั่นนี้ Andrea Pompilio ได

รวมงานกับ Toyoki Adachi นักออกแบบและ

ผูอํานวยการฝายศิลปของแบรนดกราฟฟก

สิ่งทอ "nowartt" และรวมกราฟฟกของพวก

เขาไวในคอลเลกชั่น

Onitsuka Tiger เปดตัวแคปซูลคอลเลกชั่น “The Darjeeling Flowers”

ที่เปนการรวมงานกับแบรนดกราฟกสิ่งทอ “nowartt”

แบรนดกราฟฟกสิ่งทอ nowartt 

นําเสนอ "มรดก x ศิลปะสมัยใหม" และ

สรางกราฟกสิ่งทอโดยผสมผสานสอง

แนวคิดอยาง "now art textile" ซึ่งเปน

ศิลปะที่ทําใหคุณรูสึกถึงปจจุบันโดยไม

คํานึงถึงยุคสมัย และ "no war textile" ซึ่ง

เปนศิลปะที่ทําใหคุณรูสึกถึงความ

สงบและสันติภาพ กราฟฟกสิ่งทอ

ทั้งหมดของ nowartt นั้น เปนการ

ส� อถึง "ความสบายที่กลมกลืนกับ

ธรรมชาติ"

ในการร วมงานกันครั้ งนี้  

กราฟฟกสิ่งทอไดถูกนําเสนอภายใต

ธีมของการหลอมรวมความวินเทจ

และศิลปะจากยุค 60 และ 70 ที่มี

พื้นหลังเปนความมุงมั่นที่จะทําลาย

ประเพณีตางๆ แบบดั้งเดิม และ

การผสมผสานระหวางอะนาล็อกและดิจิทัล 

ลวดลายที่ถูกเลือกมาใชนั้นประกอบไปดวย

ลายดอกนีลากุรินจิ (neelakurinji) ดอกไม

ท่ีจะบานทุกๆ 12 ป และดีรินเจีย โพลีสเปอมา 

(Deeringia polysperma) ซึ่งถูกกําหนด

ใหเปนพันธุพืชที่ใกลสูญพันธุ โดยทั้งสอง

ลวดลายนี้ถูกผลิตขึ้นในรูปแบบมินิมอลตา

มแบบฉบับของงานออกแบบชวงกลาง

ศตวรรษ

กราฟฟกสิ่งทอนี้สรางขึ้นจากการผสม

ผสานสองแนวคิดที่ขัดแยงกันอยาง "vintage 

x art" และ "analog (hand drawn) x digital" 

ที่ถูกนํามาใชกับชุดแทร็คสูทสุดคลาสสิก 

เส้ือแจ็กเก็ตดาวน และกระเปาเปสะพายหลัง

ณญาณี เผือกขํา

ฟลุค-เกริกพล มัสยวาณิช
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หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทุกสาขา, 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, เอ็มโพเรียม,

เอ็มควอเทียร และ พารากอน ดีพารทเมนท

สโตร จัดแคมเปญ “BKK SHOPPING 

FIERCE-TI-VAL 2021 #มหกรรมชอปปง

เฟยส-ติ-วัล” อัดโปรโมชั่นสุดคุมใหนักชอป 

ลดสูงสุด 90% ตั้งแตวันนี้  – 28 พฤศจิกายน 

FIERCE TI-VAL FRI-SAT-SUN มอบ

ความพิเศษทุกวันศุกร - อาทิตย 12 – 14 

พฤศจิกายน และ 19 - 21 พฤศจิกายน 

เคานเตอรปกติลดสูงสุด 30% พิเศษ รับ

สวนลดเพิ่ม / เครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% 

จาก M Card และบัตรเครดิตที่รวมรายการ 

เม� อชอปสะสมครบ 5,000 บาท/วัน รับเพิ่ม 

Cash Voucher รวมสูงสุด 600 บาท จาก M 

Card รับ M Cash Coupon 300 บาท และ 

บัตรเครดิต SCB M VISA, SCB Mastercard, 

ธนาคารกรุงเทพ และ CITI รับ Gift Voucher 

300 บาท BRANDS FIERCETIVAL เฟยสทุกวีค 

โปรพีคแบรนดดัง พิเศษ ซื้อสินคา ซื้อ 1 

แถม 1 และของแถมอีกมากมาย  

หนึ่งปมีครั้งกับเทศกาล “ลอยกระทง” 

ริมหาดแสงจันทร 19 พฤศจิกายน เวลา 

18.00 - 22.00 น. 

ณ โรงแรมแคนทารี 

เบย ระยอง ขอเชิญ

ทุ ก ท า น ม า ร ว ม

เฉลิมฉลองสืบสาน

ประเพณีไทย กับ 

“เทศกาลลอยกระทง” 

ทามกลางแสงจันทร

ในวั น เพ็ญ เดื อน

สิบสอง พรอมด� มด่ําและอิ่มอรอยกับบุฟเฟต

อาหารค่ําเลิศรสนานาชนิดทั้งคาวหวานที่ ได

รังสรรคข้ึนเปนพิเศษ ราคาเพียงทานละ 750 บาท 

(สุทธิ) เด็กสวนสูง 90-120 เซนติเมตร ลดคร่ึง

ราคา พลาดไมไดกับการลุนรางวัล Lucky Draw 

ของขวัญสุดพิเศษ รวมทั้งใหคุณสนุกสนาน

ไปกับกิจกรรมการประกวดกระทงและนาง

นพมาศ ซึ่งทุกทานสามารถรวมบริจาคเงินซื้อ

ดาวโหวตคะแนนใหนางนพมาศที่คุณช� นชอบ 

โดยรายไดจากการขายดาวมอบใหมูลนิธิเด็กโส

สะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

สํารองที่นั่งลวงหนา หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง 

โทร.0-3880-4844 

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา 

มอบความคุมคาถึง 3 ตอ สําหรับการใชจาย

ผานบัตรในหมวดประกันภัย รับชวงโคงสุดทาย

ปลายป เม� อชําระคาเบี้ยประกันทุกหมวดที่รวม

รายการผานบัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา

ตามเง� อนไข ทั้งประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, 

ประกันออมทรัพย, ประกันรถยนต และประกัน

เดินทาง ตั้งแต 1 พฤศจิกายน  - 31 มกราคม 

2565 ตอท่ี 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,500 

บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 

4,500 บาท/ตลอดรายการ เม� อรูดบัตรชําระคา

เบี้ยประกันเต็มจํานวน และมียอดชําระขั้นต่ํา

ตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป ตอที่ 2 

แลกคะแนนเปนเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% หรือ 

23,400 บาทตลอดรายการ เม� อมียอดจายเบี้ย

ประกันตามเง� อนไข ตอที่ 3 รับคะแนนสะสม

ทุกการใชจายในหมวดประกัน 25 บาท รับ 

1 คะแนน เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผานแอป 

UCHOOSE (เง� อนไขเปนไปตามที่กําหนด) 

พิเศษ สําหรับยอดจายประกันตั้งแต 40,000 

บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เลือกบริหารคาใชจายแบบ

สมารท 0% สั่งได เปลี่ยนยอดรูดบัตรเปนยอด

ผอนชําระ 0% นาน 6 เดือน ขอมูลเพิ่มเติม 

https://bit.ly/KFC_Ins

สมกับที่ ไดฉายาผูบริหารนักปลุกปน

จริงๆ ลาสุด บรม พิจารณจิตร กรรมการ

ผูจัดการ ศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ผุด

โปรเจคสุดวาวเอาใจฟูดเลิฟเวอร ปรับโฉม

อัพเกรด FoodLoft (ฟูดลอฟท) แตเดิม เปน 

“LOFTER” (ลอฟทเตอร) รวมเอาตํานานความ

อรอยหาทานยากมาไวที่หางเซ็นทรัลชิดลม 

ชั้น 7 ใหเปนศูนยกลางอาหารสุดฮิปแนวใหม

ของ Street Food ดวยเมนูเด็ดจากรานอาหาร

ช� อดังระดับตํานานกวา 30 ราน แฮงคเอาทกับ

ความอรอยในรสชาติแทๆ ตามสูตรโบราณมา

ใหนักชิมไดลิ้มลอง เตรียมเปดครัวพรอมเสิรฟ

จานเด็ดจากรานดังแลว วันที่ 18 พฤศจิกายน 

ชั้น 7 เซ็นทรัลชิดลม ติดตามขอมูลขาวสาร

ไดที่ Facebook HappyLofter www.facebook.

com/HappyLofter

จิรุตม วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนสง

ทางบก เปนประธานเปดการสัมมนาและมอบ

โลเกียรติคุณ “เช� อมั่น ปลอดภัย กับขนสงไทย

มาตรฐาน Q Mark” จัดโดย กรมการขนสง

ทางบก ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น วันที่ 17 พฤศจิกายน 

เวลา 8.30 น.

บริษัท เนเจอร เฮิรบ อินเตอรเนช่ันแนล 

โฮลดิ้ง ผูนําดานสมุนไพรบํารุงรางกาย ผูจัด

จําหน�ายยาสามัญประจําบานแผนโบราณ ตรา 

M HERBS มอบโปรโมชั่นพิเศษ 11.11 เอาใจ

คนรักสุขภาพโฉมใหม ดวยยาแคปซูลสมุนไพร

ตรา M HERBS ขนาดทดลองทาน 10 แคปซูล 

ราคากลองละ 990 บาท มาพรอมกับโปรโมชั่น

สุดคุม เม� อซื้อยาแคปซูลสมุนไพรตรา M 

HERBS 1 กลอง จากราคาเดิม 2,900 บาท 

เหลือ 2,800 บาท ซื้อ 2 กลอง จากราคา 

5,800 บาท เหลือ 5,300 บาท หรือซ้ือ 5 กลอง 

จากราคา 14,500 บาท เหลือ 12,000 บาท 

ตั้งแตวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน พรอมรับ

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม เม� อเขาไปกดติดตามรานคา

ใน Lazada: natureherb_official รับสวนลด

ทันที 300 บาท สามารถดูรายละเอียดสินคา

ไดที่เว็บไซต www.natureherbinter.com 

สอบถามไดที่ Line : @natureherbinter หรือ

โทร.0-2117-9899

กลับมาอีกครั้ งกับมหกรรมชอปป ง

อีคอมเมิ รซค ร้ังยิ่ ง ใหญที่ สุ ด ในรอบปกับ

แคมเปญ 11.11 ที่ปนี้ vivo จัดเต็มมากกวา

ครั้งไหนๆ ลดมากสุด คุมที่สุดในรอบป ขนทัพ

สินคาลดสูงสุด 50% พรอมมอบคูปองสวนลด

สูงสุดถึง 50% และรับของสมนาคุณสุดพิเศษ

อีกมากมาย ไมวาจะเลือกชอปปงผาน vivo 

Online Official Store บนเว็บไซตทางการของ 

vivo หรือ vivo Official Store บนแพลตฟอรม

ชั้นนําทั้ง Lazada, Shopee, JD Central และ 

Thisshop ตั้งแตวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 

เพราะมุงม่ันท่ีจะสรางชีวิตท่ีดีกวา ยูนิซิต้ี 

จึงไมหยุดยั้งสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ

ไดผลลัพธจริงดวยการคัดสรรนักวิทยาศาสตร

ชั้นนําจากทั่วโลกเขามารวมทีม เพ� อคิดคน

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จนลาสุดในปนี้ 18 ผลิตภัณฑคุณภาพของยูนิ

ซิตี้ ไดรับความไววางใจใหถูกบรรจุอยูใน PDR 

(PRESCRIBERS' DIGITAL REFERENCE) ซึ่ง

ถือเปนแหลงขอมูลอางอิงท่ีสําคัญที่ไดรับความ

ไววางใจมากท่ีสุดในการคนหาขอมูลยาและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยแพทย์และบุคคลา

กรทางการแพทย ซึ่งผูที่มีอาชีพทางดานการ

ดูแลสุขภาพ ถือวาการอางอิงขอมูลจาก PDR 

เปนที่น�าเช� อถือ นับเปนหนึ่งในไมกี่บริษัทฯ 

ที่สามารถพิสูจนใหเห็นถึงคุณภาพจนมีจํานวน

ผลิตภัณฑที่ไดรับการบรรจุมากถึง 18 รายการ 

สนใจผลิตภัณฑติดตอ บริษัท ยูนิซิต้ี มารเก็ตต้ิง 

(ไทยแลนด) ชองทางออนไลน และศูนย DSC 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.unicity.com 

หรือโทร.0-2092-6777

Jamba Juice (แจมบาร จูซ) นํ้าผลไม

แบรนดดังอันดับหนึ่งจากแคลิฟอรเนีย สงคูหู

ความสดช� นผานบริการ airasia food พรอม

เติมคุณประโยชน  และวิตามินใหกับรางกาย

ไดทุกวัน  ไปกับเมนูแสนอรอยในหมวด All fruit 

เพียง ซื้อเคร� องด� ม Strawberry Surfrider และ

เลือกเมนูแกว

โปรดอีก 1 แกว 

อาทิ Razzmatazz, 

S t r a w b e r r y 

Dream, Green 

G a t e a w a y , 

Wa t e rme l on 

Dream, Island 

Punch Refresher หรือ Tamarind Peach 

รวมเปน 2 แกวในราคาสุดพิเศษเพียง 170 บาท 

เทาน้ัน ล้ิมลองความอรอยจากธรรมชาติ 100% 

ในราคาพิเศษแบบนี้ผาน airasia food (เฉพาะ

แจมบาร จูซ สาขาลาดพราว และสามยาน 

มิตรทาวน) ไดตั้งแตวันนี้ – 29 ธันวาคม 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท ตอนรับธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เสริมทัพบริการ

การดานเงินครบวงจร     สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผูจัดการธุรกิจศูนยการคา บริษัท 

เอ็ม บี เค พรอมดวย จรูญรัตน สาลี  ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน ติวานนท รวมมอบ

กระเชาดอกไมแสดงความยินดี ในโอกาสเปดใหบริการธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) สาขา 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท อยางเปนทางการ โดยมี ญาณี เพียตสิงห ผูจัดการ

ธุรกิจสาขา ธนาคารทหารไทยธนชาต เปนผูรับมอบ

คุณพรอมสําหรับเทรนดใหมมาแรงดาน

ไอทีกันหรือยัง? ในวันเสารท่ี 13 พฤศจิกายน น้ี 

มาคนหาอนาคตของเทคโนโลยีและเทรนดใหม

ที่จะเปลี่ยนโลกของเราในวันขางหนาไป

พรอมกัน ผานกิจกรรมมาสเตอรคลาส ภายใต

แคมเปญ Where Next Club ของ Glenfiddich 

ในหัวขอ Evolving in the World of Tech 

รวมกับเจาหญิงแหงวงการไอทีของประเทศไทย 

อยาง คุณ ซี ฉัตรปวีณ ซ่ึงจะมาเลาประสบการณ

แพชชัน และความช� นชอบในเร� องไอที 

ตั้งแตจุดเริ่มตนของเธอในสายอาชีพจนถึง

ปจจุบัน รวมไปถึงบอกเลาขาวสารเร� องราว

ของเทรนดเทคโนโลยี อาทิ Internet of Things 

(IoT) และ Metaverse ที่กําลังมาถึงและ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคนี้ พรอมแบง

ปนเทคนิคที่จะชวยใหเราทุกคนปรับตัวโดย

นําแพชชันที่มีเพ� อผลักดันใหกาวไปขางหนา 

และพัฒนาตนเองสูยุคดิจิตอลไดอยางมั่นใจ

แคมเปญ Where Next Club ของ 

เกลนฟดิค เปนแหลงรวมผูคนจากหลากหลาย

สาขาที่มีแพชชันและตองการสรางความ

เปลี่ยนแปลง ใหมาเช� อมตอซึ่งกันและกัน

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตามเส้นทางและ

ประสบการณ พรอมสรรคสรางแรงบันดาลใจ

และจุดประกายความฝนที่มี เกิดเปนพลัง

การตอสูแกคนรุนใหม และกาวไปขางหนา

Glenfiddich Where Next Club เชิญชวนเขารวม Masterclass 

ในหัวขอ: Evolving in the World of Tech นําโดย นางฟาไอทีของไทย คุณ ซี ฉัตรปวีณ

พรอม ๆ กัน

ผู ส น ใ จ เ ข า ร ว ม

ในมาสเตอรคลาสที่ จะ

เกิดขึ้นผานชองทางซูม 

สามารถลงทะเบียนไดฟรี

ที่ https://bit.ly/31Gyph3
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ลงนามสัญญาความรวมมือทางธุรกิจ      อรธิรา ภาคสุวรรณ กรรมการผูจัดการ ศูนยการคา 

ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร และมาซาโตะ ยามากูชิ  ประธานบริษัท เจ อาร เวสต 

ชอปปง เซ็นเตอร รวมลงนามสัญญาความรวมมือทางธุรกิจ ผานทางระบบออนไลนขามประเทศ 

โดยการลงนามสัญญาความรวมมือดังกลาวเปนความรวมมือกับกลุมศูนยการคานอกประเทศ

ญี่ปุนเปนครั้งแรก และเปนกลุมธุรกิจศูนยการคาแหงเดียวในประเทศไทย ที่ทางบริษัท 

เจ อาร เวสต ชอปปง เซ็นเตอร รวมคัดสรรรานคาแฟชั่น Lifestyle และ รานอาหาร แบรนด

ช้ันนํา ท่ีเปนท่ีนิยมในญ่ีปุน มาลงทุนเปดบริการในประเทศไทยเพ� อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

รวมถึงตอบสนองความตองการของลูกคาของ ดิ เอ็มดิสทริค ในอนาคต โดยมี ศศิภา สุวรรณเดช 

ผูจัดการทั่วไปฝายพัฒนาธุรกิจ ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร รวมเปน

สักขีพยาน

เอส แอนด พี รวมใจสูภัยน้ําทวม ป 2564” มอบผลิตภัณฑ S&P แกกองบัญชาการกองทัพไทย 

มณีสุดา ศิลาออน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาความยั่งยืนและส� อสารองคกร บริษัท 

เอส แอนด พี ซินดิเคท มอบผลิตภัณฑ S&P แกกองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนยบรรเทา

สาธารณภัย สํานักงานพัฒนาภาค 5 หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลตรี นนธวัฒน 

ภักดิพงศพิชญะ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 5 หน�วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก 

ชาญชัย รมเย็น รองผูอํานวยการ พันเอก เกียรติศักด์ิ พรมตวง เสนาธิการ และ นาวาอากาศเอก 

ยงยุทธ พุทธรักษา รองเสนาธิการ รวมรับมอบ ณ สํานักงานทหารพัฒนาภาค 5 หน�วย

บัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา พรอมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและผลิตภัณฑเพ� อ

บรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบอุทกภัยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุซอมแซมบาน ภายใต โครงการ “S&P รวมใจชวย

ภัยน้ําทวม ป 2564”  รวมมูลคาทั้งสิ้น 1,200,309 บาท  

บรนด ไทเชฟ (ThyChef) ผูนําดาน

ผงโรยอาหารและผงชงเครื่องดื่ม

หลากหลายรสชาติ ขอเชิญชวนพอคาแมคา 

หรือผูสนใจสรางอาชีพเสริมกับเมนูสังขยา

สําเร็จรูป สูตรไทเชฟ เมนูขนมหวานพื้นบาน

โบราณแบบงาย ๆ อรอยติดปาก ที่ไดช� อวา

เปนหนึ่งในขนมไทยที่หลายคนช� นชอบ มีให

เลือกถึง 4 รสชาติ ไดแก กลิ่นชาไทย กลิ่น

ไทเชฟชวนอรอย ยอดขายปง ดวยเมนูสังขยาสําเร็จรูป

วนิลลา กลิ่นใบเตย และกลิ่นชาเขียว ดวย

ขั้นตอนการทํางายๆ แค 3 นาที เพียงเท

ผงคัสตารด หรือผงทําสังขยาสําเร็จรูปสูตร

ไทเชฟใสถวยที่เตรียมไว และเทนมขนจืด

ที่หาไดทั่วไป 1 กระปอง คนใหเขากันโดยใช

ตะกรอมือเพียง 2-3 นาทีโดยไมตองตั้งไฟ 

เทานี้ก็ไดคัสตารดครีมสูตร

ไทเชฟ ทานคูกับขนมปง 

ปาทองโก ทานเลนกับคนใน

ครอบครัว หรือตอยอดธุรกิจ

อาหารใหกับพอคาแมคา เพิ่ม

กําไร ยอดขายปง ประหยัด

เวลาและตนทุน ผานการคัด

สรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพได

มาตรฐานสากล

ผงทําสังขยาสําเร็จรูป 

เหมาะสําหรับผูที่กําลังมองหา

อาชีพ หรือตองการหารายไดเสริม โดยเฉพาะ

ในชวงนี้ที่รัฐบาลมีมาตรการคลายล็อคดาวน

หลาย ๆ สวน รวมถึงการเปดประเทศอีกครั้ง

หลังสถานการณ โควิด–19 ดีขึ้น เพ� อรองรับ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่

เดินทางทองเที่ยวมากขึ้น โดยใครที่สนใจ

สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ ไทเชฟไดที่ราน

จําหน�ายอุปกรณเบเกอรี่ทั ่วประเทศ หรือ

รานกูเมต มารเก็ต ในหางเดอะมอลล หาง

แม็คโคร บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร และหาง

เทสโก โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อ

ทางออนไลนกับบริการ “ฟาสต ไทเชฟ” 

สั่งวันนี้ สงวันนี้พรุงนี้ถึง เร็วทันใจ ที่ 

www.thychef.com, หรือ www.lazada.co.th, 

www.shopee.co.th, FB:ThyChef, ID Line:

@thychef หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/

%40thychef สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

0-2968-3723-6
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พม่าฟันนักข่าวมะกันก่อการร้าย

‘มาลาลา ยูซัฟไซ’ ผู้ชนะโนเบลสันติภาพแต่งงาน

ลอนดอน • มาลาลา ยูซัฟไซ สาวน้อยชาวปากีสถานนักรณรงค์เพื่อ

การศึกษาของเด็กผู้หญิงจนโดนตอลิบันยิงขณะอายุ 15 ปี ประกาศ

ข่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า เธอเข้าพิธีแต่งงานตามหลักอิสลามกับ

แฟนหนุ่มแล้วท่ีเมืองเบอร์มิงแฮมของอังกฤษ รายงานเอเอฟพีเมื่อ

วันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน กล่าวว่า มาลาลาวัย 24 ปี ประกาศผ่าน 

ทวิตเตอร์เมื่อวันอังคารว่า เธอได้เข้าพิธีนิกะห์กับแฟนหนุ่มชื่ออัส

เซอร์ มาลิก แล้วในวันเดียวกันน้ี พร้อมกับโพสต์ภาพคู่ของท้ังสอง

ในชุดแต่งงาน และภาพงานพิธีท่ีจัดข้ึนอย่างเรียบง่ายท่ีเมืองเบอร์

มิงแฮม เมื่อปี 2555 ขณะมาลาลาอายุได้ 15 ปี เธอโดนนักรบกลุ่ม

ตอริกอีตอลิบันปากีสถานยิงศีรษะขณะอยู่บนรถบัสรับส่งนักเรียน

ท่ีเมืองบ้านเกิดของเธอในหุบเขาสวาตของปากีสถาน เธอใช้เวลา

รักษาและพักฟ้ืนท่ีปากีสถานและในต่างประเทศนานหลายเดือน 

เรื่องราวชีวิตของเธอถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือขายดีชื่อ “ฉันคือมาลา

ลา” ซ่ึงเธอร่วมเขียนด้วย เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อ

ปี 2557 ขณะอายุ 17 ปี โดยปีน้ันมีผู้ชนะอีกคนคือไกรลาศ สัต

ยาธี นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเด็กจากอินเดีย มาลาลาจบปริญญาตรี

จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษด้านปรัชญา, การเมืองและ

เศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันเธอยังคงทำางานด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิง 

โดยกองทุนมาลาลาซ่ึงเป็นองค์กรไม่แสวงหากำาไร ได้ให้กองทุน 2 

ล้านดอลลาร์ในอัฟกานิสถาน และเธอยังได้เซ็นสัญญากับแอปเปิล

ทีวีพลัส เพื่อผลิตละครและสารคดีท่ีเน้นเก่ียวกับผู้หญิงและเด็ก

กัมพูชาปล่อยตัววัยรุ่นออทิสติกโพสต์วิจารณ์รัฐบาล

พนมเปญ • เอเอฟพีรายงานว่าวัยรุ่นออทิสติกชาวเขมร ลูกนักการ

เมืองฝ่ายค้าน ท่ีโดนจับขังจากการโพสต์วิจารณ์รัฐบาลได้รับการปล่อย

ตัวแล้วเมื่อวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน หลังได้รับอิสรภาพเขาประกาศ

ว่าจะต่อสู้เพื่อผู้รักชาติต่อไป ก๊อก สุวัน ชาย วัย 16 ปี โดนจับเมื่อ

ปลายเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา ในความผิดฐานโพสต์ในกลุ่มส่วนตัว

ทางเทเลแกรมวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชา เนื่องจากบิดาของเขาคือก๊อก 

คมเพียร อดีตสมาชิกพรรคกู้ชาติกัมพูชา พรรคฝ่ายค้านหลักท่ีโดน

คำาส่ังยุบพรรคไปแล้ว และโดนจับขังคุกต้ังแต่เดือนมิถุนายนปีท่ีแล้ว 

การจับกุมวัยรุ่นคนน้ีทำาให้รัฐบาลกัมพูชาโดนวิจารณ์จากกลุ่มสิทธิ

มนุษยชนในเรื่องการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ ผู้เช่ียวชาญ

ด้านสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น 3 คนแถลงประณามว่า การจับกุมวัย

รุ่นเขมรผู้น้ี เป็นความน่าละอายท่ีเป็นจุดตกต่ำาท่ีสุดของเจ้าหน้าท่ี

เขมร ท่ียังคงพฤติกรรมข่มขู่และกระทำารุนแรงต่อผู้วิจารณ์รัฐบาล 

เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ศาลตัดสินว่าข้อความท่ีก๊อก สุวัน ชาย โพสต์

ถือว่าปลุกป่ันและดูหม่ินเจ้าหน้าท่ีรัฐ และตัดสินโทษจำาคุกเขา 8 

เดือน เนื่องจากเขาถูกควบคุมตัวมาแล้ว 4 เดือน โทษจำาคุกท่ีเหลือ

ให้รอลงอาญา 2 ปี ก๊อกได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาในวันพุธ โดย

ปรุม จันทา วัย 44 ปีแม่ของเขาท่ีมารอรับและร้องไห้ขณะลูกชาย

ออกจากคุก และผู้ให้กำาลังใจเขานำาดอกไม้และพวงมาลัยมาคล้อง

คอเขา จากน้ันพวกเขาเดินทางไปวัดท่ีอยู่ใกล้เรือนจำาเพื่อให้พระ

ภิกษุรดน้ำามนต์ ก๊อกกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขาได้รับการปล่อยตัว มี

อิสรภาพแต่ยังต่อสู้ต่อไป เขาจะต่อสู้เพื่อคนรักชาติเพื่อช่วยชาติ แม่

ของเขาท่ีเป็นนักเคลื่อนไหวบอกว่า แม้ลูกชายจะได้รับการปล่อยตัว

จากเรือนจำา แต่ยังไม่พ้นโทษต้องโดนคุมประพฤติต่อ.

ย่างกุ้ง • ทางการเมียนมาตั้งข้อหาดำาเนินคดีกับแดนนี เฟนส์เตอร์ นัก

ข่าวชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังมานานกว่า 5 เดือน เพิ่มอีกในข้อหาก่อการ

ร้ายและปลุกระดมโค่นล้มรัฐบาล ซึ่งมี โทษสูงสุดจำาคุกตลอดชีวิต ขณะ

อดีตทูตสหรัฐที่ ได้เข้าพบ “มิน อ่อง หล่าย” เผยรัฐบาลสหรัฐบอกเอง

ว่าไม่ต้องช่วยเจรจา

เอเอฟพีรายงานอ้างคำากล่าว

ของตาน ซอ อ่อง ทนายความของ                                                    

นักข่าวชาวอเมริกันผู้นี้ เมื่อวันพุธ

ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ว่ารัฐบาล

เมียนมาได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ

อดีตบรรณาธิการของเว็บไซต์ข่าว                                             

ท้องถิ่น ฟรอนเทียร์เมียนมา วัย 

37 ปี ฐานก่อการร้ายและปลุก

ระดมมวลชนให้ขัดขืนอำานาจปก 

ครอง 

ทั้งสองข้อหาตามกฎหมาย

ก่อการร้ายและกฎหมายล้มล้าง

การปกครองมี โทษสูงสุดจำาคุก

ตลอดชีวิต โดยกำาหนดนัดไต่สวน

ข้อหาใหม่จะเริ่มต้นในวันที่ 16 

พฤศจิกายน 

เฟนส์ เ ตอร์ ถู กทางการ

เมียนมาจับกุมท่ีสนามบินระหว่าง

ประเทศย่างกุ้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 

ขณะเตรียมเดินทางกลับสหรัฐ 

โดยทางการเมียนมาตั้งข้อหาเขา

ฐานส่งเสริมการต่อต้านกองทัพ, 

มีส่วนร่วมในการทำาผิดกฎหมาย 

และฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง 

เขาถูกคุมขังที่เรือนจำาอินเส่งมา

นับแต่นั้น 

“เขาผอมลงมาก” ตาน ซอ 

อ่อง กล่าวกับเอเอฟพี และว่า 

เฟนส์เตอร์ผิดหวังที่ โดนตั้งข้อหา

ใหม่เพิ่มอีกเมื่อวันอังคาร

การตั้งข้อหาใหม่ซึ่งมี โทษ                                                             

รุนแรงที่สุด เกิดไม่กี่วันให้หลังการ

เดินทางมาเยือนเมียนมาของบิล 

ริชาร์ดสัน อดีตทูตสหรัฐอเมริกา

ประจำาองค์การสหประชาชาติ ที่

เป็นนักเจรจาต่อรองช่วยตัวประ 

กันสำาเร็จมาแล้วในหลายประเทศ 

ตั้งแต่เกาหลีเหนือ, คิวบา, อิรัก 

และซูดาน และขณะนี้ยังพยายาม

ช่วยเจรจาให้เวเนซุเอลาปล่อยนัก 

โทษที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐด้วย

ริช า ร์ด สัน ไป เ ยือนก รุง                

เนปยีดอ และได้พบพลเอกอาวุโส 

มิน อ่อง หล่าย ผู้นำาเมียนมา ริ

ชาร์ดสันเปิดเผยว่า เขาหวังว่าจะ

สามารถทำาข้อตกลงกับเมียนมา 

เพื่ออนุญาตให้คณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศเข้ามา

เยี่ยมคุกของเมียนมา ซึ่งขังนักโทษ

การเมืองไว้จำานวนมาก ได้อีกครั้ง 

เขาปฏิเสธจะให้รายละเอียด

เพิ่มเติม แต่บอกด้วยว่า กระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐร้องขอต่อ

เขาว่า อย่าได้หยิบยกคดีของเฟนส์

เตอร์ขึ้นหารือกับเมียนมาระหว่าง

มาเยือน

ด้านเอเมอร์ลีนน์ กิล รอง

ผู้อำานวยการระดับภูมิภาคด้าน

การวิจัยของแอมเนสตีอินเตอร์เน

ชันแนล กล่าวผ่านแถลงการณ์

ว่า คดีของเฟนส์เตอร์กลายเป็น

สัญลักษณ์ของการดูถูกเหยียด

หยามที่ทหารเมียนมากระทำาต่อ

สื่ออิสระ ข้อหาใหม่ยิ่งขับเน้น

ความพยายามดำาเนินคดีนักข่าว

อิสระที่ควรได้รับการปล่อยตัว

ทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้เขา

ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวและ

เพื่อน

ค รอบค รั ว ข อ งนั ก ข่ า ว

อเมริกันรายนี้ เคยกล่าวกับสื่อ

สหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมว่า เชื่อ

ว่าเฟนส์ เตอร์ติดเชื้อโควิด-19 

ระหว่างถูกคุมขัง 

เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐ กล่าวที่                                             

วอชิงตันเมื่อวันจันทร์ว่า คร้ังล่าสุด                                                        

ที่เขาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สถาน

กงสุลสหรัฐคือเมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 

และรัฐบาลสหรัฐมีความกังวล

อย่างยิ่งที่เมียนมายังคุมขังเขาไว้

นับแต่ก่อรัฐประหารเมื่อวัน                                                    

ที่ 1 กุมภาพันธ์ ทางการเมียนมา

จับกุมนักข่าวทั้งเมียนมาและต่าง

ชาติรวมมากกว่า 100 คน โดย

มีหลายคนได้รับการนิรโทษกรรม

เมื่อเดือนที่แล้ว และตามข้อมูล

ของกลุ่มสังเกตการณ์รีพอร์ตติง

อาเซียน ยังมีนักข่าวถูกคุมขังอยู่ 

31 คน.

ขณะที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหารัฐมนตรีเลื่อน

การตอบกระทู้ว่า ต้องยอมรับว่า การตอบ

กระทู้ในสมัยนี้มากกว่าในสมัยก่อน ซึ่งได้แจ้ง

ในที่ประชุมว่าอยากให้เป็นมาตรฐานไว้ ว่า

ใครจะมาเป็นรัฐบาลหรือส.ส.ในภายภาคหน้า 

ต้องมีมาตรฐานความรับผิดชอบตอบกระทู้

ถาม เพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมา

ว่ารัฐมนตรีหนีกระทู้ เราจึงพยายามสร้าง

บรรทัดฐานขึ้นมา แต่ถ้าไปดูตัวเลขจะเห็นว่า

มกีารตอบกระทูถ้ามในยคุสมยันีม้ากเปน็พเิศษ 

ประชุมสภาเป็นหน้าที่ ส.ส.

แต่บังเอิญการประชุมสภาเมื่อสัปดาห์

ที่แล้วมีปัญหา เพราะเรานัดประชุมวัน

พฤหัสบดี ซึ่งเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกว่าวัน

พฤหัสบดีจะเป็นการตอบกระทู้ แต่ ครม.มี

การประชุมในวันพฤหัสบดีเป็นนัดพิเศษจึง

ทำาให้รัฐมนตรีมาตอบกระทู้ได้เพียงท่านเดียว 

จึงได้ โทรศัพท์ ไปพูดคุยกับนายวิษณุ ว่าให้

แจ้งรัฐบาลว่าวันพฤหัสบดี ทางสภาเขานัด

ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น รัฐบาลจำาเป็นต้องกัน

วันนี้ ไว้ เพื่อที่รัฐมนตรีท่านใดจะได้รู้ว่าจะมา

ตอบกระทูย้กเวน้กระทูถ้ามสดดว้ยวาจาทีถ่าม

ตอนเช้า รัฐมนตรีจะไม่มีวันรู้ก่อนล่วงหน้าว่า

สมาชกิจะถามเรื่องอะไร บงัเอญิรฐัมนตรทีา่น

นั้นไม่รู้หรือไม่ทราบเรื่องมาก่อน ก็อาจจะไม่

อยู่และไม่พร้อม ก็เป็นไปได้ตามปกติ แต่โดย

ทั่วไปเขาก็มาตอบกระทู้

นายชวนยังกล่าวถึงเรื่ององค์ประชุม

สภาว่า โดยหลักแล้วทุกคนต้องร่วมมือกัน  

พูดมาตลอดไม่ว่าเป็น ส.ส.มากี่สมัยก็เป็น

หน้าที่ของ ส.ส. แต่ในระบบนี้รัฐบาลอยู่ได้

ด้วยเสียงข้างมาก เพราะถ้าไม่ใช่เสียงข้าง

มากก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ ฉะนั้นรัฐบาลต้องเป็น

หลัก มีหน้าที่รักษาองค์ประชุม ส.ส.รัฐบาลก็

จะมีน้ำาหนักพิเศษกว่า ส.ส.ทั่วไป ถือว่าเป็น

ภารกิจจะต้องทำา 

“อย่าไปโยนให้วิปฯ เพราะวิปฯ เป็น

เพียงผู้ควบคุมเสียง ไม่ใช่คนที่จะบอกว่า

ให้คะแนนครบหรือไม่ครบ ดังนั้นเสียงจะ

ครบหรือไม่อยู่ที่สมาชิกรับผิดชอบ และ

พรรคการเมืองต้องดูแลคนของตนเอง รวม

ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ผมก็เตือนว่า

เป็นรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต่อเสียง ไม่ใช่

ขาดประชุมแล้วไปโยนให้คนอื่น มันไม่ ได้” 

ประธานสภาฯ กล่าว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ความรับผิด

ชอบเป็นหน้าที่ของฝ่ายเสียงข้างมาก ตนทำา

หน้าที่ในสภามานาน ยืนยันฝ่ายเสียงข้างน้อย

จะทำาหน้าที่ก็ต่อเม่ือฝ่ายเสียงข้างมากหรือ

รัฐบาลมีความพร้อมเท่านั้น ถ้าเราเห็นว่าคุณ

ไม่พร้อม เราก็จะไม่ทำาหน้าที่เป็นเสียงข้าง

มาก แต่ในการพจิารณากฎหมายทีม่ปีระโยชน์

ต่อประชาชนและสังคม เราจะทำาหน้าที่ และ

ชดัเจนวา่อยา่มาถามวา่ทำาไมฝา่ยคา้นถงึไมท่ำา

หนา้ทีห่รอืไมแ่สดงตนเปน็องคป์ระชมุ กเ็พราะ

การรักษาองค์ประชุมให้ครบเป็นหน้าที่ของ

ฝ่ายเสียงข้างมาก ในเมื่อรับหน้าที่เป็นเสียง

ข้างมากแล้ว ก็ต้องทำาให้ถึงที่สุด เช่นเดียว

กับฝ่ายค้านที่มีเสียงข้างน้อย เราจะทำาหน้าที่

ตรวจสอบให้ถึงที่สุดเช่นกัน

เมื่อถามวา่ ในการประชมุวนัที ่11 พ.ย. 

จะมีวาระตอบกระทู้ถามสด ถ้ารัฐบาลหรือ

รัฐมนตรีไม่ส่งคนมาทำาหน้าที่ตอบกระทู้ถาม

สด ฝ่ายค้านจะทำาอย่างไร นพ.ชลน่านอ้างว่า 

นีค่อืความบดิเบีย้วของรฐัธรรมนญู 60 ซึง่ตาม

ปกติระบบรัฐสภาให้ฝ่ายค้านทำาหน้าที่ตรวจ

สอบ สามารถตั้งกระทู้ถามสดได้ ซึ่งรัฐมนตรี

และผู้เกี่ยวข้องต้องมาตอบ ยกเว้นกรณีที่

เป็นกฎหมายหรือเรื่องคอขาดบาดตายมีความ

สำาคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

หรือของรัฐเท่านั้น ต้องมีมติ ครม.แจ้งมาว่า

เรื่องนี้ตอบไม่ได้ แต่รัฐมนตรีจะแจ้งว่าติด

ภารกิจแล้วมาตอบไม่ได้ ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ 

มาตรการหลงัจากนี ้ถา้ยงัเปน็เชน่เดมิ เราอาจ

ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยให้มา

ช่วยชี้ขาด เพราะเราทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ

ตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่ฝ่ายบริหารกลับ

ทำาตัวตรวจสอบไม่ได้ ก็ต้องมีคนมาชี้ขาดตาม

กลไกรัฐธรรมนูญ ส่วนผลจะเป็นอย่างไร เรา

ไม่ว่า เพราะเราทำาตามหน้าที่

กรณี ‘ปารีณา’ ไม่เป็นปัญหา 

กรณทีี ่น.ส.ปารณีา ไกรคปุต ์ส.ส.ราชบรุ ี

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกศาลฎีกาสั่ง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการ (กมธ.) ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ 2565 ได้นั้น นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า 

ในรายละเอยีดตอ้งไปดใูน กมธ. แตค่ำาสัง่ครัง้นี้

กเ็ปน็มาตรฐาน สำาหรบัสมาชกิทีศ่าลไดมี้คำาสัง่

ให้หยุดปฏิบัติภารกิจต้องยึดถือเป็นภารกิจต่อ

ไป ส่วนที่ก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณาปฏิบัติหน้าที่

ใน กมธ. ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะ

บางทีถ้าเป็น กมธ.วิสามัญคนนอกก็เป็นได้ แต่

ที่สำาคัญและมีผลมากคือในที่ประชุมสภาใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังไม่มีการรายงานมายัง

สภาอย่างเป็นทางการ 

เมื่อถามว่า หากต้องการความชัดเจน

จำาเป็นจะต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

หรอืไม่นัน้ ประธานสภาฯ ตอบวา่ เคยมีปญัหา

นี้ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2563 

ทีมี่การลงมตโิดยที ่ส.ส.ไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชมุ 

กรณ ีส.ส.พทัลงุพรรคภมิูใจไทยเสยีบบตัรแทน

กันโดยที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในห้อง จึงเป็นผลให้

ต้องมีการพิจารณาและลงมติกันใหม่ หลังยื่น

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าเป็นการลงมติ

ในชั้นกรรมาธิการ จะต้องไปดูในรายละเอียด

อีกครั้ง.

เจนตาล้มล้าง

บางเหตุการณ์ผู้ถูกร้องทั้ง 3 มีส่วนในการจุด

ประกายในการอภิปรายปลุกเร้าให้เกิดความ

รุนแรงในบ้านเมือง ทำาให้เกิดความแตกแยก

ของคนในชาติ อันเป็นการทำาลายหลักความ

เสมอภาคและภราดรภาพ ผลการกระทำาของผู้

ถกูรอ้งทัง้ 3 นำาไปสูก่ารลม้ลา้งการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง

เป็นประมุข นอกจากนี้ยังปรากฏว่าการชุมนุม

หลายครั้งมีการทำาลายพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระมหากษัตริย์ การแสดงออกโดยลบ

แถบสนี้ำาเงนิซึง่เปน็สขีองพระมหากษตัรยิอ์อก

จากธงไตรรงค์ ข้อเรียกร้องสิทธิ์ 10 ข้อของผู้

ถูกร้องทั้ง 3 เช่น การยกเลิกมาตรา 6 ของ

รฐัธรรมนญู การยกเลกิการรบับรจิาคโดยพระ

ราชกุศล การยกเลิกพระราชอำานาจ และการ

แสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในทีส่าธารณะ

เป็นข้อเรียกร้องที่ทำาให้สถานะของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ไม่เป็นไปตามประเพณีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทย

ที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมา

“ทั้ งพฤติการณ์และเหตุการณ์ต่อ

เนื่องจากการกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง 3 แสดง

ให้เห็นมูลเหตุจูงใจว่าผู้ถูกร้องทั้ง 3 มีเจตนา

ซ่อนเร้นเพ่ือล้มล้างระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ไม่ใช่เป็นการปฏิรูป การใช้สิทธิและ

เสรภีาพของผู้ถกูรอ้งทัง้ 3 เปน็การแสดงความ

คิดเห็นที่ ไม่สุจริต เป็นการละเมิดกฎหมายมี

มูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งแล้ว แม้

เหตุการณ์ตามคำาร้องผ่านพ้นไปแล้ว แต่หาก

ยังคงให้ผู้ถูกร้องทั้ง 3 รวมทั้งกลุ่มในลักษณะ

องค์กรเครือข่ายกระทำาการดังกล่าวต่อไป

ยอ่มไม่ไกลเกินเหตุทีจ่ะนำาไปสู่การล้มล้างการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญมาตรา 

49 วรรคสอง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจ

สั่งการให้เลิกการกระทำาดังกล่าวท่ีจะเกิดขึ้น

อีกในอนาคตได้ด้วยเหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัย

ว่าการกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง 3 เป็นการ

ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามมาตรา 49 และสั่งการให้ผู้ถูกร้อง

ทั้ง 3 รวมทั้งองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำาการ

ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตาม

มาตรา 49 วรรคสอง” คำาวนิจิฉยัระบชุดั (อา่น

รายละเอียดหน้า 4) 

โดยคำาวนิจิฉยัดงักลา่ว ศาลรฐัธรรมนญู

มติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง วินิจฉัย

ว่าการกระทำาของผู้ถูกร้อง 1-3 เป็นการใช้

สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุ ตามรฐัธรรมนญูมาตรา 49 วรรคหนึง่ 

สำาหรบัตุลาการศาลรฐัธรรมนญู เสยีงขา้งนอ้ย 

1 เสียง คือนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

‘รุ้ง’ กร้าวไม่ยอมรับคำาตัดสิน

หลังมีคำาวินิจฉัยดังกล่าวออกมา มี

ปฏิกิริยาและความคิดเห็นต่างๆ ตามมาทันที 

โดย น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ผู้ถูกร้อง ได้

อ่านแถลงการณ์ว่า ข้อเรียกร้องของพวกเรา 

ไม่ ได้มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาเป็นไปเพื่อ

ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เบื้อง

ต้น ข้าพเจ้าเคารพในคำาวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ แต่ด้วยจิตวิญญาณอันซื่อตรง

ต่อหลักนิติธรรม แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า คำาตัดสิน

ของศาลรฐัธรรมนญูดงักลา่ว ไมอ่าจยอมรบัได ้

เพราะขาดซึ่งความชอบอย่างยิ่งด้วยกระบวน

พจิารณาคด ีแมศ้าลจะสามารถใชดุ้ลพนิจิเพื่อ

แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ แตก่ารใชด้ลุพนิจินัน้ ตอ้ง

เป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม แต่ทั้งนี้

ในทางความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ศาลกลับไม่เปิด

โอกาสให้มีการไต่สวน ไม่ยอมให้นักวิชาการ

เขา้ใหข้อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร ์

อันเป็นการกระทบต่อสิทธิในการได้รับการ

พิจารณาคดีที่เป็นธรรม

น.ส.ปนัสยากล่าวอีกว่า ขอยืนยันอีก

ครั้งว่า ข้าพเจ้าไม่อาจเห็นด้วยกับคำาตัดสิน

ดังกล่าว และขอเน้นย้ำาอย่างบริสุทธิ์ใจว่า 

ข้อเรียกร้องต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ไม่

อาจถือได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรยิท์รง

เป็นประมุข อันเป็นการกระทำาที่มีเจตนาเพื่อ

ทำาลายหรือล้างผลาญให้สูญสิ้นสลายหมดไป 

ในทางกลับกันข้าพเจ้ากลับเห็นว่า การปฏิรูป

สถาบนักษตัรยิย์อ่มจะสง่ผลเปน็การธำารงไวซ่ึ้ง

ความมั่นคง และเป็นเหตุให้สถาบันพระมหา

กษัตริย์เจริญวิวัฒน์พัฒนาสถาพรขึ้นอย่างที่

ควรจะเป็นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และด้วย

เหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงยังขอยืนยันในข้อเสนอการ

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อ ล้วนแต่เป็นการ

เสนอด้วยเจตนาสุจริต ด้วยความปรารถนาดี

ท่ีต้องการจะให้สถาบนักษตัรยิข์องไทยมคีวาม

ชอบธรรม และสามารถดำารงอยู่ได้อย่างสง่า

งาม ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอย่าง

สากล 

“ขา้พเจา้ขอใหก้ารตดัสนิวนิจิฉยัในครัง้

น้ี จงถกูบนัทึกไว้ในหนา้ประวตัศิาสตร ์วา่การ

เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 

หมายถึงการล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และขอให้คำาตัดสินดังกล่าวอันพวก

ท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน จงเป็น 

กระจกสะท้อนต่อเบื้องลึกในจิตใจของท่านทั้ง

หลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลัวต่อสภาพ

อันเปราะบางท่ีดำารงอยู่ ซ่ึงพวกท่านต่างรู้ได้

ดว้ยมโนนกึ และผา่นการกระทำาของทา่น และ

ขอใหท้า่นทราบวา่ พวกทา่นกำาลงัมสีว่นในการ

ขัดขวางปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านกลุ่มผู้สนับสนุน 

ม็อบสามนิ้วที่มาร่วมฟังการอ่านคำาวินิจฉัย

หน้าศาลรัฐธรรมนญ เมื่อทราบคำาวินิจฉัย

ต่างพากันไม่พอใจ และตะโกนด่าทอคำา

ตัดสินดังกล่าวด้วยคำาหยาบคาย พร้อมร่วม

กันโปรยกระดาษยกเลิกมาตรา 112 ทั่ว

บริเวณหน้าทางขึ้นศาลรัฐธรรมนูญ ทำาให้

ตำารวจตรึงกำาลังรักษาความปลอดภัย เพราะ

กลุ่มมวลชนยังอารมณ์ค้างไม่ยอมเดินทาง

กลับ จากนั้นผู้สนับสนุนกลุ่มม็อบมีการนำา

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำาลองมาวางหน้า

เสาธงชาติ ราดน้ำามันก่อนจุดไฟเผาเพื่อ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ยอมรับคำาวินิจฉัย

ของศาล และยังคงตะโกนด่าทอการทำางาน

ของศาลรัฐธรรมนูญ. 

บิ๊กตู่

จะเอายังไงกัน ก็ประสานไปทางวิปรัฐบาลให้

คยุกนัใหเ้รยีบรอ้ย เพราะกฎหมายสำาคญัมนัรอ

ไม่ได ้ซึง่มหีลายฉบบัดว้ยกนั ซึง่เปน็ประโยชน์

ของพวกเรา ไม่ใช่ของตน เป็นประโยชน์ของ

ประเทศ ขออย่าสร้างความขัดแย้งกันอีกเลย 

พอแล้ว

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการได้รับมอบหมาย

จาก ครม.ให้ไปตอบกระทู้ถามในสภาผู้แทน

ราษฎร ว่าเป็นเรื่องที่ให้ไปตอบกระทู้แทนใน

กรณีของกระทรวงที่ ไม่มีรัฐมนตรีว่าการหรือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการไม่สะดวกไปตอบ หรือ

ไปราชการในต่างประเทศ ซึ่งตามปกติเมื่อ

รัฐมนตรีคนใดเดินทางไปต่างประเทศ อาจจะ

มรีฐัมนตรทีีอ่ยูต่า่งกระทรวงมารกัษาการแทน

อยู่แล้ว แต่การไปตอบกระทู้แทนอย่างนี้ก็คง

ไม่ได้ดีเหมือนกับเจ้าตัวมาตอบเอง อย่างไร

ก็ตาม ถ้าเกิดกรณีที่รัฐมนตรีว่าการ  รัฐมนตรี

ช่วยว่าการ และผู้รักษาการ ไม่สะดวกไปตอบ

กระทู้ จึงได้กำาหนดว่ามอบหมายให้รัฐมนตรี

คนอ่ืนไปตอบแทน ซ่ึงรัฐบาลทุกชุดในอดีต

มีการมอบหมายเช่นนี้ โดยให้เป็นหน้าที่ของ

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงถ้ามี

หลายคนก็แบ่งกันไป   

ปารีส • ประธานาธิบดีเอมมานู

เอล มาครง ของฝร่ังเศสแถลง

เมื่อวันอังคารว่า ชาวฝร่ังเศสอายุ

มากกว่า 65 ปีต้องแสดงบัตรผ่าน

สุขภาพท่ีระบุว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 

เข็มกระตุ้นแล้ว ก่อนเข้าใช้บริการ

ร้านอาหาร, สถานท่ีแสดงงาน

วัฒนธรรมและรถไฟระหว่างเมือง 

เร่ิมวันท่ี 15 ธันวาคม

เอเอฟพีรายงานว่าบัตร

ผ่านสุขภาพกลายเป็นส่วนหน่ึงของ

ชีวิตประจำาวันของชาวฝร่ังเศสหลัง

บังคับใช้ในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา                                                  

โดยผู้ท่ีฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ     

โดสแล้ว จะได้รับคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้

สแกนเมื่อต้องการเข้าใช้บริการใน

สถานท่ีสาธารณะต่างๆ 

ประธานาธิบดีเอมมานูเอล                                             

มาครง แถลงเม่ือวันอังคารท่ี 9 

พฤศจิกายนว่า ต้ังแต่วันท่ี 15 

ธันวาคม ชาวฝร่ังเศสท่ีอายุมากกว่า 

65 ปี จะต้องแสดงหลักฐานว่าฉีด

วัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแล้ว 

บัตรผ่านสุขภาพของคุณจึงจะมีผล

บังคับใช้ เพื่อเข้าใช้บริการในสถาน

ท่ีสาธารณะต่างๆ และเตือนว่า

ขณะน้ีอัตราการติดเช้ือโควิด-19 ใน

ฝร่ังเศสกลับมาสูงข้ึนอีกคร้ัง

กระทรวงศึกษาธิการฝร่ัง 

เศสประกาศหลังการแถลงของ                                                              

มาครงว่า เนื่องจากโควิด-19 กลับมา                                                       

ระบาดอีก จึงมีข้อบังคับให้นักเรียน

ประถมศึกษาทุกคนต้องสวมหน้า 

กาก เร่ิมต้ังแต่วันจันทร์หน้า 

ชาวฝร่ังเศสออกมาชุมนุม

ประท้วงการบังคับใช้บัตรผ่านสุข 

ภาพเมื่อเดือนสิงหาคม แต่ขณะน้ี

จำานวนผู้ประท้วงลดน้อยลง

มาครงกล่าวว่า การต่อสู้กับ

การระบาดของโควิด-19 ยังไม่จบ

ส้ิน แม้ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-

19 ในฝร่ังเศสจะดีกว่าในเยอรมนี

และสหราชอาณาจักร แต่อัตราการ

ติดเช้ือในฝร่ังเศสเพ่ิมข้ึน 40% ใน

ช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา และจากการ

ศึกษาท้ังหมดพบว่า หลังการฉีด

วัคซีนผ่านไป 6 เดือน ภูมิคุ้มกัน

ลดลง ทำาให้เส่ียงท่ีจะติดเช้ือโค

วิดท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน การแก้ปัญหา

ภูมิคุ้มกันท่ีลดลงคือต้องฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้น

และเ รียกร้องไปยังชาว

ฝร่ังเศส 6 ล้านคนท่ีอยู่ในเกณฑ์

ท่ีต้องเข้ารับวัคซีน แต่ยังไม่มาฉีด

วัคซีนแม้แต่เข็มเดียว ขอให้มาฉีด

วัคซีน เพราะน่ีคือความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

มาครงระบุว่ามากกว่า 80%                                                      

ของผู้ป่วยจากติดเช้ือโควิด-19                                     

ท่ี รักษาตัวในห้องไอซี ยูในโรง

พยาบาลของฝร่ังเศสขณะน้ี เป็น

ผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี รัฐบาลจึง

จะเร่ิมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับ

ประชาชนท่ีอายุระหว่าง 50-64 ปี

ในเดือนธันวาคม แต่ในขณะน้ีกำาลัง

เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับผู้ท่ี

มีอายุมากกว่า 65 ปี

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่า ระหว่างการแถลงเมื่อวันอังคาร 

มาครงระบุว่ายุโรปกำาลังเผชิญ                 

กับการติดเช้ือไวรัสโคโรนาระลอก

ท่ี 5 

ในฝร่ังเศสมีผู้ป่วยโควิดท่ี

ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพ่ิม

ข้ึนและการแพร่ระบาดของโรคเพ่ิม

ข้ึน 

จากข้อมูลของกระทรวง

สาธารณสุขฝร่ังเศส มีผู้ติดเช้ือ

โควิด-19 รายใหม่เม่ือวันอังคาร 

12,476 ราย.

ชาวฝรั่งเศสเกิน65ปีต้องฉีดเข็มกระตุ้น

แก้ โลกร้อน • สมาชิกกลุ่มกรีนพีซนำาน้ำาแข็งแกะสลักเป็นรูปเด็กมาตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นต่อไปที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งจดหมาย 1,000 ฉบับถึงประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ให้ลงมือแก้ปัญหาโลกร้อน ที่กรุงจาการ์ตา 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน. 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้

พิจารณากรณีท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่ง

คำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายสิระ 

เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ส้ิน

สุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) มาตรา 

98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องคำาพิพากษา

ของศาลแขวงปทุมวัน ในคดีหมายเลขดำาท่ี 

812/2538 คดีหมายเลขแดงท่ี 2218/2538 ว่า

กระทำาความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระทำาโดยทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญา ทำาให้เป็นบุคคล

ท่ีมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก

ต้ังตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) เป็นเหตุให้

สมาชิกภาพ ส.ส.ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

101 (6) โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำาส่ังรับคำาร้อง

ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 82 วรรคสอง 

และมีคำาส่ังยกคำาขอให้นายสิระหยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

ส.ส. ต่อมาผู้ร้องยื่นคำาช้ีแจง แก้ข้อกล่าวหาและ

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาส่ังรับคำาช้ีแจงแก้ข้อกล่าว

หาไว้ในสำานวน และให้หน่วยงานและพยานท่ี

เก่ียวข้องช้ีแจงตามท่ีศาลกำาหนด พร้อมจัดส่ง

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังน้ี ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอภิปราย

เพื่อนำาไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหา

ข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะ

พิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวน และกำาหนด

นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ

และอ่านคำาวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธท่ี 22 

ธันวาคม เวลา 15.00 น.

‘สิระ’ระทึกศาลนัดชี้ชะตา22ธ.ค.
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‘ต๋อง’ เร่งคิวเชือด ‘กร’ ลิ่ว 8 คนสอยคิวอีมีแนนท์

กรุงเทพฯ • การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนประ 

เทศไทย รายการที่ 4 “อีมีแนนท์แอร์-ทรู กรุงเทพฯ คัพ” ชิงเงิน

รางวัล 1,134,000 บาท ที่เอส วัน ซิเนเจอร์ สนุกเกอร์ คลับ พุทธ

มณฑล สาย 1 เมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นรอบ 16 คน

สุดท้าย ระบบ 4 ใน 7 เฟรม “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม 

นักสอยคิวขวัญใจชาวไทย อดีตมือ 3 ของโลก ที่รอบไวลด์คาร์ด

ปราบ ทศพร เข็มน้อย 4-1 ดวลคิวกับ “กร นครปฐม” ภาสกร 

สุวรรณวัฒน์ อดีตแชมป์เอเชียและเยาวชนเอเชีย ซึ่งโอกาสเป็น

ของกร เมื่อออกนำา 2-0 และ 3-1 หลังจากเข้าเบรกไป 51 แต้ม 

ก่อนที่ต๋องจะรวบรวมสมาธิออกมากด 53 แต้ม ไล่มา 2-3 และ

เก็บเฟรมที่ 6 ตีเสมอเป็น 3-3 มาลุ้นกันเฟรมสุดท้าย ปรากฏว่า

ต๋องมาเก็บแดงสุดท้ายกินสี ก่อนจะไล่เก็บชัยไปได้อย่างสุดมันส์ 

4-3 เฟรม (48-64, 20-77, 68-1, 48-66, 87-0, 76-2 และ 83-

29) ทำาให้ต๋องผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย ไปเจอกับ สงขลา จริง

จิตร หรือ เอฟ สากล มือ 56 ของไทย วัย 31 ปี ท่ีทุบ “โก๋ โคราช” 

นคร ชาพล ขาดลอย 4-0 สกอร์ 100-8, 75-59, 63-31 และ 80-15 

ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีสงขลาเข้าถึงรอบ 8 คน ไทยแรงกิงอีกด้วย สำาหรับ

วันพฤหัสฯ น้ี เป็นรอบ 8 คนสุดท้าย มีท้ังหมด 3 คู่ ถ่ายทอดสด

ทางทรูโฟร์ยู และทรูวิช่ันส์ เวลา 13.00 น. และคู่อื่นๆ ถ่ายทอด

ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของสมาคม https://web.facebook.com/

thailandsnooker

‘พีพีทีวี’ ยิงสดวอลเลย์ชายหาดเอเชียจากภูเก็ต 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสดศึกวอล 

เลย์บอลชายหาดอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย รายการ “พีพีทีวี 

วอลเลย์บอลชายหาด เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” วัน

ที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยจะรับหน้าที่

เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง บนดินแดนที่มีชายหาดสวยทอดยาว ณ 

จังหวัดภูเก็ต โดยทีมชาติไทยยังคงเลือกใช้บริการผู้เล่นมากฝีมือ

เข้าแข่งขันแบบฟูลทีม ฝั่งทีมหญิง พันจ่าอากาศเอกเพชรราช 

พุฒซ้อน (หัวหน้าผู้ฝึกสอน) ได้เลือกเฟ้นนักตบชั้นดีที่มีดีกรีลุ้นถึง

ขึ้นโพเดียมอย่าง วรภัสสร รดารงค์, ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี, ธาราวดี 

นาราพรลภัส, วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี, รำาไพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์ 

และชรันรัตนวดี พัชรมัยนฤภร ส่วนทางฝั่งทีมชาย จ่าเอกสถาพร 

สว่างเรือง (หัวหน้าผู้ฝึกสอน) จัดจอมเก๋าผสานดาวรุ่งพุ่งแรงอัด

แน่นทุกขุมกำาลัง นำาทีมโดยนักกีฬาตัวเต็งอย่าง สุรินทร์ จงกลาง, 

บัลลือ นาคประคอง, ดุลวินิจ แก้วใส, ณรงค์เดช กางกรณ์, กิตติ ดวง

จินดา, ภาณุพงค์ ถานัน, ปรวิทย์ เตาวะโต และพิทักษ์ ทิพย์จันทร์ 

เรียกว่าทีมบีชวอลเลย์บอลไทยท้ังชายและหญิงจะลงโชว์ฟอร์มบน

ชายหาดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ‘คว้าแชมป์เอเชีย’ โดยพี

พีทีวียิงสัญญาณสดเพ่ิมเติมผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์

ราดูคานูได้ โค้ชใหม่

หลังร่วงที่ออสเตรีย

กระทรวงวัฒนธรรม

ยกย่อง‘นักมวยไทย’

เป็น‘ศิลปินแห่งชาติ’

‘มาโน’มั่นใจคัด30นักเตะดีสุดลุยซูซูกิคัพ
หัวหมาก • ‘มาโน’ กุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ ยืนยันภารกิจใหญ่อัน

แรกศึกชิงแชมป์อาเซียน เป้าหมายต่อไปคือการผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ของเอเชียนคัพให้ได้ และฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบต่อไป พร้อม

การันตีเลือกนักเตะที่ดีสุดจากฟอร์มการเล่นในสนาม คุยมีนักเตะในใจ

แล้ว 69 คน ก่อนคัดที่ดีสุด 30 คนลุยซูซูกิคัพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 15.00 น. ณ ที่ทำาการ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประ                                                          

ชุมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทีม

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่

การประชุมครั้งนี้นำาโดย 

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 

นายกสมาคม พร้อมด้วย พาทิศ 

ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคม, การ์

เลส โรมาโกซา ผู้อำานวยการฝ่าย

เทคนิค, มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้

ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย

ชุดใหญ่, ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์

เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และเจ้าหน้าที่

สมาคมที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์หลักของการ

ประชุมคือ การวางแนวทางของ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้มีความสอด                                                 

คล้องกันในภาพรวม เพื่อให้มีความ

ต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬา

หลังการประชุม มาโน 

โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล

ชายทีมชาติไทย กล่าวว่า “การ

ประชุมในวันน้ีถือว่าสำาคัญมาก ผม

เองก็ต้องการพูดคุยกับทางผู้อำา 

นวยการฝ่ายเทคนิคเพื่อทำางานร่วม

กัน เพราะฉะนั้นเราต้องปรึกษา

หารือกันว่าเราจะทำาอะไรบ้าง ใน

แต่ละวัน เราต้องการอะไร จัดการ

อย่างไร เราสามารถทำาอะไรได้บ้าง                              

และเพ่ิมอะไรให้กับทีมได้บ้าง ก่อน                           

หน้าน้ีผมได้รู้จักกับทางซัลบาดอร์ 

เฮดโค้ช U-19 เป็นการส่วนตัวอยู่

แล้ว จึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน”

“แน่นอนว่าตอนน้ีเราต้อง                                                 

มองไปท่ีรายการชิงแชมป์อาเซียน 

“ซูซูกิ คัพ 2021” ก่อน ผมเองก็

ต้องการรู้ข้อมูลทุกอย่าง สำาหรับ

ผมต้องมองว่าเราจะทำางานอย่างไร

และจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร และ

ได้มาซ่ึงผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดสำาหรับฟุต 

บอลไทย”

“สำาหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน 

เราได้ลิสต์รายชื่อนักเตะมาท้ังหมด 

69 คน ผมเองก็รู้จักนักเตะเหล่านี้

มานาน เช่นเดียวกับทางสตาฟฟ์

โค้ชทุกคน เราพยายามวิเคราะห์ 

เลือกนักเตะท่ีดีท่ีสุดท่ีมาจากฟอร์ม                                                     

การเล่นในสนาม รวมถึงทางผู้จัด 

การทีมก็มีส่วนสำาคัญในการช่วย

เหลือประสานงานนักเตะท่ีค้าแข้ง                                                 

ต่างประเทศมารับใช้ทีมชาติไทยหน

นี้ เรารู้ดีว่านี่ไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ 

เราต้องคุยกัน ตกลงกับนักเตะว่า

ใครพร้อมบ้าง และพยายามเลือก

นักเตะที่ดีที่สุด 30 คน”

“ผมเชื่อว่าเราจะได้ร่วมงาน

กันเป็นระยะเวลานาน ผมเองก็จะ

พยายามทำาให้ดีท่ีสุดในงานน้ี ผมมี

ความกระหาย และมีความสุขที่                                                  

ได้รับงานนี้ แน่นอนฟุตบอลตอน

น้ีมันข้ึนอยู่กับผลการแข่งขัน ตอน

น้ีภารกิจของเราคือศึกชิงแชมป์อา 

เซียน เราต้องมีสมาธิ แน่นอนว่า

เป้าหมายต่อไปก็คือการผ่านเข้ารอบ 

สุดท้ายของเอเชียนคัพให้ได้ และฟุต 

บอลโลกรอบคัดเลือกรอบต่อไป”

ท้ังน้ี ในช่วงเย็นวันท่ี 10 

พ.ย.ที่ผ่านมา มาโน โพลกิง หัว 

หน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทยชุดใหญ่ พร้อมด้วยทีมงาน

สตาฟฟ์โค้ช ได้เดินทางไปดูฟอร์ม

นักเตะในเกม สุพรรณบุรี เอฟ

ซี เปิดบ้านพบ ลีโอ เชียงราย ยู 

ไนเต็ด ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

สุพรรณบุรี ท่ีจะแข่งขันกันในเวลา 

18.30 น. ด้วย สำาหรับโปรแกรม

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 

“เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2021” ของ

ทีมชาติไทย มีดังนี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 

เวลา 16.30 น. พบ ติมอร์-เลส

เต, วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 

19.30 น. พบกับ เมียนมา, วันที่ 

14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.                                              

พบกับ ฟิลิปปินส์ และวันที่ 18 

ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. พบ

กับ สิงคโปร์ โดยทุกนัดถ่ายทอด

สดทาง ช่อง 7HD.

‘อัครินทร์-วิรินทร์’ ทะลุชิงเดี่ยว-คู่เก็บแต้มเอเชีย

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนน

สะสมเอเชีย รายการ “แอลทีเอที เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ 

อันเดอร์ 2021” ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 ประเภทชายเดี่ยว รอบรอง

ชนะเลิศ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง วัย 12 ปี ชนะ ตรัย ศรีเสน วัย 

11 ปี 2-1 เซต 7-5, 3-6 และ 6-4 ผ่านเข้าชิงกับ เบญจามินธ์ เซี่

ยงเห็น ชนะ เตชธรรม ศรีเสน 2-0 เซต 6-2, 6-1 ด้านประเภท

หญิงเดี่ยว ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา นักหวดเยาวชนทีมชาติไทย 

วัย 12 ปี มือ 179 ของเอเชีย และมือวาง 1 ของรายการ ชนะ 

ทักษญา ตันนิติกุล ได้ 2-0 เซต 6-0, 6-0 ณัฐรดาผ่านเข้าชิงกับ วิรินทร์                                                                                 

รื่นถวิล วัย 14 ปี มืออันดับ 25 เยาวชนประเทศไทย (รุ่น 14 ปี) ท่ี

ชนะ อามิ ซาอิตะ จากญ่ีปุ่น 2-0 เซต 6-0, 6-0, ประเภทชายคู่ รอบ 

รองฯ อัครินทร์ อัศวเบ็ญจาง-กานต์ธัช สุรฤทธ์ิโยธิน ชนะ เตชธรรม 

ศรีเสน-ตรัย ศรีเสน 7-5, 6-1 เข้าชิงชนะเลิศกับ เบญจามินธ์ เซ่ียง

เห็น-ปาณะวัฒศ์ เซ่ียงเห็น ท่ีชนะ ณภัทร ถาวรวณิชย์-ซุน หน่ี เฉอ 

(ไต้หวัน) 6-1, 6-1 และประเภทหญิงคู่ รอบรองฯ วิรินทร์ รื่นถวิล-ปริ

ยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล ชนะ อารา อาซาล อาซิม (มัลดีฟส์)-เอมิลี โค

นิจิลิโอะ (ญ่ีปุ่น) 6-0, 6-4 เข้าชิงกับ พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์-ทิพย์

ธารา ปัญญาภาพ ท่ีชนะ ทักษญา ตันนิติกุล-นภัสวรรณ วัชระมงคล 

7-6 (2), 6-7 (5) และซูเปอร์ไทเบรก 10-8

‘ณภัทร’ คว้าที่ 3 ลูกเด้งเยาวชนที่สโลวาเกีย

สโลวาเกีย • เทเบิลเทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลก ราย 

การ “ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ เซเนค 2021” ที่เมืองเซ

เนค ประเทศสโลวาเกีย วันที่ 1-7 พ.ย.64 มีนักกีฬา 379 คน จาก 

35 ประเทศเข้าร่วม โดยของไทยมี 2 พี่น้องตระกูล “ธรรมาธิคม” 

เข้าร่วมชิงชัยคือ “เนม” ณภัทร ธรรมาธิคม และ “นาย” ธนภัทร ธรร 

มาธิคม ลงแข่งขัน 2 รุ่นอายุ โดยในประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ

ไม่เกิน 17 ปี “เนม” ณภัทร ธรรมาธิคม มือวางอันดับ 8 ของ

รายการ เอาชนะคู่แข่งจนเข้าถึงรอบตัดเชือก พบกับ เคนโซ อิซู

กะ นักกีฬาโอนสัญชาติมือวางอันดับ 33 จากบราซิล โดยมือตบ

จากแดนแซมบ้าที่ตีได้อย่างแข็งแกร่งเหนียวแน่น ตบชนะณภัทร

ไป 3-1 เกม (11-6, 10-12, 11-9, 11-5) ณภัทร ธรรมาธิคม คว้า

อันดับ 3 ส่วน “นาย” ธนภัทร ธรรมาธิคม มือวางอันดับ 49 ของ

รายการไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่ม ขณะท่ีในประเภทชายเด่ียว รุ่นอายุไม่

เกิน 19 ปี “เนม” ณภัทร ธรรมาธิคม มือวางอันดับท่ี 12 ของรายการ

ในรุ่นน้ี ตกรอบ 32 คน หลังแพ้ หลิว เจ้ินหลง มือวางอันดับ 9 จาก

ออสเตรีย 2-3 เกม (11-7, 11-8, 5-11, 9-11, 9-11) และ “นาย” ธน

ภัทร ธรรมาธิคม มือวางอันดับ 51 ของรายการ ตกรอบแบ่งกลุ่ม 

กลุ่มที่ 13 หลังแข่ง 2 แพ้ 2 ได้อันดับสุดท้ายของกลุ่ม

‘ก้อง’ ได้ไปต่อ • ฮอนด้าต่อสัญญา ‘ก้อง’ สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดหนึ่งเดียวของไทย วัย 22 ปี ลง

แข่งขันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก World Grand Prix รุ่นโมโตทู ฤดูกาล 2022 อย่างเป็น

ทางการ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ภายใต้สังกัดทีมแข่ง ‘อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย’ ใช้รถหมายเลข 35 โดยจะ

ผนึกกำาลังกับ ‘ไอ โอกุระ’ ทีมเมทชาวญี่ปุ่นอีกครั้ง 
บอล 7 คน • นักเตะทีมวริศนันท์คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอล 

7 คน รายการ M เกลือแร่ Football Sevens Challenge ที่จัดโดย

บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ณ สนามสายไหม ฟุตบอลคลับ 

กรุงเทพฯ • ฮอนด้าประกาศสนับ                                               

สนุน “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา 

ยอดนักบิดหนึ่งเดียวของไทยลง

แข่งขันศึกรถจักรยานยนต์ทาง

เรียบชิงแชมป์โลก World Grand 

Prix รุ่นโมโตทู ฤดูกาล 2022 

อย่างเป็นทางการ ภายใต้สังกัด

ทีมแข่ง อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม 

เอเชีย หมายเลข 35 โดยจะผนึก

กำาลังกับไอ โอกุระ ทีมเมทชาว

ญี่ปุ่นอีกครั้ง เพื่อร่วมกันพัฒนา

ศักยภาพพร้อมยกระดับผลงาน

ต่อสู้กับนักบิดแถวหน้าของโลก

สำาหรับการต่อสัญญาครั้ง

นี้ส่งผลให้ สมเกียรติ จันทรา 

นักบิดชาวชลบุรี วัย 22 ปี จาก                                              

โครงการฮอนด้า เรซ ทู เดอะดรีม 

(Honda Race to the Dream) ได้

ลงแข่งขันโมโตทูเป็นปีที่ 4 ติด 

ต่อกัน โดยที่ผ่านมาสมเกียรติ

สามารถเก็บประสบการณ์และพัฒ 

นาผลงานของตัวเองได้อย่างโดด

เด่น โดยเฉพาะการโชว์ฟอร์มระ 

ดับเวิลด์คลาส คว้าอันดับที่ 5 ใน

รายการออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ใน

ปี 2021 และเป็นผลงานดีที่สุดใน

ชีวิต

มร.ฮิโรชิ อาโอยามา ผู้

จัดการทีมของอิเดมิตสึ ฮอนด้า 

ทีม เอเชีย เปิดเผยว่า “เรามีความ

ยินดีท่ีจะประกาศรายช่ือนักแข่ง

ของทีมที่จะลงแข่งขันในปี 2022 

และยังคงเป็น สมเกียรติ จันทรา 

และไอ โอกุระ ยอดนักบิดชาว

ไทยและญี่ปุ่นที่กำาลังแสดงให้

เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นในปีนี้ และนี่คือเป้าหมาย

ที่สำาคัญของพวกเรา ซึ่งแน่นอน

เราอยากเห็นนักบิดของเราทั้ง 2 

คนร่วมกันพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นต่อ

ไป และเราเชื่อว่าในการแข่งขัน

ฤดูกาล 2022 พวกเขามีศักยภาพ

เพียงพอที่จะต่อสู้ เพื่อตำาแหน่ง

แชมป์”

สมเกียรติ จันทรา เปิดเผย

ว่า “ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสลง

แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกอย่าง

ต่อเนื่องในปีหน้า ร่วมกับทีมแข่ง

อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ผม

ขอขอบคุณการสนับสนุนท่ีสำาคัญ

จากไทยฮอนด้า รวมถึงผู้ที่มีส่วน

ร่วมทุกคนท่ีช่วยสานฝันให้ผมมา

เป็นนักแข่งอาชีพและมาถึงจุดนี้ ได้ 

สำาหรับโอกาสใหม่น้ีจะช่วยให้ผมได้                                              

เติบโตในฐานะนักบิดต่อไป และผม

เชื่อมั่นว่าจะนำาประสบการณ์และ

สิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดนำามาปรับ

ใช้เพื่อยกระดับผลงานของตัวเอง 

ในปี 2022 จะต้องเป็นฤดูกาลที่ดี

ของผม ในทุกๆ เรซ ผมพร้อมสู้

เต็มที่เพื่อแย่งชิงตำาแหน่งในกลุ่ม

นักบิดแถวหน้า”

ทั้งนี้ ผลงานของสมเกียรติ                                                      

จันทรา ในการแข่งขันโมโตทู 2021 

ล่าสุดมีคะแนนสะสมอยู่ท่ี 37 แต้ม 

รั้งอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก และ

กำาลังเตรียมตัวลงชิงชัยสนามท่ี 18 

ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล ที่

เซอร์กิต ริคาร์ โด ตอร์ โม เมืองบา

เลนเซีย ประเทศสเปน วันที่ 12-

14 พฤศจิกายนนี้ แฟนความเร็ว

สามารถติดตามข่าวสารของนัก

บิดฮอนด้าได้ท่ีเฟซบุ๊กแฟนเพจเรซ                 

ทู เดอะ ดรีม : www.facebook.

com/HondaRacingTeamTH

ออสเตรีย • เอมมา ราดูคานู แชมป์

ยูเอส โอเพ่น ประกาศแต่งตั้ง ทอร์

เบน เบลต์ซ อดีตโค้ชของ แองเจ

ลิก แคร์เบอร์ เป็นโค้ชคนใหม่หลัง

ปิดฤดูกาลด้วยการโดน หวัง ซิน

ยู มืออันดับ 106 จากจีนเขี่ยตก

รอบ 2 เทนนิสดับเบิลยูทีเอที่ลินซ์ 

ประเทศออสเตรีย 6-1, 6-7 (0/7), 

7-5 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา  

เอมมา ราดูคานู มือวางอัน                                                   

ดับ 1 ของรายการ วัย 18 ปี ยืนยัน

การแต่งตั้ง ทอร์เบน เบลต์ซ เป็น

โค้ชคนใหม่ หลังจากไม่มีโค้ชมาต้ัง                                                   

แต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเธอ

กลายเป็นมือควอลิฟายคนแรกท่ีก้าว                                                       

ข้ึนไปคว้าแชมป์แกรนด์สแลมสำาเร็จ  

หลังคว้าแชมป์หญิงเด่ียว

ยูเอส โอเพ่น ที่ฟลัชชิง เมโดวส์ รา                                              

ดูคานูเพิ่งกลับมาลงเล่นเพียงทัวร์                                                   

นาเมนต์ที่ 3 เท่านั้น ทว่านักเทน 

นิสที่ปัจจุบันขึ้นมาอยู่อันดับที่ 20 

ของโลก แม้จะเอาชนะนักเทนนิส

วัย 20 ปี จากจีนอย่างง่ายดายใน

เซตแรก แต่จากน้ันมีปัญหามาตลอด  

ในเซตที่ 2 ดาวรุ่งจากสห

ราชอาณาจักรน้ันฟอร์มยังห่างไกล

จากช่วงพีกของเธอที่นิวยอร์ก แต่

ก็สามารถยื้อไปถึงช่วงไทเบรก แต่

ต้องแพ้ไปในท่ีสุด หลังแพ้ไป 10 คะ                                           

แนนรวด และในเซตตัดสินเป็น

นักเทนนิสจีนท่ีชนะไปพร้อมกับปิด 

แมตช์ไปด้วยเวลา 2 ช่ัวโมง 36 นาที  

นับเป็นอีกแมตช์ท่ีน่าผิดหวัง

ของราดูคานู ที่ต้องเล่นโดยไม่มี

โค้ชนับต้ังแต่ประกาศแยกทางกับ                                    

แอนดรูว์ ริชาร์ดสัน หลังคว้า

แชมป์หญิงเดี่ยวยูเอส โอเพ่น ที่

นิวยอร์ก ไม่นาน  

อย่างไรก็ตาม ราดูคานูยืน                                                 

ยันกับส่ือมวลชนในสหราชอาณา 

จักรว่า เบลต์ซวัย 44 ปี ซึ่งเคยเป็น                                                    

โค้ชของ แองเจลิก แคร์เบอร์ อดีต

นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก 

และพาเธอคว้าแชมป์ออสเตรเลีย

น โอเพ่น 2016 และยูเอส โอเพ่น 

2016 จะมารับหน้าที่โค้ชของเธอ

ในฤดูกาลหน้า  

“ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก                                                        

ท่ีจะได้ร่วมงานกับเขาตลอดช่วงปรี

ซีซ่ันท่ีจะถึงน้ี รวมถึงการแข่งขันใน

ปีหน้า” ราดูคานูกล่าว “ฉันรู้สึกตื่น                                                    

เต้นกับการฝึกซ้อมท่ีกำาลังจะมาถึง”   

“ฉันคิดว่าเขาจะนำาประสบ 

การณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดให้ แน่นอน

ท่ีสุดว่าเขาเคยร่วมงานกับแคร์เบอร์ 

ยอดนักเทนนิสท่ีคว้าแชมป์แกรนด์  

สแลม 3 รายการ”  

“สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือประสบ 

การณ์เหล่านั้นของเขาที่จะมาช่วย

ใครสักคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์

อย่างฉัน เขาสามารถนำาทางให้ฉัน

ก้าวผ่านไปด้วยกันได้แน่นอน” ราดู

คานูกล่าว  

สำาหรับหวังจะผ่านเข้าไปเจอ

กับ อลิสัน ริสเก มือวางอันดับ 8 

จากสหรัฐ ในรอบก่อนรองชนะเลิศ 

โดยสาวอเมริกันเอาชนะ อลิเซ คอร์                                                        

เนต์ 6-4 และ 6-4. 

รัฐสภา • ดร.ศักด์ิชาย ทัพสุวรรณ 

นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัคร

เล่นแห่งประเทศไทยฯ และเลขาธิ 

การสภามวยไทยโลกในพระบรม                                                 

ราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ

สมาคม นักมวยที่มีชื่อเสียงทั้งใน

อดีต ปัจจุบัน และครูมวยไทยเข้า

พบ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา 

ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา 

สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.ดร.

สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธาน

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราช

บัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 และ                                              

เลขานุการคณะกรรมาธิการการ

กีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดง                                    

ความขอบคุณในโอกาสท่ีคณะกรรมา                                                     

ธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้                                                     

ผลักดันและสนับสนุนมวยไทยจน                                                   

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐา                                                    

นะ “ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวย 

ไทย” เมื่อวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 

2564 ท่ี โถงกลาง อาคารรัฐสภา

สำาหรับตัวแทนจากสมาคม

กีฬามวยไทย ได้แก่ นายขจร พราว                                                      

ศรี อุปนายกสมาคม, มีศักด์ิ รัฐ

กุล ประธานฝ่ายกฎหมายสมาคม, 

ดร.เกรียงศักด์ิ ม่ันมะโนธรรมะ 

รองประธานสภามวยไทยโลก ร่วม

ด้วยครูมวยไทย อำานวย เกษ

บำารุง, ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ, ว่าท่ี

ร้อยโทธีรวัฒน์ ย้ิวย้ิม และบรรดา

นักมวยไทยช่ือดังท้ังในอดีตและ

ปัจจุบัน ‘บัวขาว บัญชาเมฆ’ ร้อย

ตรีสมบัติ บัญชาเมฆ, “ขาวผ่อง 

สิทธิชูชัย” นายทวี อัมพรมหา, ‘วัน

เผด็จ ศิษย์ครูหมาย’ นาวาอากาศ

เอกยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร, 

‘ก้องธรณี พยัคฆ์อรุณ’ นายสุบิน 

เดชทิพย์ท่าไม้, ‘สำาราญศักด์ิ เมือง

สุรินทร์’ นายสำาราญศักด์ิ กริดรัมย์

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา 

ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา เปิด

เผยว่า ทางคณะกรรมาธิการการ 

กีฬาพร้อมท่ีจะช่วยเหลือคนใน

วงการกีฬาทุกด้าน โดยเฉพาะคน

ท่ีได้รับความเดือดร้อน ย่ิงกีฬามวย                                                   

ไทยเป็นศิลปะประจำาชาติไทย เราต้อง                                                          

ช่วยเหลือทุกด้าน ส่วน ดร.ศักด์ิชาย                                                        

ทัพสุวรรณ เปิดเผยว่า “การทำางาน                                                      

ของคณะกรรมาธิการการกีฬา สภา

ผู้แทนราษฎร ทำาให้คนในวงการ

มวยรู้สึกประทับใจอย่างมาก การ

ท่ีนักมวยไทยจะได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นศิลปินแห่งชาติน้ันจะถือเป็น

แบบอย่างท่ีดีสำาหรับเยาวชนไทย

ต่อไปในอนาคตข้างหน้า”.

เป็นนักกอล์ฟไทยในยุคโควิด-19 น่ีต้องสตรองจริงๆ สัปดาห์ที่

ผ่านมาอยู่ขอนแก่น กับรายการสิงห์ อีสาน โอเพ่น พร้อมกับความ

สำาเร็จของ พชร คงวัดใหม่ ที่ป้องกันแชมป์ไว้ได้ มาสัปดาห์นี้ ออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เดินทางกันต่อมาหยุดที่ รอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน

นี้ กับรายการสิงห์ คลาสสิก ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท และ

สัปดาห์ถัดไปขึ้นเหนือไปที่ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

จ.เชียงใหม่ กับสิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้าน

บาท ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2564 ก่อนจะไปปิดซีซั่นกัน

ในรายการสิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้าน

บาท ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564 ที่ สันติบุรี คันทรี่คลับ 

จ.เชียงราย..••..ฝั่ง สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 

กับ ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ เหลืออีก 3 รายการ สนามต่อไปวันที่ 

25-28 พฤศจิกายน สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำาปาง ต่อด้วยวันที่ 

2-5 ธันวาคม สิงห์-เอสเอที เชียงใหม่ แชมเปียนชิพ  สนาม อัล

ไพน์กอล์ฟ เชียงใหม่ ต่อด้วยวันที่ 9-12 ธันวาคม สิงห์-เอสเอที               

เชียงราย แชมเปียนชิพ ที่สนาม วอเตอร์ฟอร์ด เชียงราย ทั้ง 3 

รายการเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ก่อนไปปิดฤดูกาลด้วย สิงห์-เอส

เอที ขอนแก่น แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท วันที่ 23-

26 ธันวาคม 2564 ที่ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น 

เหนื่อยทั้งคนจัด คนแข่ง สู้ๆ กันไป..••..ได้เวลาเลือกทีมบริหาร

ใหม่ เพราะหมดวาระ วันที่ 16 พฤศจิกายน

นี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัด

ประชุมสามัญประจำาปี พร้อมเลือกตั้งนายกฯ 

“บิ๊กทิน” สุทิน ดรุณโยธิน เชิญสมาชิกประชุม

ที่คลับเฮาส์สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ส นครนายก 

เริ่ม 10.00 น. เป็นต้นไป และจัดแข่งขันไทย

ซีเนียร์ทัวร์ในสนามนี้ด้วยเลย ข่าวเข้าหู อาจมี

แคนดิเดต ใครเสนอชื่อใคร เดี๋ยวรู้เรื่อง..••..

ไม่กี่วันก่อน จิตกานต์ ล่ำาซำา นายกสมาคม

กีฬากอล์ฟสตรี นัดทีมงานเตรียมความพร้อม

จัดกอล์ฟสมัครเล่น สิงห์ กอล์ฟ โอเพ่น สตรี

สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 และคัด

เลือกนักกอล์ฟเยาวชนเข้าโครงการพัฒนาฝีมือ

สู่ทีมชาติ ปิดสนาม อมตะ สปริง เล่นระหว่าง

วันที่ 1-3 ธันวาคมแน่นอน..••..“โปรตง” วุฒิ

ภัทร เกียรติอาภาเดช ผจก.สมาคมกีฬากอล์ฟ

สตรี ฝากมาอีกข่าว วันที่ 25 พฤศจิกายน จัด

อบรมกฎกอล์ฟและปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 

ประจำาปี 2564 ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟ 

ปัญญาอินทรา กทม. เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 

พฤศจิกายน ค่าสมัคร 3,000 บาท รายละเอียด

สอบถาม โทร. 09-0893-0428 หรือเพจเฟซบุ๊กสมาคม..••

 พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

กระชับมิตร • ศักดิ์ชัย สุขเกษม (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย ชูชาติ พุกจันทึก และชูชีพ 

ไทยประยูร นำาคณะเพื่อนนักกอล์ฟศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพรุ่น 1 ภาคสมทบ 

ออกรอบกระชับมิตร โดยมี น.ท.สุขวิทย์ อยู่สบาย ร่วมดวลวงสวิงด้วย ที่สนามอยุธยา

กอล์ฟคลับ เมื่อเร็วๆ นี้

‘ฮอนด้า’ต่อสัญญา‘ก้อง’บิดโมโตทู2022
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

‘ปตท.’

และธุรกิจใหม่ ปตท. และนายศิรศักดิ์ จันเทรมะ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ 

คอมเพล็กซ์ จำากัด ร่วมด้วย 

ทั้งนี้ สถานีชาร์จดังกล่าวสามารถรองรับ

ได้มากถึง 21 ช่องจอด เพิ่มความสะดวกให้กับ

ผู้ ใช้งานรถยนต์ ไฟฟ้า ตอบเทรนด์การใช้งาน

ยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อรองรับรถยนต์ ปลั๊ก-อิน ไฮบริด 

(PHEV : Plug-in Hybrid) หรือรถยนต์ที่ใช้ได้

ทั้งไฟฟ้าและน้ำามัน และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

แบบแบตเตอรี่ (BEV: Battery Electric Vehicle) 

ได้ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ที่มีหัวชาร์จแบบ Type 2 

ที่ประเทศไทยใช้เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน โดย

สามารถจองและควบคุมการใช้งาน

ผ่าน on-ion Mobile Application ที่

รองรับทั้งระบบ Android และ iOS 

สะดวกในการค้นหาสถานี  

โดยสถานีอัดประจุไฟฟ้าใน

พื้นที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

ถือเป็นแห่งที่ 3 ที่เปิดให้บริการใน

เชิงพาณิชย์ ถัดจากศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค (BITEC) และ 

True Digital Park สุขุมวิท 101 และ

เตรียมเปิดให้บริการอีกหลายแห่ง

เร็วๆ นี้ โดยออน-ไอออน มีแผนขยาย

สถานีอัดประจุอีกกว่า 1,000 เครื่อง 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใน

ปี 2565 นอกจากนี้ยังมีบริการติดตั้ง 

PTT EV Charger ในที่พักอาศัย ซึ่ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 

Line : @onionev 

“กลุ่มธุรกิจใหม่ของ ปตท. 

นอกจากจะมุ่งไปในทิศทางของพลัง 

งานแห่งอนาคตแล้ว ยังให้ความ

สำาคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด ที่

ช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจก นำาพา

ประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอน

ต่ำา โดยมีฟันเฟืองที่จะเข้ามาขับ

เคลื่อนธุรกิจยานยนต์ ไฟฟ้าผ่าน 

บริษัท อรุณ พลัส จำากัด บริษัทย่อย

ที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ที่นอกจากการ

พัฒนาภาคการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้า

แล้ว ยังมุ่งขยายเครือข่ายสถานี

เครื่องอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

ภายใต้แบรนด์ออน-ไอออน (on-ion) 

ในพื้นที่ศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร

สำานักงาน” นายนพดลกล่าว 

ด้านนายศิรศักดิ์ จันเทรมะ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอน

เนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จำากัด กล่าวว่า 

การตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบ

โจทย์ในด้านการอำานวยความสะดวก

และรองรับตลาดรถอีวีที่เติบโตและมี

จำานวนผู้ ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

เห็นโอกาสในการมีส่วนร่วมกับออน-

ไอออน ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์ 

รวมถึ งการใ ช้งานผลิตภัณฑ์ที่ มี

คุณภาพอย่าง PTT EV Charger จึงมี

แผนงานร่วมกันที่จะขยายสถานีฯ ไป

ยังสถานที่ที่ผู้ ใช้รถอีวีทั่วไป ให้เข้าถึง

ได้ง่ายหรืออยู่ในเส้นทางที่มีการเดิน

ทางในชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว  

นอกจากนี้ EnCo ยังมีความ

สนใจที่จะนำาเทคโนโลยีและนวัต 

กรรมของกลุ่ม ปตท. ไปใช้งานจริง

กับพื้นที่ในความดูแล เพื่อสนับสนุน

และเสริมศักยภาพการดำาเนินธุรกิจ

ของเอ็นโกทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

อาทิ อาคาร EnCo Terminal หรือ  

EnTer ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 

ภายใต้แนวคิด “The Future Station” 

ประตูที่เชื่อมโยงสู่ธุรกิจใหม่ของกลุ่ม 

ปตท. และ The EnCony โครงการ

อาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์บนพื้นที่

วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ที่จะมีการ

ขยายการติดตั้งสถานีอัดประจุยาน

ยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อให้บริการแก่

ผู้ใช้อีวี รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะ

ช่วยอำานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้งาน

ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน.

กนง.คงดอกเบี้ย

ในการส่งเสริมให้รายได้ฟื้นตัวอย่าง

เข้มแข็ง

ทั้ งนี้  กนง.ยังประเมินว่า

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัว 

0.7% และปี 2565 ขยายตัวได้ 3.9% 

โดยคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวใน

ปี 2564 ที่ 1.5 แสนคน และปี 2565 

ที่ 6 ล้านคน ส่วนจะมีการปรับประมาณการใหม่

หรือไม่นั้น ที่ประชุม กนง.จะพิจารณาอีกครั้งใน

การประชุมครั้งต่อไป ในเดือน ธ.ค.2564

“เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีพัฒนาการจากการเปิด

ประเทศรับนักท่องเที่ยว อัตราการฉีดวัคซีนเร็ว

กว่าท่ีคาด แต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำามัน ต้นทุน

การผลิต ก็ไปหักลบ ทำาให้เศรษฐกิจยังขยายตัว

ได้ตามที่คาดการณ์ ไว้ แต่ในระยะต่อไป แรง

สนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐจะแผ่วลง หลัง

จากที่ได้เร่งไปในช่วงก่อนหน้า ส่วนการส่งออก

มีแนวโน้มชะลอลงบ้างตามเศรษฐกิจประเทศคู่

ค้า ขณะที่จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอย

ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ด้านตลาดแรงงานมีแนวโน้ม

ปรับดีขึ้น จากรายได้ของแรงงานในภาคบริการ

เปราะบาง และมีความไม่แน่นอน โดยยังต้อง

ติดตามพัฒนาการของการระบาดหลังการเปิด

ประเทศ และความต่อเนื่องของแรงสนับสนุน

จากภาครัฐ รวมถึงการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นจาก

ราคาพลังงานโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในระยะต่อไป” เลขานุการ กนง. กล่าว

นายปิติกล่าวว่า สภาพคล่องในระบบการ

เงินยังอยู่ในระดับสูง แต่ความเสี่ยงด้านเครดิต

ยังเป็นอุปสรรคต่อการกระจายตัวของสินเชื่อ 

โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีและภาคครัวเรือน 

ซึ่งมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูสามารถช่วยบรรเทา

ปัญหาได้บางส่วน ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน 

เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหว

ผันผวนมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้า จากการ

ดำาเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจ

หลักและแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ฟื้นตัวตามกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ” นายปิติระบุ

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้นชั่วคราวตามปัจจัยด้านอุปทาน โดยเฉพาะ

ราคาพลังงานที่คาดว่าจะปรับลดลงในช่วงต้นปี

หน้า ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังอยู่ในกรอบ

เป้าหมาย แต่มีความเสี่ยงด้านสูงหากราคา

พลังงานโลกอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมิน

ไว้ และข้อจำากัดด้านอุปทานในต่างประเทศมี

แนวโน้มยืดเยื้อ อย่างไรก็ดี รายได้และกำาลัง

ซื้อที่ทยอยฟื้นตัวส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อด้าน

อุปสงค์อยู่ในระดับต่ำา ขณะที่การคาดการณ์

อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังคงยึดเหนี่ยว

อยู่ในกรอบเป้าหมาย

“แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยัง

ที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยเห็นควรให้ติดตาม

พัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทยอย่าง

ใกล้ชิด รวมถึงเห็นควรให้ผลักดันการสร้าง

ระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง

ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี เห็นว่ามาตรการภาครัฐและ

การประสานนโยบายมีความสำาคัญต่อการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุข

เพื่อควบคุมการระบาดที่เอื้อให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องยังมีความสำาคัญ โดย

เฉพาะหลังการเปิดประเทศ มาตรการการคลัง

ควรสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่าง

ตรงจุดมากขึ้น โดยเน้นการสร้างรายได้และ

เร่งเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟูและยกระดับศักย 

ภาพทางเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบายการเงินช่วย

สนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย

ต่อเนื่อง ส่วนมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ

ควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระ

ทบให้ตรงจุดและลดภาระหนี้.

ห่วง ‘ลอยกระทง’

“ผมไม่ได้ขู่ เพียงแต่เป็นมาตรฐานอยู่

แล้ว ส่วนวันหน้าก็มาดูกันอีกครั้ง เพราะขณะ

น้ีหลายประเทศก็มีการปรับเรื่องการประเมิน

ต่างๆ ใหม่ ทั้งเรื่องการฉีดวัคซีน ผู้ติดเชื้อราย

วัน เตียงที่สามารถรองรับได้ เหล่าน้ีทุกฝ่ายก็

หารือกันอยู่ ซึ่งหวังว่าจะปลอดภัย ประเมินกัน

เป็นระยะๆ ทุก 15 วัน เพราะมีการปรับเปลี่ยน

กันอยู่ตลอด ก็ต้องไปดูสถิติกันว่าลดลงหรือไม่ 

ส่วนรายละเอียดการจัดงาน ขอให้เป็นไปตาม

มาตรการที่ ศบค.กำาหนด ศบค.เขียนไว้อย่างไร

ก็ให้เป็นไปตามนั้น” นายกฯ กล่าว

ขณะที่ พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำานวยการ

สำานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยรอง

โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,978 

ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 6,624 ราย จาก

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,387 ราย 

ค้นหาเชิงรุก 237 ราย เรือนจำา 346 ราย เดิน

ทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ทำาให้มียอดผู้

ติดเชื้อสะสม 1,989,473 ราย หายป่วยเพิ่ม

ขึ้น 7,697 ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสม 

1,873,184 ราย อยู่ระหว่างรักษา 96,463 ราย 

อาการหนัก 1,877 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 423 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 62 ราย เป็นชาย 29 ราย 

หญิง 33 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

45 ราย มีโรคเรื้อรัง 11 ราย มีเด็กเสียชีวิต 2 

ราย รายแรก อายุ 9 ขวบ อยู่ที่ จ.สงขลา และ

รายที่สอง อายุ 13 ปี อยู่ที่ จ.ตาก ซึ่งยังไม่ได้

รับวัคซีนทั้งคู่ พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน กทม. 

สงขลา นครศรีธรรมราช ราชบุรี จังหวัดละ 5 

ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 19,826 ราย 

ลอยกระทงยึดตาม สธ.

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 792,255 

โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 

ทั้งสิ้น 81,761,062 โดส

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวัน

ที่ 10 พ.ย. ได้แก่ กทม. 864 ราย,  สงขลา 479 

ราย, เชียงใหม่ 380 ราย,  ปัตตานี 356 ราย, 

สมุทรปราการ 233 ราย, นครศรีธรรมราช 224 

ราย, ชลบุรี 203 ราย, ยะลา 202 ราย, นราธิวาส 

192 ราย และสุราษฎร์ธานี 183 ราย ในส่วน

คลัสเตอร์ ใหม่ในโรงงานและสถานประกอบ

การพบในหลายจังหวัด ประกอบด้วย กทม. 

เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ สระแก้ว 

และสุราษฎร์ธานี ขณะที่คลัสเตอร์ตลาดพบ

ที่ กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา 

สุรินทร์ นครสวรรค์ ขอนแก่น ส่วนคลัสเตอร์

พิธีกรรมทางศาสนา ทั้งงานบวชและทอด

กฐิน คือที่ จ.ยโสธร ร้อยเอ็ด คลัสเตอร์งานศพ

พบที่ จ.พะเยา สระแก้ว เชียงใหม่ ขอนแก่น 

สุราษฎร์ธานี คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง

พบที่ จ.เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ลำาพูน อุทัยธานี 

ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี คลัสเตอร์เรือนจำา

พบที่ จ.นครราชสีมา กทม. ศรีสะเกษ เชียงใหม่ 

สุพรรณบุรี  

พญ.สุมนีกล่าวว่า สำาหรับจำานวนผู้เดิน

ทางเข้าประเทศทางอากาศผ่านสนามบินต่างๆ 

ในวันที่ 9 พ.ย. มีจำานวน 2,779 ราย ขณะที่ยอด

รวมตั้งแต่วันที่ 1-9 พ.ย. มีทั้งสิ้น 28,021 ราย ใน

จำานวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 29 ราย หรือคิดเป็น 0.10% 

เมื่อถามถึงความชัดเจนการจัดกิจกรรม

ทางประเพณี เช่น งานเทศกาลลอยกระทง ผู้

ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าวว่า มติที่ประชุม ศบค.

ชุดใหญ่ล่าสุดให้จัดเทศกาลลอยกระทงตาม

ประเพณีได้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ การจัดงาน

ขนาดเล็กในระดับบุคคลหรือครอบครัวสามารถ

ทำาได้ ภายใต้มาตรการป้องกันแบบครอบ

จักรวาล สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อยู่

ห่าง ล้างมือ ตามมาตรการที่สาธารณสุขกำาหนด 

แบบส่วนอีกแบบเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ หรือ

อีเวนต์ เช่น งานลอยกระทงที่ จ.สุโขทัย เทศกาล

โคมลอยยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ ต้องขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เข้ามากำากับดูแลการจัดงานภาพรวมในพื้นที่ 

เพื่อดูแลทั้งในส่วนที่มาขออนุญาตและไม่ได้มา

ขอ เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก โดยการดำาเนิน

งานให้ยึดแนวทางและมาตรการรณรงค์ที่

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน โดย ศบค.

ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา 

“ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ย.นี้ นายกฯ จะ

เป็นประธานประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อติดตาม

มาตรการที่ออกไปครบ 2 สัปดาห์ จึง

ขอให้ประชาชนติดตามข้อสรุปและ

มติที่ประชุมจากโฆษก ศบค.” ผู้ช่วย

รองโฆษก ศบค.ระบุ 

ด้าน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

(สมช.) ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์

ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงการ

จัดงานลอยกระทงว่า ประเพณีอะไร

ที่มีการรวมคนกันทางกระทรวง

สาธารณสุขเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะ

คุณหมอ แต่เราดำาเนินการอย่างเป็น

ขั้นเป็นตอน มีการประเมินหลายครั้ง 

ให้ทางจังหวัดซึ่งมีไม่กี่จังหวัดที่จะจัด

งานได้นำาข้อมูลและมาตรการต่างๆ 

มานำาเสนอ ซึ่งที่ประชุมก็เห็นว่าเป็น

มาตรการที่รอบคอบรัดกุม และผู้ว่า

ราชการจังหวัดเองก็ยืนยันว่าได้รับ

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจัง

หวัดนั้นๆ อย่างดี 

ซักว่าการประชุม ศบค.ชุด

ใหญ่ วันที่ 12 พ.ย. มีการผ่อนคลาย

กิจกรรมการเพิ่มขึ้นหรือไม่ เลขาฯ 

สมช.กล่าวว่า ความจริงเราผ่อน

คลายมาเยอะแล้ว ยกเว้นจังหวัดที่จัด

อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซ่ึงจำาเป็นต้องจำากัด

ไว้ก่อน แต่จังหวัดไหนที่ประเมิน

แล้วมีมาตรฐานผ่าน ก็จะขยับดีขึ้น

มาเรื่อยๆ

เปิด ปท.10 วันไร้ปัญหา

“ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อ

เมื่อเทียบกับปริมาณที่เดินทางเข้า

มาในประเทศไทย ถือว่าพอใจเป็น

เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก แต่อย่างไร

ก็ตาม มาตรการจะต้องรัดกุมต่อเนื่อง 

แต่สิ่งที่นายกฯ กังวลและกำาชับให้ 

ศปก.ศบค.ช่วยกันหาทางแก้ไขก็คือ

ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ซึ่งเรากำาลังดำาเนินการอยู่” เลขาฯ 

สมช.กล่าว

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข กล่าวเปิดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเปิด

ประเทศและรองรับการระบาดโรคโค

วิด-19 ภาคกลาง ตอนหนึ่งถึงภาพ

รวมการเปิดประเทศมาแล้ว 10 วัน

ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยดี สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ ไว้ได้ การเดิน

ทางเข้ามาของผู้เดินทางเป็นไปตาม

มาตรการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ

ด้วย RT-PCR ซึ่งได้รับความร่วมมือ 

อย่างดี 

“จะพยายามหามาตรการที่จะ

ทำาให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย

มากขึ้น ทั้งเรื่องโควิดฟรีเซตติง การ

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จนถึงขณะนี้

ไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 80 ล้านโดส 

และคาดว่าสิ้นปี 64 ก็จะมีสัดส่วน

ของวัคซีนตามเป้าหมาย 80%” นาย

อนุทินกล่าว

รองนายกฯ กล่าวถึงการจัด

ซื้อยาโมลนูพิราเวียร์และยาแพกซ์ 

โลวิดว่า ขณะนี้ ไทยไม่ได้มีปัญหา

การขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ แต่

การสั่งซื้อยาโมลนูพิราเวียร์เพื่อเก็บ

สำารองยาไว้ ส่วนยาแพกซ์ โลวิดนั้น

ที่ยังไม่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ แต่เชื่อ

ว่าไม่ตกขบวน ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การพูดคุยกับทางบริษัทไฟเซอร์ และ

กำาลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนกับ 

US FDA

ส่วน นพ.โอภาส การย์กวิน

พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 

ผ่านมา 10 วันการเปิดประเทศทุก

อย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยัง

ไม่มีอะไรน่ากังวล การเปิดประเทศ

ความยากง่ายไม่ใช่แค่เปิดหรือปิด แต่

ต้องมีมาตรการตรงกลางที่สมดุลเพื่อป้องกันไม่

ให้มีการติดเชื้อกลับมาเพิ่มอีก โดยขณะนี้ผลของ

วัคซีนเริ่มทำางานแล้ว คนในเมืองส่วนใหญ่ได้รับ

วัคซีน และวัคซีนก็มีปริมาณมากพอ ทำาให้อัตรา

การป่วยติดเชื้อลดลง อัตราการเสียชีวิตก็ลดลง

ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายชัยวัฒน์ 

ชื่นโกสุม รองปลัด มท. กล่าวถึงกรณีมีการฉีด

วัคซีนจอห์นสันแอนด์ จอห์นสัน ที่คลินิกเอกชน

แห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วว่า ได้กำาชับให้ทุก

จังหวัดตรวจตราเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำารอยจังหวัด

สระแก้ว ซึ่งทราบว่าผู้ว่าฯ สระแก้วได้เข้ามา

หารือกับรองนายกฯ ด้วยตัวเอง รายงานความ

คืบหน้าเรื่องนี้ว่าทาง สสจ.ได้สั่งปิดคลินิกดัง

กล่าวแล้ว และกำาชับเป็นรายอำาเภอให้ตรวจ

สอบเรื่องนี้ด้วย.
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